
ส่ังฟอง‘ธนาธร’ผิดม.112

ตร.ชงอสส.คดีถือหุนส� อ

จี้ฟนส.ส.ฮุบที่รัฐ

บรรทัดฐานเดียว

เม� อวันที่ 11 เม.ย.65 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ นําผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยปองกันราช

อาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ฯลฯ ประจําปการศึกษา 2563 และ 2564 เฝาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร 

ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

ตร.คุม‘บุก-แรปเปอร’ฝากขังหญิงอายุ20ปาระเบิดปงปอง
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เคาะลดกักตัวเส่ียงสูงเหลือ5+5วัน

ไทยโพสต • ตํารวจคุม “หนุมนักรองเพ

ลงแรป” พรอมพวก สอบโยงปาบึ้ม ร.1 

รอ. ที่ตั้งบานพักนายกฯ หรือไม  หลังกลับ

จากรวมชุมนุมอนุสาวรียประชาธิปไตย ทํา

ระเบิดปงปองหลนใสตัวเองบาดเจ็บยาน

คลองเตย “ธนกร” เผย “บิ๊กตู” ไมมีขอ

สั่งการพิเศษปลอย ตร.ดําเนินคดี “เลขาฯ 

สมช.” แยมเหตุระเบิดหนา ร.1 รอ.มีหลาย

ประเด็นน�าสนใจ “เทพไท” วอนเสื้อแดง

หยุดสรางเง� อนไขความขัดแยงรอบใหม 

ความคืบหนาเหตุคนรายขวางระเบิด

ปงปองใสกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราช                                                      

วัลลภรักษาพระองค (ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี 

รังสิต จํานวน 2 นัด โดยระเบิดขามเขา                                                          

ไปตกบริเวณสนามหญาตรงขามกองรักษา                                                             

การณ ซึ่งดานในเปนบานพักของ พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ชวงเวลาประมาณ 19.50 น.ของ

วันที่ 10 เม.ย.ที่ผานมา เบื้องตนพบผูกอ

เหตุขี่รถจักรยานยนต 1 คัน มีผูขับขี่ 1 คน 

ผูซอนทาย 1 คนนั้น

เม� อวันท่ี 11 เม.ย. พล.ต.ต.อรรถพล                                                               

อนุสิทธ์ิ ผูบังคับการตํารวจนครบาล 2 (ผบก.น.

2) เดินทางไปที่ สน.บางซ� อ เรียกประชุม

เจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

พ.ต.อ.กฤษฎางค จิตตรีพล ผกก.สน.บางซ� อ 

ฝายสืบสวนสอบสวน สน.บางซ� อ เพ� อติด 

ตามความคืบหนาคดีดังกลาว

พล.ต.ต.อรรถพลกลาววา ในราย

ละเอียดของคดียังไมขอเปดเผย โดยเฉพาะ

เร� องพยานหลักฐาน หลังจากเม� อคืนที่ผาน

มา (10 เม.ย.) เจาหนาที่จากกองพิสูจน

หลักฐานตํารวจ (พฐ.) และหน�วยเก็บกูวัตถุ

ระเบิด (อีโอดี) ไดเขาไปเก็บรวบรวมพยาน

หลักฐานไวแลว โดยเจาหนาที่จะเรงติดตาม

ตัวผูกอเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมาย

มีรายงานวา เจาหนาที่ตํารวจ สน. 

ทาเรือสามารถจับกุมตัวนายธนายุทธ หรือ

บุก (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ป ผูตองหา

ครอบครองระเบิด พรอมเพ� อนชาย 1 คน 

และผูหญิงอีก 1 คน 

กรุงเทพฯ • “อัยการ” สั่งฟอง “ธนาธร” 

ขอหา 112-พ.ร.บ.คอมพคดีไลฟสดวัคซีน 

ศาลนัดตรวจหลักฐาน 6 มิ.ย. พรอมให                                                       

ประกันตัววงเงิน 9 หม� นบาท หามพูด                                                    

กระทบสถาบันพระมหากษัตริยอีก “ประธาน

คณะกาวหนา” เสียงแข็งจะไมหยุดพูดถา

เปนประโยชน ปชช. ขณะที่ ตร.สั่งฟองคดี

ถือหุนส� อลงเลือกตั้ง โทษจําคุกสูงสุด 10 ป

เม� อวันที่ 11 เมษายน นายกฤษฎางค 

นุตจรัส ทนายความของนายธนาธร จึงรุง                                                           

เรืองกิจ ประธานคณะกาวหนา กลาวถึง                                                            

ความคืบหนาคดีที่พนักงานสอบสวน สน. 

นางเลิ้ง มีความเห็นสั่งฟองนายธนาธร ใน                                                            

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

112 และความผิด พ.ร.บ.การกระทําความ

ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร กรณีไดไลฟเฟซบุก 

บรรยายหัวขอเกี่ยวกับวัคซีนบนเพจคณะ

กาวหนาและเพจนายธนาธร ซึ่งมีเนื้อหา

วิจารณการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล 

ที่มีความลาชา และมีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน

เบื้องสูงวา วันนี้พนักงานอัยการ สํานักงาน

คดีอาญา มีคําสั่งฟองนายธนาธร ในความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

เเละ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร และนําตัวไปย� น

ฟองตอศาลอาญาแลว ซึ่งศาลมีคําสั่งรับ

ฟองแลว ขณะน้ีอยูระหวางกําลังย� นขอปลอย

ชั่วคราวอยู

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2.5 หม� น

ราย ดับยัง พุงเกินรอย นายกฯ สั่งดูแลกลุม 

608 ใกลชิด ศบค.แจงยังไมอนุมัติจัดหายา

แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวกลุมภูมิต่ํา คกก.

โรคติดตอเคาะลดวันกักตัวเสี่ยงสูงเหลือ 

5 วัน สังเกตอาการอีก 5 วัน เริ่มใชหลัง

สงกรานต วัคซีนสูสายพันธุ BA.2 ดีกวา 

BA.1 แตตองบูสตเข็ม 3

เม� อวันที่ 11 เมษายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                        

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด                                               

เชื้อรายใหม 25,139 ราย ติดเชื้อในประ 

เทศ 22,282 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 21,977 ราย มาจากการ

คนหาเชิงรุกในชุมชน 305 ราย มาจาก

เรือนจํา 18 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 87 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 27,680 

ราย อยูระหวางรักษา 245,575 ราย อาการ

หนัก 2,065  ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 856 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 105 ราย เปนชาย 57 

ราย หญิง 48 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 85 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 17 ราย 

ขุนคลังยัน

จีดีพีโตพุง 4%

‘มาครง-เลอเปน’ ชนะ

เลือกตั้ง ปธน.รอบแรก

กรุงเทพฯ • วางมาตรการคุมเขมสงกรานต 

“ศปถ.” ผุดวอรรูมเกาะติดสถานการณอุบัติ 

เหตุครบวงจรบนถนนถึง  17 เม.ย. ขณะที่ 

“ปภ.” งัดเทคโนโลยีจัดการขอมูล วางแผน

ลดความเสี่ยงพรอมผุดเว็บไซตให ปชช.ติด 

ตาม ดานกรมทางหลวงขนสารพัดแอปอํา

นวยความสะดวก เช็กจราจรเรียลไทม 24 

ชม. 

เม� อวันจันทร นายบุญธรรม เลิศสุขี                                                                   

เกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย

อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  

กลาววา ชวงเทศกาลสงกรานตปนี้คาดวา

จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลําเนาและ

ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ศูนยอํานวยการ                     

ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความ                                                        

รวมมือของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง

คมนาคม กระทรวงยุติธรรม และหน�วย

งานที่เกี่ยวของ จึงไดบูรณาการขับเคล� อน

มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ภายใตแนวคิด ชีวิตวิถีใหม ขับข่ีอยางปลอด 

ภัย ไรอุบัติเหตุ

นายบุญธรรมกลาววา โดยการจัดต้ัง

ศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  พ.ศ.2565 

ภายใตการดําเนินการของศูนยอํานวยการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้ง                                                   

ป ดําเนินการเขมขนในชวงวันที่ 11-17                                               

เมษายน 2565 ท่ีหองประชุม 1 ปภ. อาคาร 

3 ชั้น 5 เพ� อเปนศูนยกลางในการรวบรวม

ขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต 2565 พรอมประสานสั่งการแก 

ไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ซึ่ง ศปถ.ไดกําหนดมาตรการ

ลดปจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ มุงบังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัด เพิ่มความเขมขน

ไทยโพสต • “ศรีสุวรรณ” ไลบี้ ป.ป.ช.เรง

สอบสวนวินิจฉัย 18 ส.ส.ถือครองที่ดิน 

ส.ป.ก.-ภ.บ.ท.5 เพ� อเปนบรรทัดฐานเหมือน

กัน “ปารีณา” ยกคําพิพากษาชี้ชัด ถือ

ครองที่ดินรัฐผิดจริยธรรมรายแรงทั้งหมด 

จี้ ป.ป.ช.เรงรัดกับทุกคน “นิกร” ยันไมมี

ผล “ระวี” ย� นศาล รธน.คานบัตร 2 ใบ 

กมธ.เรงปดจอบใหทันกอนเปดประชุมสภา 

“ครอบครัวเพ� อไทย” เปดอีเวนตเขาถึงตัว 

เขาถึงใจ นํารองโคราช 12 เม.ย. กอนเดิน

สายตลอด เม.ย.ยัน พ.ค.รับฟงความเห็น 

ปชช.

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน                                                                 

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)                                                                   

วันท่ี 11 เมษายน นายศรีสุวรรณ จรรยา                                                               

เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรม 

นูญไทย มาย� นหนังสือถึงคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เพ� อขอใหเรงรัดการไตสวนสอบสวน

และวินิจฉัย 18 ส.ส.ที่ยึดถือครอบครอง

ที่ดินของรัฐในรูป ส.ป.ก.และ ภ.บ.ท.5 โดย                                                         

เฉพาะท่ีดิน ส.ป.ก.ซ่ึงศาลฎีกาไดวางบรรทัด                                                           

ฐานไวแลว กรณีการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 

ของ  น.ส.ปารีณา ไกรคุปต อดีต ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปนเหตุให

ตองตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต 

“ท้ังน้ีเพ� อไมใหเกิดการลักล่ันหรือเลือก

ปฏิบัติ เพราะยังมี ส.ส.หลายรายที่สมาคม

ไดรองเรียนไปยัง ป.ป.ช. 
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

ารที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาวา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต อดีต 

ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง กรณี

ครอบครองที่ สปก.4-01 ใน จ.ราชบุรี โดยไมมีคุณสมบัติและไมมี

เอกสารสิทธิ  

ถือเปนการกระทําที่เส� อมเสียเกียรติ และมาตรฐานจริยธรรม

รายแรงขอ 17 ที่ตองรักษาช� อเสียง ตําแหน�งหนาที่ของ ส.ส. และไม

กระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณ 

จึงสั่งใหพนตําเเหน�ง ส.ส.ตั้งเเตวันที่ 25 มี.ค.64 เพิกถอนสิทธิ

การเลือกตั้ง 10 ป เเละไมมีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง เเละดํารงตําเเหน�ง

ทางการเมืองตลอดไป ทําให ‘เอ ปารีณา’ ไมสามารถเลนการเมือง

ตลอดชีวิต กําลังทําใหนักการเมือง และ ส.ส.หลายคนรูสึกรอนๆ 

หนาวๆ ไปตามกัน  

นั่นเพราะขอหาผิดจริยธรรมรายแรง ที่ ‘เอ ปารีณา’ ถูก

พิพากษา เปนขอหาที่ ‘เร็ว’ และ ‘แรง’   

เพราะกระบวนการไตสวนจากคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จนมาถึงศาลฎีกานั้นใชเวลาไมนาน  

จะเห็นวา คดีครอบครองที่ดิน สปก.ของ ‘เอ ปารีณา’ ใชเวลา

เพียงไมนาน โดย ป.ป.ช.มีมติชี้มูลเม� อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ขณะ

ที่ศาลฎีกาตัดสินวันที่ 7 เมษายน 2565 ใชเวลาเพียงปเศษเทานั้น   

ขณะที่กรณีที่ดิน ภ.ท.บ.5 ที่ ‘ปารีณา’ ถือครองในบัญชี

ทรัพยสิน ไดรับความสนใจในชวงป 2562 และถูก ป.ป.ช.รับเร� องแจง

ขอกลาวหาในเดือนกันยายน ป 2563  

นับตั้งแตวันที่มีการรองเรียน ป.ป.ช.ไตสวน และศาลฎีกามีคํา

พิพากษา ตองถือวาเปนคดีนักการเมืองที่ใชเวลารวดเร็วมากเม� อเทียบ

กับคดีนักการเมืองอ� นๆ ในอดีต  

ทั้งนี้ สาเหตุที่คดีของ ‘ปารีณา’ คอนขางเร็ว สวนหนึ่งเปน

เพราะความผิดฐานฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหน�งในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหน�วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ

และองคกรอิสระ พ.ศ.2562 ขอ 11 และขอ 17 นั้น ไมตองสงให 

‘อัยการ’ เหมือนกับคดีอาญาที่ ป.ป.ช.ชี้มูล แตสามารถสงให ‘ศาล

ฎีกา’ ไดเลย  

โดยในมาตรา 234 ของรัฐธรรมนูญ (1) เขียนไววา “ถาเปน

กรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ให

เสนอเร� องตอศาลฎีกาเพ� อวินิจฉัย ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา 226 

วรรคเจ็ด มาใชบังคับแกการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดย

อนุโลม”  

เม� อไมมีขั้นตอนอัยการที่ปกติคอนขางจะใชเวลานาน จะตองมี

การตรวจสอบสํานวนของ ป.ป.ช. และหากสํานวนไมสมบูรณ จะตอง

ตั้งคณะทํางานรวมอัยการ-ป.ป.ช.ขึ้นมาอีก มันจึงประหยัดเวลาไปได

มากและรูผลเร็ว   

สวนที่วา ‘แรง’ เพราะแมความผิดจริยธรรมอันจะฟงดูเบา แต

หากดูจากคําวินิจฉัยของ ‘เอ ปารีณา’ ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอด

ไป มันสรางความขนลุกขนพองใหกับนักการเมืองเปนอยางมาก 

เพราะขอหานี้คอนขางนามธรรมและกวาง ใชกลั่นแกลง

ทางการเมืองได  

ดังจะเห็นที่ นายปยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะกาวหนา 

ออกมาแสดงความไมเห็นดวยกับคําพิพากษาที่ น.ส.ปารีณาโดน ซึ่ง 

‘ปยบุตร’ ไมน�าจะเห็นใจ ‘เอ ปารีณา’ หากแตน�าจะมองในมิตินี้

มากกวา  

สําหรับปจจุบัน มี ส.ส.ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลขอหาฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรงแลว 4 คน ไดแก 

1.นายฉลอง เทิดวีระพงศ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 2.นายภูมิศิษฏ 

คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 3.นางนาที รัชกิจประการ อดีต 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย และ 4.น.ส.ธณิกานต พรพงษาโรจน 

ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กรณีเสียบบัตรแทนกัน  

3 ใน 4 ยกเวนนางนาที ถูกศาลฎีกา สั่งหยุดปฏิบัติหนาที่แลว 

หากเทียบกับระยะเวลาในคดี ‘เอ 

ปารีณา’ อีกไมนานน�าจะรูคําตอบ  

ในมือของ ป.ป.ช.ยังมีคดี

เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน สปก./

ภ.บ.ท.5 ของ ส.ส.คลายๆ กับของ 

‘เอ ปารีณา’ ที่นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ

รัฐธรรมนูญ รองเอาไวอีกรวมเปน 

19 คน  

ขณะนี้ ‘เอ ปารีณา’ ถูก

ชี้มูลและมีคําพิพากษาไปแลว 1 

คน คํารองของนายศรีสุวรรณใน

มือ ป.ป.ช.เหลือ 18 คน 

แตอยางไรก็ดี นายนิวัติ                                                

ไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช.                                                       

ออกมาเปดเผยวา ไมไดมีเพียงที่

นายศรีสุวรรณย� นเอาไว แตหลัง

จากนั้นยังมีที่คนอื่นเข้ามายื่นอีก 

และมีที่ ป.ป.ช.ตรวจพบจากการย� นแสดงรายการบัญชีทรัพยสินและ

หนี้สินดวย 

รวมๆ แลวอยูที่ 50-60 ราย!  

มีตั้งแตผูบริหารในฝายนิติบัญญัติ ระดับรัฐมนตรี ผูบริหาร

พรรคการเมือง อาทิ น.ส.กนกวรรณ วิลาวัลย รมช.ศึกษาธิการ นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ� อ

ไทย 

บางรายมีการตั้งอนุกรรมการไตสวนไปแลว อยางในกรณี นาย

ศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู

แทนราษฎร คนที่ 2 แจงถือครองที่ดินของรัฐ (น.ส.2) โดยมิชอบ ที่มี

การแตงตั้งอนุกรรมการไตสวนไปกอนหนานี้แลว และมีความคืบหนา

ไปมาก 

หากดูจากกรณี ‘เอ ปารีณา’ และคําวินิจฉัยของศาลฎีกา ที่ 

ป.ป.ช.จะถอดออกมาเพ� อเอามาเปนบรรทัดฐานในกรณีตอๆ ไป ตอง

บอกวาเสียวสันหลังกันทั้งสภา เพราะนักการเมืองแตละคนถือครอง

ที่ดินกันไมนอย 

ใครที่ไดมาไมถูกตอง รูทั้งรูวาไมถูกตอง แตยังจะครอบครองถือ

ไวจนรัฐไดรับความเสียหาย ลักษณะนี้เสี่ยงซ้ํารอย ‘เอ ปารีณา’ ทั้งนั้น 

‘เอ ปารีณา’ ไมรอด แลว ส.ส.คนอ� นที่ถือครองอยู หรือไดมา

ไมถูกตองเหมือนกันรอด คงตอบคําถามสังคมยาก!.  

ประหารการเมือง ‘ปารีณา’ 

โทษจริยธรรมสั่นกันทั้งสภา 
ติดเชื้อ-ตายพุง สงกรานต

รัฐบาลยอมจํานนโควิด?

ความน�าวิตกกับสถานการณการแพรระบาดโควิด-

19 ภายหลังเทศกาลสงกรานตในประเทศไทย จะมี

อัตราการติดเชื้อพุงสูงไมต่ํากวาวันละ 1 แสนราย

ตอวัน ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขเองก็ยอมรับเชนเดียวกันวา ยอดผูติด

เชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นอยางแน�นอน อยางไรก็ตาม สิ่งที่น�ากังวล

มากกวาจํานวนเหลานั้น คืออัตราการเสียชีวิตที่ขณะนี้ตอง

ยอมรับวามีผูเสียชีวิตเพิ่มเปนหลักรอย และทวีจํานวนมากขึ้น

อยางน�าเปนหวงอยางยิ่ง

โดยเฉพาะกลุมคนที่เสียชีวิตที่สําคัญประมาณ 85-90% 

เปนผูที่อยูในกลุม 608 ซึ่งหมายถึงกลุมคนที่ตองไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโควิด-19 มากที่สุด นั่นคือ กลุมผูสูงอายุมีอายุ 60 

ปขึ้นไป ผูมีโรคประจําตัวในกลุม 7 โรคประจําตัว ไดแก โรค

ทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวาย

เรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอวน, โรคมะเร็ง, โรคเบา

หวาน และ+1 คือกลุมหญิงตั้งครรภ เน� องจากกลุมนี้เปนผูที่มี

อาการรุนแรงของโรคมากหากติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกัน

ยังตองนับรวมไปถึงสถานการณในขณะนี้สอดคลองกับตัวเลข

ปอดอักเสบ และใสทอชวยหายใจเพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง 

แน�นอนวา การรณรงค เชิญชวน เปาหมายของรัฐบาล

และกระทรวงสาธารณสุขก็ยังดําเนินไปอยางตอเน� อง ในการ

ส� อสารใหประชาชนทุกกลุม และยิ่งเฉพาะกลุมเสี่ยงเบื้องตน 

โดยเฉพาะผูสูงอายุ ใหมารับการฉีดวัคซีน แตกระนั้นก็ตาม

อาจกลาวไดวา ไมคอยไดผล เหมือนดังที่ชมรมแพทยชนบทได

ระบุไววา คนที่ยินดีจะฉีดนั้นก็มาฉีดกันจนหมดแลว คนที่เหลือ

นั้นยากมากแลว

อยางไรก็ตาม คําถามที่รัฐบาลตองคิด ตระหนักอยาง

ยิ่งยวด ที่ชมรมแพทยชนบทตั้งไวคือ ตัวเลขผูเสียชีวิตอยาง

เปนทางการจากโอไมครอนไตระดับมาเร� อย จนมียอดผูเสีย

ชีวิตขึ้นหลักรอยมา 2 วันแลว และดูจากยอดจํานวนผูปวยที่

ใสทอชวยหายใจที่เพิ่มขึ้นเร� อยๆ จึงทํานายไดวา ประเทศไทย

จะมีผูเสียหลักวันละเกิน 100 คนไปอีกนับเดือน คําถามคือ เรา

จะทําอะไรไดบาง หรือเราจะยอมจํานน

ทั้งนี้ ชมรมแพทยชนบทระบุดวยวา แพทยชนบท

และนักวิชาการหลายคนไดระดมความเห็น และมีขอสรุปวา 

สําหรับกลุมผูสูงอายุ ลําพังการใหความรู การรณรงค การขมขู

ใหกลัวไมไดผลอีกแลว เราตองหาวิธีการใหม และมาตรการ

ตองเปนมาตรการเชิงบวก จูงใจ ไมใชมาตรการเชิงลบที่

บังคับขูเข็ญหรือตัดสิทธิ์ตางๆ” ดังนั้นขอเสนอของ 

ผศ.ดร.นพ.วิชช เกษมทรัพย แหงโรงพยาบาลรามาธิบดี จึง

น�าจะเปนขอเสนอเชิงนโยบายที่ดีที่สุด และสอดคลองกับการ 

เตรียมตัวเขาสูการเปนโรคประจําถิ่นในเดือนกรกฎาคมดวย

นั่นคือ เสนอใหรัฐบาลจัดงบประมาณเพ� อโอนเงินตรง

เขาบัญชีของผูสูงอายุที่ยังไมไดรับวัคซีนและมารับวัคซีนใน

ชวงรณรงคเปนคาเดินทางเข็มละ 500 บาท (หรือมากกวา) 

รวมคนละ 2 เข็ม คิดเปนงบประมาณคนละ 1,000 บาท หาก

ตั้งเปาหมายที่ผูสูงอายุ 1 ลานคน (50% ที่ยังไมไดรับวัคซีน) ก็

จะใชงบประมาณ 1,000 ลานบาท” ซึ่งคุมคากวาเอามาจาย

เปนคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ ICU เม� อปวยติดเชื้อ 

ซึ่งมีคาใชจายตอคนสูงหลายหม� นหรือหลายแสนบาท

ขอเสนอนี้ทราบวา กรมควบคุมโรคเคยทําการบาน

และนําเสนอใน ศบค.ชุดเล็กแลว แตไมผาน น�าจะเปนเพราะ

เห็นตัวเลขงบพันลานจึงยังไมซื้อ แตขอเสนอนี้ระดับนโยบาย

สูงสุดอาจจะยังไมทราบก็เปนได งบประมาณพิเศษ 1,000 

ลานบาท สําหรับจูงใจหรือใหกําลังใจผูสูงอายุ 1 ลานใหได

รับวัคซีน 2 เข็ม คือขอเสนอเชิงนโยบายที่ชมรมแพทยชนบท

และเครือขาย อยากจะฝากใหทางรัฐบาลพิจารณาอยาง

จริงจัง แน�นอนวา กอนที่เขาสูวิกฤตโควิดติดเชื้อพุง ตายสูง 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธควรใชเวลานาทีทองตรงนี้ทบทวน

มาตรการปองกันชีวิตคนไทยไวใหมากที่สุดใชหรือไม?.

มี

ก

สอบ 3 นิ้ว

ภายหลังทําระเบิดปงปองหลนจนเกิดระเบิด

ไดรับบาดเจ็บ ขณะเดินกลับบานพักภายใน

ชุมชนรมเกลา แขวงและเขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ เม� อเวลาประมาณ 20.00 น.ของ

วันที่ 10 เม.ย.ที่ผานมา ซึ่งเบื้องตนนายธนา

ยุทธยอมรับวาระเบิดที่หลนเปนของตัวเอง 

และยังมีระเบิดซุกซอนอยูในบานอีก

จากนั้นเจาหนาที่ตํารวจเขาไปตรวจ

คนภายในบานพักของนายธนายุทธ พบ

ประทัดลูกบอล 164 ลูก ไขกอง 8  ลูก พลุ

ควัน 1 ลูก ระเบิดควันสีดํา 22 ลูก จึงยึดไว

เปนหลักฐาน พรอมแจงขอหามีวัตถุระเบิด

ไว ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย กอนนํา

ตัวสงพนักงานสอบสวน สน.ทาเรือ ดําเนิน

คดีตามกฎหมาย

ผูส� อขาวรายงานวา ตํารวจชุดสืบสวน

คลี่คลายคดีระเบิดบริเวณประตู ร.1 รอ.ได

เขาสอบสวนผูตองหารายนี้วามีความเช� อม

โยงกันหรือไม 

พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต ผกก.สน.                                                                

ทาเรือ กลาววา จากการสอบปากคํานาย

ธนายุทธยอมรับเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ได้ ไป

รวมชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรียประ 

ชาธิปไตย กอนจะเดินทางกลับบานพักยาน

คลองเตย  ซึ่งระหวางทางผาน ร.1 รอ. แต

ก็ปฏิเสธไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเหตุระเบิด

ดังกลาว และไมไดเปนผูขวางระเบิดปงปอง

เขาไปดานในพื้นที่เขตพระราชฐาน

จากการตรวจสอบประวัตินายธนา

ยุทธ ไมเคยมีประวัติหรือพฤติกรรมในการ

ใชอาวุธรุนแรง มีเพียงประวัติการชุมนุม

ทางการเมือง และยังเปนแกนนําที่มักจะ

ไปรวมงานชุมนุมในฐานะนักรองเพลงแรป 

คอยรองเพลงใหผูชุมนุมฟง นอกจากนี้ยัง

เปนเปาหมายที่เจาหนาที่เฝาระวังติดตาม

อยูเชนเดียวกัน 

“จะมีความเกี่ยวของกับเหตุระเปดที่

บริเวณหนาประตู  ร.1 รอ.หรือไมนั้น ตอง

รอการสอบสวนขยายผลและตรวจสอบ

กลองวงจรปด วามีรูปพรรณสัณฐานคลาย

กันมากนอยเพียงใด รวมไปถึงหลักฐาน

ทางกองพิสูจนหลักฐาน ในการตรวจเขมา

ดินปนและรอยนิ้วมือ รวมไปถึงหลักฐาน

แวดลอมอ� นๆ ดวย” ผกก.สน.ทาเรือระบุ

นายอาทร อยูสมบูรณ ทนายความ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งมา

เปนทนายใหนายธนายุทธ กลาววา นาย

ธนายุทธถูกควบคุมตัวและถูกแจงขอหา

มีวัตถุระเบิดไว ในความครอบครอง แต

ขอเท็จจริงพบเปนแคพลุและระเบิดควัน

เทานั้น สวนที่เกิดระเบิดที่ ร.1 รอ. นายธนา

ยุทธปฏิเสธไมไดเกี่ยวของ

ในชวงค่ํา พนักงานสอบสวน สน. 

บางซ� อไดย� นคํารองตอศาลอาญา ขอฝาก

ขังครั้งที่ 1 ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

น.ส.ปฏิมา ฝากทอง อายุ 20 ป  ผูตองหา

คดีรวมกันกระทําใหเกิดระเบิด จนน�าจะ

เปนอันตรายแกบุคคลอ� นหรือทรัพยสินของ

ผูอ� น พาอาวุธเขาไปในเมืองฯ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 83, 221, 371 

กรณีกลาวหาเม� อวันที่ 10 เม.ย.65 

ภายหลังเลิกจากการรวมตัวชุมนุมที่บริเวณ

อนุสาวรียประชาธิปไตยแลว ผูตองหากับ

พวกขี่รถจักรยานยนตมาทาง ถ.วิภาวดีฯ 

มุงหนาไปทางแยกสุทธิสาร แลวเกิดระเบิด

โดยระเบิดปงปอง  บริเวณประตู ร.1 รอ. 

จํานวน 2 นัด ระเบิดขามเขาไปตกบริเวณ

สนามหญา ตรงขามกองรักษาการณ

ชั้นสอบสวนผูตองหาใหการปฏิเสธ 

โดยพนักงานสอบสวนขอฝากขังเปนเวลา 

12 วัน ตั้งแตวันที่ 11-22  เม.ย.นี้ เน� องจาก

ตองสอบพยานอีก 7 ปาก และรอผลตรวจ

พิสูจนของกลาง ซึ่งพนักงานสอบสวนได

ขอคัดคานการใหประกันตัวผูตองหาดวย 

เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง  ประกอบกับ

ผูตองหาไมมีอาชีพใด หากปลอยชั่วคราว

เกรงวาจะหลบหนี 

ศาลพิจารณาคํารองและเหตุจําเปน

แลวอนุญาตฝากขังได ตอมาเม� อครบเวลา

ไมปรากฏมีผู ใดย� นคํารองขอปลอยชั่วคราว 

เจาหนาที่จึงควบคุมไปยังเรือนจําตอไป

โดยมีรายงานวา นายธนายุทธ ณ 

อยุธยา อายุ 20  ป ผูตองหาที่ถูกจับที่ 

สน.ทาเรืออีกรายหนึ่ง พนักงานสอบสวน

บางซ� อจะย� นฝากขังในวันที่ 12 เม.ย.

ที่ทําเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

กลาววา พล.อ.ประยุทธรับทราบรายงาน

ชวงค่ํา (10 เม.ย.) ถึงเหตุปาระเบิดปงปอง

บริเวณประตู ร.1 รอ. จํานวน 2 นัด ตก

บริเวณสนามหญา ตรงขามกองรักษา

การณดังกลาว ซึ่งนายกฯ ไมมีความคิด

เห็นตอเหตุการณและไมมีขอสั่งการพิเศษ

ใดๆ  มอบหมายเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนตอไป 

“ชวงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต

นี้ ทานนายกรัฐมนตรียังคงทํางานติดตาม

สถานการณอยูที่บานพัก   เพ� อใหคําแนะนํา

หรือขอสั่งการหากมีความจําเปนในชวง

เทศกาลสงกรานตดวย” โฆษกประจําสํานัก

นายกฯ กลาว

สวน พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิ 

การสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กลาว

วา ไดรับทราบเหตุการณดังกลาวแลว ซึ่ง

ไดมอบใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินการตรวจ

สอบ ซึ่งจะมาจากสาเหตุใดตองรอเจา

หนาที่ตํารวจดีกวา เพราะมีหลายประเด็น

ที่น�าสนใจอยู 

ถามวา มีประเด็นอะไรบางที่บอกวา

น�าสนใจ  เลขาธิการ สมช.กลาววา ตอบไม

ได คาดเดาไปเดี๋ยวจะมีปญหาได เอาเปน

วารอใหเจาหนาที่ตํารวจตรวจสอบใหเสร็จ

สิ้นกอนดีกวา เพราะเปนหนาที่ของเขาที่จะ

ตองดําเนินการอยูแลว

ดานนายเทพไท เสนพงศ อดีต                                                  

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประ 

ชาธิปตย โพสตเฟซบุกระบุวา “เห็น

ภาพการเคลื่อนไหวของแกนนํา

คนเสื้อแดงบางคน ที่ฉวยโอกาส

ใชวันที่ 10 เมษายน จัดกิจกรรม

รําลึกคนเสื้อแดงที่เสียชีวิต และใช

โอกาสนี้เคลื่อนไหวทางการเมือง 

รื้อฟนความขัดแยงในอดีตที่ผาน

มา ซึ่งเปนการนําเอาเหตุการณ

ความขัดแยงในอดีตขึ้นมาขยายผล

และตอกย้ําสรางเปนเง� อนไขความ

ขัดแยงของสังคมขึ้นมาใหมอีก

ครั้งหนึ่ง ทั้งที่ความรูสึกของผูคน

ในสังคมกําลังจะคลี่คลายสลายสี

เสื้อใหหมดสิ้นจากสังคมไทยไปแลว 

และสังคมก็ไมอยากจะเห็นความขัด

แยงทางการเมือง หรือการชุมนุม

ทางการเมืองบนทองถนน แบบปก

หลักพักคางแรมเดือนแรมปเกิดขึ้น

อีก เพราะเปนการทําลายเศรษฐกิจ 

และความเช� อมั่นของนักลงทุนตาง

ชาติจากประชาคมโลก แตจนบัดนี้

ก็ยังมีกลุมคนที่พยายามเคล� อนไหว

แบงแยกประชาชน โดยสราง

เงื่อนไขความขัดแย้งของสังคมให้

เกิดขึ้นอีก”

นายเทพไทระบุอีกวา “บาน

เมืองควรจะกาวขามความขัดแยง

ทางการเมือง และกลุมคนที่เปน

แกนนํา หรือหัวโจกของขบวนการ

ขัดแยง ก็ควรจะทบทวนบทบาท

ของตัวเอง  ไมควรปลุกระดมสราง

ความเกลียดชังใหเกิดขึ้นระหวาง

คนในชาติอีก มีแกนนําของกลุม

คนเสื้อแดงในอดีตหยิบฉวยเอา

เหตุการณคนเสื้อแดงเสียชีวิตมา

เคลื่อนไหว เหมือนกับการแก้ตัว 

แก เกี้ ยวที่ ตั ว เอง เปนส วนหนึ่ ง

ในการนําผูคนมาเสียชีวิต โดย

พยายามโยนความผิดไปยังรัฐบาล

ในยุคนั้น  ทั้งที่ เหตุการณที่ เกิด

ขึ้นทั้งหมดไดเขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมแลว และอยากใหทุกฝาย

ได เคารพกระบวนการยุติธรรม 

ยึดคําพิพากษาของศาลเปนขอ

ยุติ การที่แกนนําบางคนพยายาม

เคลื่อนไหวในตอนนี้ ก็เพื่อปกปิด

ความผิดของตัวเอง และปฏิเสธ

ความรับผิดชอบการเปนผูนําการ

ชุมนุมของตัวเอง ในขอกลาวหาพา

คนไปตาย และเผาบานเผาเมือง ซึ่ง

เปนชนักติดตัวจนถึงทุกวันนี้” 

“ขอเรียกรองให ทุกฝายได

ยุติการสร้างเง่ือนไขความขัดแย้ง

ในสังคมใหเกิดข้ึนมาอีก ขอใหรวม

กันผลักดันใหสังคมไทยเดินหนา

ไปสูระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง                                                

ความขัดแยงในอดีตท่ีผานมาก็ควร                                                

จะปลอยวาง กลุมบุคคลท่ีเปนเง� อน 

ไขของความขัดแยงก็ควรท่ีจะยุติ

บทบาทการเคล� อนไหว ปลอยใหสังคม

ขับเคล� อนไปเอง ดวยแนวทางและ

วิถีทางประชาธิปไตยจะดีท่ีสุด” นาย

เทพไทระบุ

ดร.เสรี วงษมณฑา นักวิชา                                                   

การด้านส่ือสารมวลชนและการ

ตลาด โพสตเฟซบุกระบุวา “ แกน

นําไพรยุใหคนเผาบานเผาเมือง เม� อ

นายของไพรไดเปนนายกฯ ไพร

ไดเปนอํามาตยดํารงตําแหน�งเปน

เสนาบดี ท้ังๆ ท่ีไมมีความสามารถ

อะไรเลยท่ีเหมาะกับตําแหน�ง ยัง

สะเออะออกมาจัดงานรําลึกการกระ

ทําของตนเอง มันคือการประจานตัว

เองวามี DNA ท่ีนิยมความรุนแรง 

ทําลายโอกาสของประเทศชาติ”.

นายเอกชัย ทรงอํานาจเจริญ 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย

“ในภาวะที่ความนิยมของ พล.อ.ประยุทธตกต่ําสุดขีด ไป

ที่ ไหนก็มีแตคนบนเร� องปญหาปากทอง แลวยังตองมาเจอกับ

ขอสงสัยในปญหาความไมโปรงใสในการทําหนาที่ของคนสนิท

ในเร� องลอตเตอรี่ พล.อ.ประยุทธยังออกมาปกปอง จะยิ่งทําให

ความนิยมตกต่ําถึงขนาดติดลบหนัก ถาหากยังไมตัดไฟแตตน

ลม ปญหาและมลทินจะแปดเปอน พล.อ.ประยุทธอยางหลีก

เลี่ยงไมได”. 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ลูกหนี้

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๓/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ผูรองขอ  ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ

ที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แต

กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ ของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง ในวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผู ใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้

ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ชื่อใหม่ของ ‘ปารีณา’

ย่าจำาชื่อ “นางสงกรานต์” ปีนี้สับสนกัน

นะครับ

ชื่อ “กิริณีเทวี”

 ไม่ใช่ “ปารีณาเทวี”!?

 ตามคำาทำานายนางสงกรานต์ปีนี้ บอกว่า บ้าน

เมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราศจาก

กัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลฯ

 จะแม่น-ไม่แม่น ไม่รู้

 แต่ที่ว่าจะ “นิราศจากกัน” น่าจะแม่น! 

 เพราะไม่ทันไร คุณปารีณาไม่เพียงนิราศจาก

ตำาแหน่ง ส.ส.เท่านั้น ยังหนักหนาถึงขั้น “นิราศร้าง” 

ห่างหายไปเลยจากวงจรการเมืองตลอดชีวิต

  จากผลคดีปารีณา ยังทำาเอา ส.ส.ที่ถูกร้องเรื่อง

จริยธรรมเกี่ยวกับการถือครองที่ดินอาจไม่ถูกต้องอีก

หลายสิบคน เช่น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาฯ 

พรรคเพื่อไทย เป็นต้น

 ต้องสยิวก้นตามๆ กันไป!

 ไม่เพียงแค่นั้น เมื่อวาน (๑๑ เม.ย.๖๕) จากที่ไม่

คิด-ไม่ฝัน วันนั้นจะมาถึง จู่ๆ “ประตูบานแรก” ของ 

“นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ก็เปิด

 กรณี เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ ธนาธรไลฟ์เฟซบรรยาย

หัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนบนเพจคณะก้าวหน้าและเพจ 

นายธนาธร วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของ

รัฐบาลล่าช้า มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน ที่เคยเป็นข่าว

ครึกโครมตอนนั้น ท่านคงจำากันได้

 เมื่อวาน.....

 พนักงานอัยการสำานักงานคดีอาญา “มีคำาสั่งฟ้อง” 

นายธนาธร ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑๒ เเละ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

 นำาตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทันที 

 ศาล “มีคำาสั่งรับฟ้อง”

 หลังอัยการยื่นฟ้อง ศาลได้สอบคำาให้การ นาย

ธนาธร “จำาเลย” ให้การปฏิเสธ

 ทนาย “กฤษฎางค์ นุตจรัส” ยื่นคำาร้องขอประกัน

ตัวด้วยหลักทรัพย์ ๙๐,๐๐๐ บาท

 ศาลอนุญาตให้ประกัน 

 กำาหนดเงื่อนไข ห้ามจำาเลยกระทำาการใดๆ ใน

ทำานองเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา 

 แต่ปรากฏว่า อัยการมีความเห็น “สั่งไม่ฟ้อง” นาย

ธนาธร ทำาให้ต้องส่งเรื่องให้ “พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข” ผบ.ตร.ทำาความเห็นตามประมวลกฎหมายอาญา 

 โดยทางตำารวจเปิดเผยว่า.... 

 ขณะนี้ คดีธนาธรดังกล่าว สำานวนออกจาก “สำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ” ไปที่อัยการสูงสุดแล้ว 

 โดย “สำานักงานตำารวจแห่งชาติ” มีความเห็นแย้ง

กับอัยการ ทำาให้ต้องส่งเรื่องให้ “อัยการสูงสุด” ชี้ขาด

 ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา หากพนักงาน

สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีอาญา ต้องส่ง

เรื่องให้อัยการมีความเห็น เพื่อยื่นฟ้องต่อศาล 

 แต่หากตำารวจส่งสำานวนและความเห็นไปแล้ว อัยการ

มีความเห็นแย้งสั่งไม่ฟ้อง ต้องส่งเรื่องให้ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติมีความเห็น 

 ซึ่ง ผบ.ตร.อาจส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

คดีอาญา พิจารณาทำาความเห็น แล้วส่งสำานวนมาให้ 

ผบ.ตร.พิจารณาชี้ขาด 

 โดยหาก ผบ.ตร.มีความเห็นแย้งกับอัยการ คือมี

ความเห็นสั่งฟ้อง ก็ต้องส่งให้อัยการสูงสุด ชี้ขาดในขั้น

ตอนสุดท้าย

 หาก “อัยการสูงสุด” มีความเห็น “สั่งไม่ฟ้อง” 

 “คดีก็จบ”

 แต่หากมีความเห็น “สั่งฟ้อง” ก็จะส่งเรื่องให้อัยการ

เจ้าของสำานวนคดี ส่งฟ้องต่อศาลต่อไป 

 ทั้งนี้ คดีอาญาดังกล่าว เกิดขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญ

มีคำาวินิจฉัยเมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒ ว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้น

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำากัด แล้วไปลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็น 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

 “ศาลรัฐธรรมนูญ” จึงวินิจฉัยว่า.....

 นายธนาธร “ขาดคุณสมบัติ” การลงเลือกตั้ง เพราะ

มีคุณลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

 ทำาให้สมาชิกภาพ ส.ส.นายธนาธรสิ้นสุดลง ตั้งแต่

วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ จากนั้น กกต.มีมติให้แจ้งความดำาเนิน

คดีอาญากับนายธนาธร ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. 

มาตรา ๑๕๑

 มีโทษจำาคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี และปรับตั้งแต่  ๒๐,๐๐๐-

๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำาหนด 

๒๐ ปี 

 ปัจจุบันนี้ นายธนาธรโดนตัดสิทธิการเลือกตั้ง  

๑๐ ปี ในคดี “ยุบพรรค” อนาคตใหม่

 ครับ....

 หมายความคดีหุ้นสื่อ จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง 

ต้องไปลุ้นกันขั้น “อัยการสูงสุด”

 นอกจากนี้........

 นายธนาธร ยังมีคดีอาญาอีกหนึ่งคดี คือคดีถูก

กรมป่าไม้แจ้งความกับตำารวจ บก.ปทส.ในคดีรุกป่า

สงวนแห่งชาติราชบุรี ๒,๐๐๐ ไร่ ที่กรมที่ดินมีคำาสั่งเพิก

ถอน เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๖๕ 

 โดยนายธนาธรมีชื่อถือครองที่ดินร่วมกับ “นาง

สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ” มารดา และ “นางชนาพรรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ” พี่สาว สองผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทย

ซัมมิทฯ 

 คดีดังกล่าวนี้ ตำารวจ บก.ปทส. “สั่งไม่ฟ้อง” นาย

ธนาธร-นางสมพรและนางชนาพรรณ 

 ทำาให้ “กรมป่าไม้” ทำาความเห็นแย้งถึง “อัยการ

ราชบุรี” จนอัยการสั่งให้ตำารวจ บก.ปทส.สอบสวน 

เพิ่มเติม 

 ซึ่งล่าสุด.....

 บก.ปทส.ได้สอบสวนเพิ่มเติมเสร็จหมดแล้ว รวม

ถึงส่งหนังสือกรมที่ดินให้อัยการราชบุรี มีความเห็นว่า 

จะสั่งฟ้องคดีอาญาสามแม่ลูกจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่?

 ...............................

 อืมมมมม....

 จะว่าไปแล้ว ต้องชมครอบครัว “จึงรุ่งเรืองกิจ” 

นอกจากมากบุญ-มากบารมีแล้ว ยังหนังเหนียวอีก 

ตะหาก ไม่รู้ศิษย์อาจารย์สำานักไหน?

 เพราะแต่ละคดี ทั้งตำารวจ-ทั้งอัยการ ต้องใช้เวลา

ทำาสำานวนและตรวจสอบธำารงหลักยุติธรรมถึงขึ้นโยน 

กลับไป-กลับมา ใช้เวลายาวนานเป็นปีๆ

 สุดท้ายแล้ว ทั้งคดีถือหุ้นสื่อและคดีบุกรุกป่า

สงวนฯ ก็ยังต้องลุ้นกันทั้งขั้นอัยการจังหวัดและขั้น

อัยการสูงสุด ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง

 “ปารีณา” นี่ สงสัยชื่อไม่ถูกโฉลก

 ไปเปลี่ยนเป็น “ปารีธร” หรือไม่ก็ “ปารีพร” น่า

จะปังกว่านะ ถึงสภาไม่มีให้ไป ก็น่าจะยังพอมี ไก่ให้ 

เลี้่ยงละน่า!

 หรือไปกระทบ “สถาบันพระมหากษัตริย์” อีก ในระหว่าง

การปล่อยชั่วคราว มิฉะนั้น จะถือว่า ผิดสัญญาประกัน 

 นัดตรวจพยานหลักฐาน ๖ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 ธนาธรช่วงนี้ นับว่า “ดวงเปิด”

 ได้อะไร ก็มักจะได้แบบมาเนืองนอง คดีความก็

เหมือนกัน เมื่อวาน นอกจากตกเป็นจำาเลยต่อศาลด้วย

ข้อหา ๑๑๒ แล้ว

 กรณี “ถือครองหุ้นสื่อ” ลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อ 

ปี ๒๕๖๒ ในคดีอาญา ตำารวจ สน.ทุ่งสองห้อง มีความ

เห็นสั่งฟ้องนายธนาธร แต่ที่อัยการมีความเห็น “สั่งไม่

ฟ้อง” นั้น

 เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน ก็ต้องส่งเรื่องให้ ผบ.ตร.

ทำาความเห็น

 และเมื่อวาน ผบ.ตร.มีความเห็นออกมาแล้วครับ!

 เอ้าอ่านรายละเอียดจากข่าวเลยดีกว่า เล่าเองอาจ

เลอะๆ เลือนๆ แต่ละขั้นตอน ลอกจากไทยโพสต์กันเอง

นี่แหละ

 ......................................

 ๑๑ เม.ย.๒๕๖๕ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะผู้รับผิดชอบสำานวนการทำาความเห็น

 คดีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งความ

ดำาเนินคดีอาญากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน

คณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 

 กรณีถือหุ้นสื่อ “บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำากัด” ลงสมัคร

รับเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ 

 ซึ่งต่อมา พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง มีความ

เห็นสั่งฟ้องนายธนาธร ว่าทำาผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. 

นัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรและ

สหกรณ์แห่งพรรคภูมิใจไทย จัดเป็น รมต.

ยอมหักไม่ยอมงอของจริง ตัวจริง หาก

เห็นว่าอะไรไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นว่าชาวบ้านเสีย

ประโยชน์ก็จะออกมาเดินหน้าชน

อย่างล่าสุดปมเดือดกับ “เสี่ยท็อป” วราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานที่

ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา หลังเกิดวิวาทะระหว่างประชุม 

ครม. เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีความไม่เข้าใจเรื่องถุง

พลาสติก 

แต่เรื่องก็จบลง และนายกฯ ลุงตู่ไม่ต้องปวดหัว เพราะ 

“เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะ

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ทำาหน้าที่เป็นกาวใจ ต่อ

สายถึง “เสี่ยท็อป” ให้คุยกับ “รมต.มนัญญา” โดยตรง กระทั่ง

ทุกอย่างจบ และสองพี่น้องต่างพรรคร่วมรัฐบาลเกิดความ

เข้าใจและกลับมารักกันเหมือนเดิม 

สำาหรับการต่อสู้เพื่อ 

ประชาชนของ “รมต.มนัญ 

ญา” ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะ

ก่อนหน้าก็เคยต่อสู้กับรัฐมนตรี

ผู้ชายอกสามศอกจากพรรค

ร่วมรัฐบาล เรื่องแบนสารเคมี 

เกษตรอันตราย พาราควอต และ

คลอร์ไพริฟอส กับ “สุริยะ จึง

รุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม

จากพรรคพลังประชารัฐ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการ

วัตถุอันตราย   

ไ ม่ เ ว้ น แม่ แ ต่  เ สี่ ย

ต่อ-“นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรและสหกรณ์

จากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้บังคับบัญชาในกระทรวงของ  

รมต.มนัญญา หลังมีกระแสอาจจะให้มีการเสนอทบทวน

การแบนสารพิษ

ช่วงนั้น “รมต.มนัญญา” โพสต์เฟซบุ๊กโต้กลับไป

ว่า “คุณไม่หยุด ฉันก็ไม่หยุด ตราบใดที่ยังเห็นผู้บริโภคมี

อันตรายอยู่  เราก็ไม่หยุด  จะเอาสารพิษอันตรายกลับมา

เพื่ออะไรคะ” 

พร้อมแนบลิงก์เพลง “ยุบเถอะ เลิกเถอะ” ซึ่งเป็นมิวสิก

วิดีโอต้านสารพิษของ “แอ๊ด คาราบาว” ด้วย การต่อสู้ครั้ง

นั้นทำาให้ชาวไทยรอดพ้นจากความเสี่ยงสารพิษดังกล่าวมา

ถึงทุกวันนี้ 

นี่คือวีรกรรมของ “หญิงแกร่งแห่งเมืองอุทัยฯ” ที่

เรียกว่าได้ว่า “ยอมหักไม่ยอมงอ”.  

ช่างสงสัย

‘ยอมหักไม่ยอมงอ’

“ม

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

อ

จี้ฟัน ส.ส.

ซึ่งระยะเวลาไล่เลี่ยกับการร้องเรียนกรณีของ  

น.ส.ปารีณา  คือครั้งแรกวันที่ 20 พ.ย.62 จำานวน  

3 ราย (มี น.ส.ปารีณาด้วย) ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พ.ย.

62 จำานวน 3  ราย ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธ.ค.62 จำานวน  

13 ราย รวม  19 ราย โดยเป็น ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐ 5 ราย พรรคเพื่อไทย 4 ราย พรรคภูมิใจไทย  

5 ราย พรรคประชาธิปัตย์ 2 ราย พรรคก้าวไกล  

2 ราย พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ราย ซึ่ง

ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.จำานวน 6 ราย ถือครองที่ดิน  

ภ.บ.ท.5 จำานวน 12 ราย แต่เหตุใดกรณีของ   

น.ส.ปารีณา ป.ป.ช.จึงวินิจฉัยส่งให้อัยการฟ้องต่อ

ศาลฎีกาได้เร็วกว่า ส.ส.รายอื่น ทั้งที่สมาคมร้องเรียน

ไปในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน” 

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ดังนั้นเมื่อศาลฎีกา

มีคำาพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ คมจ.1/2565 

ระหว่าง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ร้อง น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต์ ผู้คัดค้าน เรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้ว ถือว่าเป็น

บรรทัดฐานสำาคัญที่ชี้ให้เห็นว่า การที่ ส.ส.ซึ่งเป็นผู้ที่มี

รายได้สูง ไม่ได้เป็นคนยากจน ไปถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 

ย่อมเป็นการปิดโอกาสของเกษตรกรรายอื่น ทำาให้ไม่

สามารถนำาที่ดินไปจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้และไม่มีที่ดิน

ทำากินได้ ย่อมเป็นเรื่องที่ ส.ส.ซึ่งควรเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปไม่พึงปฏิบัติ การกระทำาของ 

ส.ส.ที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.จึงเป็นการก่อให้เกิดความ

เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดำารงตำาแหน่งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามมาตรฐานทางจริย 

ธรรมฯ 2561 ข้อ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27  วรรค

สอง ส่วน ส.ส.ที่ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 แม้  ป.ป.ช.ยัง

ไม่ได้ชี้มูลความผิดเป็นบรรทัดฐาน แต่เมื่อเทียบเคียง

กับแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2519 ก็อาจทำาให้ 

ป.ป.ช.วินิจฉัยได้ง่ายขึ้นเพราะ “ผู้ที่มีชื่อในใบเสร็จ

เสียเงินบำารุงท้องที่เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้นั้น

เป็นผู้เสียภาษีเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานแสดงว่าผู้นั้นมี

สิทธิ์ครอบครอง”

“ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทยจึงมายื่นคำาร้องเพื่อขอให้คณะกรรม 

การ ป.ป.ช.ได้เร่งรัดการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัย 

ส.ส.อีก 18 รายที่เหลือที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.และ 

ภ.บ.ท.5 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเหมือนกัน โดยไม่มี

การเลือกปฏิบัติต่อไป” นายศรีสุวรรณกล่าว 

ด้าน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ โพสต์ข้อความ

ผ่านเฟซบุ๊กว่า “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.บอกว่า

ต้องดูว่าที่ดินได้มาถูกต้องหรือไม่ และแต่ละเคสมี

ความแตกต่างกันนั้น แน่นอนว่าทุกเคสมีความแตก

ต่างกัน แต่คำาพิพากษาชัดเจนว่า มิได้สนใจว่าได้ที่

ดินมาได้อย่างไร แต่สำาคัญว่านักการเมืองไม่สามารถ

ครอบครอง ยึดถือ หรือทำาประโยชน์ในที่ดินรัฐได้ ผิด

จริยธรรมร้ายแรง และต่อให้ส่งมอบที่ดินคืนให้กับรัฐ

แล้วก็ยังคงผิดจริยธรรม เนื่องจากจะต้องคืนทันที ที่

ได้รับมอบ หรือง่ายๆ ว่าไม่ว่าจะคุณจะได้ โดยมรดก 

ไปซื้อมา หรือก่อนเคยเป็นเกษตรกร แต่หากคุณเป็น

นักการเมืองแล้ว คุณจะต้องคืนที่ดินทันทีให้กับรัฐ 

เพราะคุณขาดคุณสมบัติในการยึดถือ ครอบครอง 

ทำาประโยชน์แล้ว ผิดจริยธรรมร้ายแรง

ส่วนความล่าช้าในการดำาเนินคดีนั้น ช้าจริง 

เพราะตอนนี้ ป.ป.ช.ได้ใช้เวลาประมาณ 1 ปีแล้ว 

ซึ่งปกติ  ป.ป.ช. จะใช้เวลาประมาณ 180 วันในการ

พิจารณา จึงขอให้ ป.ป.ช.ได้ โปรดดำาเนินการเร่งรัด 

และดำาเนินคดีกับทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ” 

น.ส.ปารีณาระบุ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา นายนิวัติ

ไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช.ให้สัมภาษณ์ถึง

ความคืบหน้าการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของ 

ส.ส. ที่ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนมายัง ป.ป.ช.เพื่อให้

เอาผิดข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ลักษณะเดียว

กับนางสาวปารีณาว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามาอยู่

หลายรายพอสมควร โดยนอกจากที่นายศรีสุวรรณ

เคยมายื่นเอาไว้ 19 รายชื่อแล้ว ยังมีคนอื่นมายื่น

อีก และมีที่ ป.ป.ช.ตรวจพบจากการยื่นแสดงรายการ

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 50-60 ราย แต่ไม่ได้

หมายความว่าทั้ง 50-60 รายจะมีมูลเหมือนกับของ

นางสาวปารีณาทั้งหมด ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการคณะ

กรรมาธิการ  (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. ... กล่าวถึง

กรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังธรรมใหม่ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบว่า ขอชื่นชมการ

ต่อสู้ตามความเชื่อของ นพ.ระวี แต่ไม่มีผลให้การ

ทำางานของ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ที่เสนอให้แก้ไข

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง ซึ่งต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564  ต้อง

ชะลอหรือยุติการทำางาน เนื่องจากการทำางานของ 

กมธ.ต้องปฏิบัติตาม รธน.และข้อบังคับ ที่กำาหนดให้

รัฐสภาต้องทำาร่าง พ.ร.ป.ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 

ทั้งนี้ กมธ.เตรียมเร่งรัดการทำางานวันที่ 20-21 เม.ย. 

จะประชุมเต็มวัน โดยมีวาระพิจารณาสำาคัญทั้งเรื่อง

ไพรมารีโหวต และการคำานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 

กำาหนดกรอบว่าต้องทำางานให้แล้วเสร็จก่อนเปิดสมัย

ประชุมสภาช่วงปลายเดือน พ.ค.

นายนิกรเปิดเผยด้วยว่า พรรคชาติไทยพัฒนา

เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในวันที่  

24 เม.ย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี

วาระสำาคัญคือ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค 

เตรียมเปิดใจและพูดถึงทิศทางการเมืองของพรรค

ต่อการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้  

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อ

ไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่มีหัวใจไม่เปลี่ยนแปลง จาก

พรรคไทยรักไทยสู่พรรคพลังประชาชนและพรรค

เพื่อไทย ในวันนี้ที่ประชาชนต้องทุกข์ยากอย่างแสน

สาหัสจากความบกพร่องผิดพลาดและไร้ศักยภาพ

ของรัฐบาลนี้ พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะยืนเคียงข้าง

ประชาชน เป็นบ้านหลังใหญ่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่

ของพี่น้องประชาชนให้กลับมาอยู่ดีกินดีอีกครั้งหนึ่ง 

พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อ

คืนประชาธิปไตย คืนความหวัง ความฝัน โอกาส 

และคืนอนาคตให้ประชาชน จึงได้กำาหนดให้ตัวแทน

ของพรรคทั่วประเทศลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือด

ร้อนและความคิดความเห็นของประชาชน ภายใต้

กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย  บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม 

เพื่อเป็นการระดมพลังความร่วมมือในการนำาไปสู่

การสร้างความเปลี่ยนแปลง คืนชีวิตที่ดีกว่าและ

อนาคตของประชาชน

“จะเป็นการลงพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือน

เมษายนและพฤษภาคม ภายใต้คอนเซปต์ ‘เข้าถึง

ตัว เข้าถึงใจ ห่วงใยกัน’ เริ่มจาก จ.นครราชสีมา ในวัน

ที่ 12 เม.ย. เป็นแห่งแรก จากนั้นก็จะเดินสายจังหวัด

ในพื้นที่ภาคกลางพร้อมกันกับตัวแทนของพรรคใน

จังหวัดต่างๆ ก็จะจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยคู่

ขนาน เปิดรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน สะท้อนความ

คิดความเห็น และเปิดรับสมัครสมาชิกครอบครัวเพื่อ

ไทยไปพร้อมกันด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น

สมาชิกครอบครัวเพื่อไทย มีส่วนร่วมในบ้านหลังใหญ่

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง คืนประชาธิปไตย คืน

ความหวัง ความฝัน คืนชีวิตและอนาคตที่ดีกว่าให้

ประชาชนด้วยกัน” นพ.ชลน่านกล่าว 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การลงพื้น

ที่ครอบครัวเพื่อไทยในครั้งนี้จะดำาเนินการพร้อมกัน

ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแกนนำาพรรค, ส.ส., 

สมาชิกพรรคเพื่อไทย และสมาชิกครอบครัวเพื่อ

ไทยจะลงพื้นที่พบปะประชาชน รับฟังปัญหาพร้อม

ระดมความคิดเห็นในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำาลังใจและเปิดรับสมัครสมาชิก

ครอบครัวเพื่อไทย เพื่อให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง กำาหนดอนาคตและ

ชีวิตที่ดีกว่าของตัวเอง. 

เคาะลด

ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 3,905,872  ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 3,634,109 ราย มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี  2563 จำานวน 26,188 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่  

กทม. 3,174 ราย ชลบุรี 1,036 ราย นครศรีธรรมราช 

831 ราย นนทบุรี 784 ราย สมุทรปราการ  766 ราย 

ขอนแก่น 650 ราย นครปฐม 602 ราย สมุทรสาคร 

571 ราย ร้อยเอ็ด 553 ราย และบุรีรัมย์ 498 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมของศูนย์ปฏิบัติ

การศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 

ว่า ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงผลการ

ประชุม ศบค.เมื่อวันที่  8 เม.ย. ที่ปรากฏความเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องแผนการจัดหา Long-acting 

antibody (LAAB) ใน 2 ประเด็น โดยชี้แจงว่า 1.LAAB 

ไม่ได้ใช้ทดแทนวัคซีน แต่จะใช้เสริมให้กลุ่มที่ภูมิต่ำา 

หรือภูมิไม่ขึ้นหลังฉีดวัคซีน โดยวัคซีนยังคงเป็นตัว

หลักในการควบคุมโรคในปัจจุบัน 2.การจัดหา LAAB 

ยังต้องรอผลการศึกษาความคุ้มค่าและผลที่จะเกิด

ขึ้นตามมาจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน จึงจะมีการ

ประชุมเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

“ยืนยันว่าที่ประชุม ศบค.ยังไม่มีการอนุมัติ

หรือเห็นชอบการจัดหายาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว 

หรือ LAAB สำาหรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำา ซึ่ง

นายกฯ ในฐานะผู้อำานวยการ ศบค.ขอให้กระทรวง

สาธารณสุขกลับไปศึกษาและจัดทำารายละเอียดให้

รอบด้าน ก่อนนำากลับมาเสนอที่ประชุม ศบค.อีก

ครั้ง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเรื่องการ

เสียชีวิตในกลุ่ม 608 โดยได้มีข้อสั่งการให้กระทรวง

สาธารณสุขดูแลกลุ่ม 608 อย่างใกล้ชิด พร้อมกับ

ขอให้กระทรวงมหาดไทยติดตามและดูแลการปฏิบัติ

ตามหนังสือสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ ให้ โรงพยาบาลพิจารณาปรับแนวทางการดูแล 

กลุ่ม 608” นายธนกรระบุ  

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิด

เผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ว่า ที่ประชุมเห็น

ชอบให้ลดวันกักตัวในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5+5 คือ

กักตัว 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วัน จากเดิม

ให้กักตัว 7 วัน และสังเกตอาการ 3 วัน สำาหรับขั้น

ตอนหลังจากนี้ต้องแจ้งให้ที่ประชุม ศปก.ศบค.รับ

ทราบเพื่อดำาเนินการต่อไป คาดเริ่มใช้มาตรการลด

วันกักตัวหลังสงกรานต์นี้

โดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัด แต่ส่วน

ใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ส่วนผู้ป่วยที่มี

อาการมากในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงต้องเข้ารักษา

ตัวในโรงพยาบาล อัตราครองเตียงประมาณ 30% 

ซึ่ง สธ.ได้เตรียมพร้อมยาต้านไวรัสที่จะใช้รักษาผู้

ป่วยโควิด ทั้งยาฟาวิพิราเวียร์, ยาโมลนูพิราเวียร์ 

และยาแพกซ์ โลวิด รวมถึงจัดหาเวชภัณฑ์ซึ่งเป็น

สารภูมิคุ้มกันชนิดออกฤทธิ์ยาว สำาหรับฉีดในผู้ที่มี

ความเสี่ยงและมีภูมิคุ้มกันต่ำาเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

จนมีอาการหนัก ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดภาพรวมไป

แล้วกว่า 130 ล้านโดส ครอบคลุมเข็มแรกกว่า 80% 

เข็มที่สอง 73% และเข็มที่สาม 35% แต่ยังมีผู้สูงอายุ

อายุ 60  ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียงจำานวนหนึ่งที่เดิน

ทางไม่สะดวก ทำาให้ยังไม่ได้รับวัคซีน ช่วง 1 เดือนที่

ผ่านมาจึงมีการรณรงค์ Save 608 by booster dose 

เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.สุภา

พร ภูมิอมร ผู้อำานวยการสถาบันชีววัตถุ กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวเรื่องภูมิคุ้มกันต่อ

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ย่อย BA.2

โดย นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ขณะนี้การระบาด

ในประเทศไทยเป็นโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 

ถึง 95.9% คาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์จะมาแทนที่การ

ระบาดของสายพันธุ์ BA.1 เป็น 100% ขณะนี้ฉีด

เข็มกระตุ้นไปแล้ว 35-36% ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ 

ได้ศึกษาผลของภูมิคุ้มกันที่มีต่อไวรัสด้วยวิธี Plaque 

Reduction Neutralization Test (PRNT) ทั้งกรณีได้

รับวัคซีน 2 เข็ม และ 3 เข็ม พบว่าวัคซีนทุกสูตร

ให้ระดับภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับไวรัสโอมิครอน BA.2 ได้

มากกว่า  BA.1 ดังนั้น ข้อกังวลว่าสายพันธุ์ย่อย BA.2 

จะหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้มากกว่าจึงไม่น่าเป็น

จริง อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีน 2 เข็ม แม้จะเป็น

ช่วง 2 สัปดาห์หลังฉีด พบว่าภูมิคุ้มกันต่อ BA.2 ไม่

ได้สูงมากนัก ดังนั้น ถ้าฉีด 2 เข็มมาแล้วหลายเดือน 

ภูมิคุ้มกันจะยิ่งน้อยลง แต่เมื่อฉีดกระตุ้นเข็ม 3 พบว่า

ภูมิคุ้มกันขึ้นในระดับสูงมากต่อไวรัสโอมิครอน BA.2 

จึงขอแนะนำาให้ฉีดเข็มกระตุ้นโดยเร็ว.



(กรณีอยูครบวาระ 4 ปเต็ม) หรืออาจหลายวาระ (กรณีมีการ

ยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหม และเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรี 

รวมกันไมเกิน 8 ป)

แนวทางที่ 3 นับตั้งแต 24 ส.ค.2557 พล.อ.ประยุทธ

ดํารงตําแหน�งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 จะทําให

เหลือเวลาการเปนนายกฯ เพียง 1 ป โดยจะพนนายกฯ ใน

วันที่ 23 ส.ค.2565 ครบ 8 ป (แตงตั้งนายกฯ เม� อ 24 ส.ค.

2557 เน� องจากบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 264 

ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวันประ 

กาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐ 

ธรรมนูญนี้ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือก

ตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับหนาที่ คือ วันที่ 9 

มิถุนายน 2562 วันที่มีการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

เม� อพิจารณาทั้ง 3 แนวทางขางตน ผูเขียนเห็นวา มี

ความเปนไปไดอยู 2 แนวทางเทานั้น คือ แนวทางที่ 2 กับ

แนวทางที่ 3 ดังนี้

1.2 วิเคราะหความเห็นของฝายกฎหมายสภาผูแทนราษฎร

เม� อพิจารณาถึงฝายกฎหมาย สภาผูแทนราษฎร ไดพิจาร 

ณาและสงความเห็นใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร รับทราบแลวสรุปใน

ประเด็นดังกลาวปลายเดือน ต.ค.2564 โดยเห็นวา “การนับ

ระยะเวลาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญป 

2560 มาตรา 158 วรรค 4 ตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ 9 มิ.ย.

2562 ท่ีเปนวันโปรดเกลาฯ ให พล.อ.ประยุทธเปนนายกรัฐมน 

ตรี ตามรัฐธรรมนูญป 2560 เปนตนไป”

“เพราะการกําหนดเง� อนไขใหนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน�ง

รวมแลวเกิน 8 ปไมไดนั้น เปนเง� อนไขการจํากัดสิทธิบุคคล

ที่จะดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี เปนการบัญญัติกฎหมาย

ในทางเปนโทษ จะนํามาบังคับใชยอนหลังในทางที่เปนโทษ

ไมได เพราะการกําหนดเง� อนไขในรัฐธรรมนูญใหผลยอนหลัง

ใชบังคับกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช

บังคับ ยอมขัดหลักกฎหมาย”

สวนประเด็นรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 264 ที่แม

จะกําหนดให ครม.ที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวัน                                          

ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีเปน ครม. ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรม                                                                                 

นูญนี้นั้น การปฏิบัติหนาที่ของ พล.อ.ประยุทธ ตามมาตรา 264 

เปนการปฏิบัติหนาที่แทน ครม. ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ

ป 2560 เพียงชั่วเวลาหนึ่ง และตองพนจากหนาที่ ภายหลัง

จากที่ ครม.ตามรัฐธรรมนูญป 2560 เขาปฏิบัติหนาที่ หาก

รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่นายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ ในระหวางการปฏิบัติหนาที่กอน

หนาน้ี จะตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา ใหนับระยะ

เวลาดังกลาวรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ดวย ดังนั้น ระยะเวลาดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ตาม

มาตรา 264 นับตั้งแตวันที่ 6 เม.ย.2560 ที่รัฐธรรมนูญป 

2560 บังคับใช จนถึงวันที่ 9 มิ.ย.2562 ที่ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา ไดรับการโปรดเกลาฯ เปนนายกรัฐมนตรีตามรัฐ                                                                       

ธรรมนูญป 2560 จึงไมถือเปนการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมน 

ตรีตามรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 158

แสดงใหเห็นวาฝายกฎหมายสภาผูแทนราษฎรมีแนวคิด

เห็นไปในแนวที่ 2 นับตั้งแต 9 มิ.ย.2562 วันมีการโปรดเกลาฯ 

ใหเปนนายกฯ พล.อ.ประยุทธ จะเปนนายกฯ ตอเน� องไดจนถึง 

8 ป ในวันที่ 8 มิ.ย.2570 หรือเปนนายกฯ ได 2 วาระเต็ม 

(กรณีอยูครบวาระ 4 ปเต็ม) หรืออาจหลายวาระ (กรณีมีการ

ยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหม และเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรี 

รวมกันไมเกิน 8 ป)

1.3 ขอโตแยงตอฝายกฎหมายสภาผูแทนราษฎร

ผูเขียนขอโตแยงในมุมมองความเห็นของฝายกฎหมาย

สภาผูแทนราษฎร อยู 2 ประเด็น

ประเด็นท่ี 1 การบังคับกฎหมายยอนหลัง ในกรณีท่ีฝาย

กฎหมายสภาผูแทนราษฎรมองวาไมสามารถใชบังคับยอนหลัง

ไดน้ัน เพราะเปนการกระทําท่ีขัดตอการกําหนดเง� อนไขในรัฐธรรม 

นูญใหผลยอนหลังใชบังคับกับการกระทําท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ี

รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ ยอมขัดหลักกฎหมาย น�าจะไมถูกตอง

นักในทางขอเท็จจริง 
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เขาสูวันหยุดยาว

สงกรานต หากไมมีการแพรระบาดไวรัสโควิดมาคั่น 

คงไดเห็นหลากหลายงานร� นเริง ความสนุกสนาน

แบบไทยๆ เม� อโควิดระบาดหนัก ผูเสียชีวิต 2-3 

วันมานี้ทะลุ 100 งานร� นเริง รวมตัวคนหมูมากตองพักไว

กอน หยุดยาวสงกรานตไมรู “บ๊ิก                                  

ตู” พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

จะไปพักผอนที่ตางจังหวัดหรือ

ขออยูเฝา กทม. นายกฯ เพิ่งสง

สารผานโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี  ‘แสดงความยินดีและ

ภูมิใจอยางยิ่งกับฟุตซอลทีมชาติ

ไทยที่สามารถควาแชมปฟุตซอล

อาเซียน 2022 สมัยที่ 16 ได

สําเร็จ หลังจากเอาชนะทีมชาติ

อินโดนีเซีย นายกฯ ช� นชมและ

ขอบคุณนักกีฬาและผูที่มีสวนรวมทุกภาคสวน โดยยินดีผลัก                                                                          

ดันศักยภาพการกีฬาของไทยเพื่อต่อยอดความสําเร็จใน

ระดับนานาชาติ’

แมจะเปนชวงสงกรานต พรรคเพ� อไทยไมยอมหยุดพัก 

ลุยงานตอ โดยเฉพาะงานทางอีเวนตที่ถนัด “นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว” หัวหนาพรรคเพ� อไทยและผูนําฝายคานในสภาผู

แทนราษฎร พรอมชาวคณะแกนนําพรรคเพ� อไทย เตรียม

เดินสายไปตามจังหวัดตางๆ โดยปกหมุด จ.นครราชสีมา 

เปนที่แรกในวันที่ 12 เม.ย.นี้เลย 

‘กิจกรรมครอบครัวเพ� อไทย บาน

หลังใหญหัวใจเดิมในครั้งนี้ จะ

เปนการลงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตลอด

เดือนเมษายนและพฤษภาคม 

ภายใตคอนเซ็ปต เขาถึงตัว เขา

ถึงใจ หวงใยกัน’ ทางพรรคเพ� อ

ไทยอางวาผลจากการบริหาร

งานของรัฐบาลปจจุบันทําใหประ 

ชาชนลําบาก เดือดรอน จึงตอง

เดินทางลงพื้นที่ ไปรับฟงปญหา

ตางๆ แตก็คงแฝงดวยการไปเช็กเรตติ้ง ไปเช็กฐานเสียง 

ไมรูงานนี้ อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในฐานะหัวหนา

ครอบครัว จะเดินทางไปรวมดวยหรือไม 

การพิจารณาแกกฎหมายลูกเกี่ยวกับพรรคการเมือง

และการเลือกต้ัง ส.ส. ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกพรรค 

การเมืองท้ังฝายคาน ฝายรัฐบาล ตัวแทนคณะรัฐมนตรีรวม

พิจารณา ‘นายนิกร จํานง’ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญท่ี

พิจารณาแกกฎหมายลูก และ ส.ส.                                              

บัญชีรายช� อ พรรคชาติไทยพัฒนา 

ออกมาบอกไทมไลนคราวๆ หลัง

สงกรานตวา ‘กมธ.เตรียมเรงรัด

การทํางาน วันท่ี 20-21 เม.ย.จะ

ประชุมเต็มวัน โดยมีวาระพิจาร 

ณาสําคัญ ท้ังเร� องไพรมารีโหวต 

และการคํานวณ ส.ส.แบบบัญชี

รายช� อ กมธ.กําหนดกรอบวาตอง

ทํางานใหแลวเสร็จ กอนเปดสมัย

ประชุมสภาฯ ชวงปลายเดือน

พฤษภาคม’ พรรคการเมืองกําลังน�าจับตา วิธีการคํานวณ ส.ส. 

บัญชีรายช� อจะออกมาในสูตรไหน หลังสงกรานตจะชัดเจนข้ึน 

กอนไปลุนอีกเฮือกตอนเปดสภาไปโหวตในวาระ 2-3    

การหาเสียงเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ของผูสมัครทั้งที่สังกัด

พรรคและกลุมอิสระ ลงพื้นที่กันอยางถี่ยิบ ทยอยเปดไพ

เด็ดมาเร� อยๆ ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ’ ‘สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์’ 

‘พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง’ ‘น.ต.ศิธา ทิวารี’ กําลังขับเคี่ยว

กันอยางหนัก โดยเฉพาะรายหลัง สวนใหญของการลงพื้นที่ 

ขึ้นรถแหหาเสียง ไปเปนแพ็กคู 

ควงคูหญิงหน�อย-คุณหญิงสุดา

รัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรค 

ไปไหนไปดวย จนโลกโซเชียล

แซะแลววา ใครกันแน�ลงผูวาฯ 

แตไมวาอยางไร นโยบายศิธา 

สอดรับกับนโยบายภาพใหญไทย

สรางไทย เนนย้ําการปลดล็อก

กฎหมายท่ีเปนอุปสรรคทํามาหา 

กินของชาวบาน การเปดชองให                                       

คนตัวเล็กเขาถึงทุน เปนตน ลา                                                                              

สุดเสริมอีกกิมมิกแมไมใหญมากนัก แตก็น�าสนใจ จะดัน กทม.

เปนเมืองคราฟตเบียร และจะจัดอีเวนตใหญ 12 เดือน 12 

อีเวนต กระตุนพวกวัยโจ เรียกคะแนนไมใหเทไปฝงชัชชาติ 

และฝงกาวไกลอยางเดียว.

นิกร จํานง 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ม� อปลายปที่ผานมามีคนเปดประเด็นเกี่ยวกับการดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ป ในกรณีของพลเอกประ 

ยุทธ จันทร โอชา จะดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีไดอีก 

ก่ีป และไดมีฝายกฎหมายสภาผูแทนราษฎรออกมาใหความเห็น

เสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร นายชวน หลีกภัย เม� อกลับ

มาอานรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 กําหนดวา

“พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีอ� นอีกไมเกิน 35 คน ประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี มีหนา

ที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน

นายกรัฐมนตรีตองแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงสภาผูแทนราษฎร

ใหความเห็นชอบตามมาตรา 159

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระ 

บรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกิน 8 ป

มิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม แต

มิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปหลัง

พนจากตําแหน�ง”

ผูเขียนเห็นวามีประเด็นที่ตองตีความการดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ จันทร โอชา ในมาตรา 158 

วรรค 4 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�ง “รวมกันแลวเกิน 8 ป

มิได” กลาวคือ การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี “รวมกันไม

เกิน 8 ป” นั้น รวมไปถึงอดีตยอนหลังกอนมีรัฐธรรมนูญ 2560 

หรือไม หรือรวมกันในระยะเวลาในอนาคตตั้งแตมีรัฐธรรมนูญ 

2560 ไปถึงอนาคต 

2.ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม 

กลาวคือ การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีรวมไมเกิน 8 ปนั้น

ไมจําเปนตองดํารงติดตอกัน ประเด็นที่ตั้งคําถาม ไมติดกันหรือ

ติดตอกันไมเกิน 8 ปนั้น หมายความรวมถึงกอนมีรัฐธรรมนูญ 

2560 ดวยหรือไม

3.มิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอ 

ไปหลังพนจากตําแหน�ง คือ การไมใหนับระยะเวลารวมกัน 8 

ป กลาวคือ ในชวงของการรักษาการใหมีการเลือกตั้งใหมเพ� อ

รอใหมีคณะรัฐมนตรีเขามาบริหารราชการแผนดิน ในกรณีเปน

นายกรัฐมนตรีตอจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ในชวง

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ยังไมมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม

ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ดวยหรือไม

วิเคราะหการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา ไมเกิน 8 ป 

เม� อพิจารณาการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐ 

ธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรคทาย

“นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกิน 8 ป

มิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม แต

มิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปหลัง

พนจากตําแหน�ง” 

แสดงใหเห็นวา การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีรวมกัน 

นั้น รวมกันเฉพาะภายใตรัฐธรรมนูญ 2560 เทานั้น หรือรวม

กันทั้งหมดรวมไปถึงการดํารงตําแหน�งในรัฐธรรมนูญฉบับเกา

ดวย และในประเด็นตอมา แลวกําหนดระยะเวลาใด การพน

ตําแหน�งเวลาใด มีประเด็นตองวิเคราะห ดังนี้

1.1 การวิเคราะหแนวทางการตีความการดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ภายใตมาตรา 158 

เม� อดูจุดมุงหมายและคําอธิบายประกอบของรัฐธรรมนูญ 

2560 ไดอธิบายไววา “การนับระยะเวลา 8 ปนั้น แมบุคคล

ดังกลาวมิไดดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีติดตอกันก็ตาม แต

หากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

ของบุคคลดังกลาวแลวเกิน 8 ป ก็ตองหามมิใหดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรี” แตไมไดอธิบายวา ตองนับเวลาอยางไร กอให

เกิดปญหาการตีความรัฐธรรมนูญ ผูเขียนสํารวจแนวทางความ

เปนไปไดมีอยู 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 เริ่มนับวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช 

คือ 6 เม.ย.2560 จะพนตําแหน�งในวันที่ 5 เม.ย.2568 แตถา

อยูครบเทอม 4 ป ในป 2566 สามารถเปนนายกฯ ในการเลือก

ตั้งครั้งหนาไดอีก 2 ป เน� องจากบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ 

60 มาตรา 264 ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยู

ในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะรัฐมนตรีตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม

ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเขารับ

หนาที่ คือวันที่ 9 มิถุนายน 2562 

แนวทางที่ 2 นับตั้งแต 9 มิ.ย.2562 วันมีการโปรดเกลาฯ 

ใหเปนนายกฯ พล.อ.ประยุทธ จะเปนนายกฯ ตอเน� องไดจนถึง 

8 ป ในวันที่ 8 มิ.ย.2570 หรือเปนนายกฯ ได 2 วาระเต็ม 

เม� อพิจารณาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ีผูกพันทุกองคกร 

กรณีคําวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ี 3-5/2550 การยุบสภา

เม� อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 น้ัน มีสาเหตุมาจากเร� องสวนตัว

ของหัวหนาพรรคไทยรักไทย มิไดเกิดจากความขัดแยงระหวาง

ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ และการกําหนดวันเลือกตั้งใน

วันท่ี 2 เมษายน 2549 ก็เปนการกําหนดข้ึนเพ� อชวงชิงความได

เปรียบทางการเมือง เน� องจากมีระยะเวลาจากวันยุบสภาท่ีส้ัน 

ทําใหพรรคฝายคานท้ังสามพรรคนํามาเปนขออางไมสงผูสมัคร

ลงรับเลือกต้ัง เม� อขอเท็จจริงฟงไดวาพรรคไทยรักไทยสนับสนุน

ใหมีการแกไขฐานขอมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทยและใหเงิน

สนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทยเพ่ือเป็น

คาใชจายในการลงแขงขันกับพรรคไทยรักไทย การกระทําดัง

กลาวยอมเปนการกระทําเพ� อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครอง

ประเทศซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางแหงรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรให                    

ยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดิน

ไทย แมประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับท่ี 27 ท่ี

กําหนดใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรคท่ี

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบนั้น จะเปนการใชกฎหมายยอน

หลังก็ตาม แตการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังดังกลาวมิใชโทษในทาง

อาญา จึงสามารถใชบังคับได จึงใหเพิกถอนสิทธิทางการเมือง

ของกรรมการบริหารพรรคท้ัง 3 พรรคดวย

ถาเทียบเคียงในคดีดังกลาว แสดงใหเห็นวา การบังคับ

ยอนหลังกอนมีรัฐธรรมนูญ 2560 ไดเชนกัน เพราะประโยคที่

วา “การใชกฎหมายยอนหลังก็ตาม แตการเพิกถอนสิทธิเลือก

ต้ังดังกลาวมิใชโทษในทางอาญา จึงสามารถใชบังคับยอนหลัง                      

ได” ดังนั้น การบังคับยอนหลังที่เปนโทษอ� นๆ เชน การบังคับ

ยอนหลังที่เปนโทษทางรัฐธรรมนูญ การบังคับยอนหลังที่เปน

โทษทางปกครอง การบังคับยอนหลังที่เปนโทษทางแพง ก็

สามารถบังคับยอนหลังไดเชนกัน ซึ่งในกรณีนี้เปนการบังคับ

ยอนหลังที่เปนทางรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นที่ 2 การนับอายุการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมน                                                                              

ตรี ในกรณีท่ีฝายกฎหมายสภาผูแทนราษฎร มองวาตามรัฐธรรม 

นูญ 2560 มาตรา 264 ท่ีแมจะกําหนดใหคณะรัฐมนตรี (ครม.)                                                                                         

ที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรม 

นูญนี้ เปน ครม. ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้นั้น การ

ปฏิบัติหนาที่ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ตามมาตรา 264 

เปนการปฏิบัติหนาที่แทน ครม. ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ

ป 2560 เพียงชั่วเวลาหนึ่ง และตองพนจากหนาที่ภายหลัง

จากที่ ครม. ตามรัฐธรรมนูญป 2560 เขาปฏิบัติหนาที่ หาก

รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่นายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ในระหวางการปฏิบัติ

หนาท่ีกอนหนาน้ี จะตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา 

ใหนับระยะเวลาดังกลาวรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหน�งนายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธดวย

ในประเด็นนี้ผูเขียนขอโตแยง ฝายกฎหมายสภาผูแทน

ราษฎรเห็นวา เปนความเห็นที่ ไมถูกตองนัก เพราะการไม

นับระยะเวลาการดํารงนายกรัฐมนตรี ยอมหมายถึง นายก

รัฐมนตรีรักษาการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณีการยุบสภาผูแทนราษฎร

ใหมีการเลือกตั้งใหม และใหมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขามาบริ                             

หารประเทศ ตามมาตรา 158 วรรคทาย ดังนั้น การดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีภายใตมาตรา 264 ถือวาเปนการนับ

วาระดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 158 วรรค

ทาย และที่สําคัญ มาตรา 264 ในบทเฉพาะกาลนั้น เปนเพียง

การบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เปนขอยกเวนและตองบัญญัติที่ตอง

ชัดเจน คือ เปนกรณีนายกรัฐมนตรีตอจากรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว 2557 ในชวงประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ยังไมมี

คณะรัฐมนตรีชุดใหมตามรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ตองนับรวมภาย                                                                                          

ใตมาตรา 158 ดวย ถาประสงคไมใหนับรวมตองบัญญัติยก 

เวนใหชัดเจนในบทเฉพาะกาลมาตรา 264

สรุป สุดทายควรจบท่ีศาลรัฐธรรมนูญ วาการดํารงตําแหน�ง

ของนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปไดหรือไมน้ัน ตองรอใหนายกฯ ประ 

ยุทธ ดํารงตําแหน�งใหครบ 8 ป คือ 24 สิงหาคม 2565 ถึงจะย� น

ใหศาลรัฐธรรมนูญตีความวาจะออกแนวทางไหน แตท่ีแน�ๆ  กลุม

ผูมีอํานาจในเวลาน้ี ตองการใหเปนแนวทางท่ี 2 เพ� อเปนภารกิจ

ยุทธศาสตรชาติ? ท่ี คสช.กําหนดไว อันเปน “มรดกรัฐประหาร” 

ในรัฐธรรมนูญ 2560.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

ไ

เ

น.ต.ศิธา ทิวารี

วันนี้ในอดีต 12 เมษายน พ.ศ.1839 วันสถาปนาเมือง 

เชียงใหม พอขุนเม็งราย พอขุนรามคําแหง และพอขุนงําเมือง 

ทรงรวมกันกอสรางเมืองใหมขึ้น ณ ที่ราบลุมแมน้ําปง บริเวณ

เชิงดอยสุเทพ เพ� อใหเปนศูนยกลางแหงอาณาจักรลานนา จาก

นั้นไดทรงขนานนามวา “นพบุรีศรีนครพิงค เชียงใหม” อนึ่งทุก

วันนี้ จ.เชียงใหม เปนแหลงการคา การลงทุน การทองเที่ยวที่

สําคัญ มีนักทองเที่ยวชาวไทย ชาวตางชาติ นิยมเดินทางไปเปน

จํานวนมาก.

วันสถาปนาเมืองเชียงใหม

ขอสังเกตเกี่ยวกับวาระดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

ภายใตรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



นงานวิชาการเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์และ

เศรษฐกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมีนาย

อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดิน                  

ทางไปเป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา

นอกจาก ส.ส.ศรีสะเกษ และ ส.ส.จังหวัดใกล้เคียงจะ

ไปต้อนรับนายอนุทินแล้ว ยังปรากฏภาพ นางผ่องศรี แซ่จึง 

ส.ส.เขต 8 ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ที่มาพร้อมนายปวีณ 

แซ่จึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ ผู้เป็นสามี ซึ่งสวมเสื้อโลโก้พรรค

ภูมิใจไทย มาร่วมงานด้วย

สอดคล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่า ในการเลือก

ตั้งครั้งหน้า ส.ส.ศรีสะเกษหลายคนจะย้ายมาอยู่ภายใต้ชาย 

คาของพรรคภูมิใจไทย

ย้อนกลับไปในช่วง

การจัดการแข่งขันกีฬา

แห่งชาติเมื่อเดือนที่แล้วที่ 

จ.ศรีสะเกษ ที่นายอนุทิน

เดินทางไปเป็นประธานเปิด                                 

งาน ก็มีรูป ส.ส.และนัก 

การเมืองศรีสะเกษ ของ

พรรคเพื่อไทยและพรรค

ภูมิใจไทยรายล้อมนายอนุ 

ทินเช่นเดียวกัน

โดยคนท่ีตกเป็นข่าว

จะย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิ                                              

ใจไทยก่อนหน้าที่จะปรา                                                                         

กฏภาพของนายปวีณ คือ นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส. 

ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายธีระ ไตรสรณกุล 

ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ที่ไม่ได้ลงมติแนวทาง

เดียวกับพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ ไว้

วางใจครั้งก่อน

ส่วน ส.ส.ศรีสะเกษที่อยู่กับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว

คือ  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 และ

นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 รวมถึง

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี

สำาหรับ ส.ส.กลุ่มนี้ที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับพรรคภูมิใจ

ไทย เป็นนักการเมืองใน “กลุ่มบ้านใหญ่ศรีสะเกษ” ของนาย

วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

บิดาของนางสาวไตรศุลี

มีข่าวว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส.ศรีสะเกษของ

พรรคเพื่อไทยจะย้ายมาเกือบยกจังหวัด ยกเว้นนายวิวัฒน์

ชัย โหตระไวศยะ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 คนเดียวที่ขอปัก

หลักอยู่กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่พรรค

เพื่อไทย โดยตอนนี้มีเสียงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพรรคภูมิ 

ใจไทยให้ส่งนางสาวไตรศุลี ลงแข่งกับนายวิวัฒน์ชัยในเขต

ดังกล่าว 

สำาหรับนายปวีณที่เพิ่งมีรูปใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย เคย

ดำารงตำาแหน่งนายก อบจ.ศรีสะเกษในปี 2548 เป็นอดีต  

ส.ส.พรรคไทยรักไทย ต่อเนื่องมาถึงพรรคพลังประชาชน และ                           

พรรคเพื่อไทย โดยในการเลือกตั้งปี 2562 ไปลงสมัคร ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้รับเลือกต้ัง ขณะท่ีนางผ่องศรีภรรยา

ไปลง ส.ส.แบบแบ่งเขต และได้รับชัยชนะ.

เงื่อนที่วางแผนมานับสิบๆ ปี จากคดีคนตกน้ำาธรรมดาๆ                                                                              

กลายเป็นคดีขึ้นแท่นท้าทายความสามารถของกระบวน 

การยุติธรรมไทย 

ท่ีจับได้อยู่จุดหน่ึงคือ ความไม่เป็นมืออาชีพของตำารวจ  

บวกกับพวกทนายหิวแสง นักการเมืองปัญญาอ่อน กูรูกูรู้                                                                            

ในโซเชียล พากันสร้างพล็อตเรื่องแตกแขนงออกไปมาก 

มาย  จุดประเด็นดรามาข้ึนมาจนแทบจะไม่เก่ียวกับคดีแล้ว 

ผู้คนที่เสพข่าวพากันไขว้เขวเพราะมันมั่วกันไปหมด 

แต่สุดท้ายต้องย้ำาไปที่ตำารวจครับ สืบจากศพ คือ

วิทยาศาสตร์ อย่าสืบจากโซเชียล ตำารวจต้องปิดคดีนี้บน

พ้ืนฐานของพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ และข้อเท็จจริง 

ไม่ใช่คำาบอกเล่า ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอย่างคุณ เซ่อล็อกโฮม 

ว่ามาคือทำาคดีไปตามคำาบอกเล่า.  

วันน้ีอเมริกาลดอายุผู้ต้องบูสต์เข็ม ๔ เหลือ ๕๐ ปีแล้ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

วันนี้ดูเหมือนว่า “วัคซีนจะไม่มีขีดจำากัดแล้ว”

ข่าวคุณยายอายุกว่า ๘๐ ไปพบแพทย์เรื่องโรคไต หมอ 

บอกว่าใกล้สงกรานต์แล้วเดี๋ยวจะแพร่เชื้อให้ลูกหลานที่จะ

มาเยี่ยม ให้ไปฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ผลคือเด๊ดสะมอเร่ 

สงสัยกันไหมว่าทำาไมต้องจำากัดอายุสำาหรับเด็ก 

เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันตัวเองจากการสร้างพิษจำาลองจาก

ไวรัสไม่เพียงพอ สำาหรับคนแก่นั้นถึงจะไม่สามารถต้านได้ 

แต่ก็ไม่สูญเสียเท่าเด็ก

โดสเท่าใดจึงจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ วันนี้วิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ยังไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ไวรัสที่สามารถมีชีวิต

อยู่ได้หลังจากชนะภูมิคุ้มกัน ๓-๔ โดส สามารถแพร่ระบาด

ได้  ถ้าจะสามารถยับยั้งไวรัสสายพันธุ์นี้ ได้ก็ต้องใช้วัคซีน

ท่ีมีความแรงมากข้ึน ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนก็คือร่างกายผู้ท่ีรับ                                                                     

วัคซีนทนไม่ได้ นอกจากนี้ ไวรัสที่รอดชีวิตก็จะมีความต้าน 

ทานต่อภูมิคุ้มกันมากขึ้น

5บทความ

มมมมม์....

“อีลอน มัสก์” บอกว่า มนุษย์จะพบวิธีสู่การ

เป็นอมตะแล้ว 

หูผึ่งซิครับ 

เพราะอยู่ต่อเป็นพันๆ ปีก็ยังได้ 

อีตาอีลอน อธิบายว่า วิธีการคือ ดาวน์ โหลดสมองลงไป

ในหุ่นยนต์

ใครอยากเป็นอมตะ ก็ดาวน์ โหลดสมองเพื่อรักษาความ

เป็นตัวตนของตนเอง แม้ร่างกายจะเป็นผุยผงไปแล้ว แต่ความ

ทรงจำายังอยู่กับหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์สมัยใหม่อยากได้หน้าตาแบบไหนจัดได้หมด  จะ

ให้เหมือนคนเดิม หรือถอดแบบดารา ก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

“อีลอน มัสก์” นั่งยันนอนยันว่า ตัวเองไม่ได้ต้องการเป็น

อมตะ เพราะเชื่อในความเป็นไปของสัตว์ โลก ต้องมีเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ

ก็เอาเป็นว่า “อีลอน มัสก์” ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัป 

ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งใหม่อย่าง Neuralink 

จับลิงมาฝังชิปในสมอง ให้ลิงเล่นเกมมาแล้ว

ถ้าเอาไปบวกกับ เมตาเวิร์ส  (Metaverse) ของ “มาร์ก                                                                               

ซักเคอร์เบิร์ก” ก็ไม่รู้ว่าโลกอนาคตมนุษย์จะใช้ชีวิตกันแบบไหน

แล้วยังจะหวนกลับไปอยู่กับธรรมชาติได้อีกหรือเปล่า 

ความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์แท้ๆ กับความรู้สึกแบบที่ถูก

ต้ังโปรแกรมไว้ สุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องการแบบไหนมากกว่ากัน 

ครับ...คนอายุเยอะ มักหวนคิดถึงแต่อดีต เพราะมีอดีต

ให้ระลึกถึงเยอะแยะมากมาย 

ส่วนคนรุ่นใหม่ๆ อายุน้อย มักคิดแต่เรื่องอนาคตอันใกล้

กับไกล เพราะอดีตยังสั้นเกินไป ยังไม่มีอะไรให้ โหยหามากนัก 

แต่บางที ทั้งคนอายุเยอะและคนรุ่นใหม่ ต่างสับสนใน

อดีตเมื่อไม่นานมานี้ เพราะชุดความเชื่อ ซึ่งก็คือโปรแกรม ถูก

ตั้งไว้ไม่ตรงข้อเท็จจริง 

พูดง่ายๆ คือ จับข้อมูลเท็จกรอกเข้าไปในสมอง ให้เชื่อ

ว่านั่นคือเรื่องจริง 

เช่นกรณีเผาบ้านเผาเมืองปี ๒๕๕๓

หลังๆ มานี้มีการสร้างชุดข้อมูลเท็จขึ้นมาใหม่ 

วนในปลักเดิม

ชายติดอาวุธชุดดำาไม่มีจริง 

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เข่นฆ่าประชาชนเพียงฝ่ายเดียว 

วันสองวันมาน้ีย่ิงเห็นความผิดปกติ ดูเหมือนแกนนำาเส้ือแดง

จงใจขุดเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาเพื่อสร้างเงื่อนไขทางการเมืองอีก

รอบ 

โดยเฉพาะประเด็นคนเสื้อแดงถูกฆ่าโดยทหาร 

เป้าหมายอยู่ที่รัฐบาลประยุทธ์ เพราะเชื่อกันว่าเป็นรัฐบาล                                                                                   

ทหาร กับพวกฝ่ายขวา และมาบรรจบกับวาทกรรม ฝ่ายประชา 

ธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการ

ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการ

เมือง ที่นำาไปสู่การแบ่งแยกประชาชนเป็นเสื้อสี 

ทำาไมถึงมีการชุมนุมของคนเสื้อเหลือง ต่อด้วยคนเสื้อแดง 

เรื่อยมาจนถึง กปปส. และมวลชนสามนิ้ว ที่กำาลังรวมตัวกับคน

เสื้อแดงอีกครั้ง

จุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนกันแน่ 

นักวิชาการไทยท่ีอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยส่วนใหญ่ความ

จำาสั้น มักจะเริ่มต้นที่การรัฐประหาร ๑๙  กันยายน ๒๕๔๙ 

แต่ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น 

เอาที่เป็นกลางที่สุดคือผลสอบ “คณะกรรมการอิสระตรวจ

สอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  หรือ คอป.” 

ที่มี คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธาน 

กรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นในรัฐบาลอภิสิทธิ์ ทำางานจบในรัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ 

สรุปสาระสำาคัญดังนี้

เบื้องหลังการชุมนุมเป็นการชิงอำานาจรัฐ

ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์มีทั้งสิ้น ๙๒ ราย 

เป็นทหาร ๘ นาย ตำารวจ ๒ นาย 

พลเรือน ๘๒ ราย 

ในจำานวนผู้เสียชีวิตท้ังหมด มีหลักฐานช้ีชัดว่าเสียชีวิตเพราะ

การกระทำาของ “ชายชุดดำา” จำานวน ๙ คน มีทั้งทหาร ตำารวจ 

และพลเรือน 

ในรายงานของ คอป.ระบุว่า “ชายชุดดำา” มีจริง 

มีพฤติการณ์ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารและประ 

ชาชน 

รวมถึงก่อวินาศกรรมทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุมหลาย

สิบจุด 

โดยชายชุดดำามีความเชื่อมโยงกับ “การ์ด นปช.” หรือแนว

ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

การเผาอาคารเซ็นทรัลเวิลด์นั้น ไฟไหม้จากห้างเซน และ

ลุกลามเข้าไปในเซ็นทรัลเวิลด์ โดยขณะเกิดเหตุยังไม่ปรากฏว่ามี

เจ้าหน้าที่ทหารไปถึง แต่มีผู้ชุมนุมอยู่บริเวณนั้นจำานวนมาก หลัง

จากที่แกนนำาได้ประกาศมอบตัว    

แต่แกนนำาเสื้อแดงปฏิเสธรายงานชิ้นนี้อย่างสิ้นเชิง

ทั้งๆ ที่องค์ประกอบของ คอป. ประกอบด้วยบุคคลที่ยากที่

จะถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมือง

การที่แกนนำาเสื้อแดง และพรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับผลสอบ 

สืบเนื่องจาก การระบุต้นตอปัญหาไปที่พรรคไทยรักไทย 

ดังที่ปรากฏในรายงานของ คอป.บางช่วงบางตอนดังนี้

...การบริหารประเทศโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกกล่าว

หาว่าเป็น “เผด็จการรัฐสภา” หรือ “เผด็จการเสียงข้างมาก” ใช้

เสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่เคารพเสียงข้างน้อย....

...ย่ิงไปกว่าน้ัน อำานาจตุลาการซ่ึงควรต้องมีบทบาทและหน้า 

ที่ในการผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม กลับไม่สามารถทำาหน้าที่ในการ

ยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้ และยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น

ผู้ละเมิดหลักนิติธรรมเสียเอง... 

...คำาให้สัมภาษณ์ของนายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญต่อสื่อมวลชน (บทสัมภาษณ์นายจุมพล ณ สงขลา 

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รายวัน ฉบับ

ประจำาวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๔๗) ซึ่งมีข้อความว่า

“สาเหตุที่ผมตัดสินคดีแบบนี้ก็เพราะผมเห็นแล้วว่า

ประชาชนเขาพร้อมใจกันเทคะแนนเสียงให้ไทยรักไทย ๑๑  ล้าน                       

เสียง น่ีคือเสียงสวรรค์ของประชาชนท่ีพร้อมใจกันเลือก พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร ให้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วตุลาการศาลรัฐธรรม                                                                              

นูญสิบกว่าคนจะมาไล่เขาลงจากตำาแหน่งได้อย่างไร 

วันนั้น (วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔) ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ

ตัดสินว่าทักษิณผิด ป่านนี้คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น คุณเห็น

พลังประชาชนที่มาให้กำาลังใจนายกฯ ทักษิณ วันที่มาชี้แจง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญไหม ขนาดกล้านรงค์ (นายกล้านรงค์ จัน

ทิก เลขาธิการ ป.ป.ช.ในขณะนั้น) ยังต้องหลบออกประตูหลัง

ศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไล่เขาออก ป่านนี้ศาลรัฐ 

ธรรมนูญถูกเผาไปตั้งแต่วันตัดสินคดีไปแล้ว 

ที่ให้ พ.ต.ท.ทักษิณไม่มีความผิดเป็นเพราะได้พิจารณา

อย่างรอบคอบแล้ว ไม่มีเรื่องผลประโยชน์หรือการล็อบบี้ใดๆ                                     

ทั้งสิ้น เพราะคำาตัดสินของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๖                                                                            

มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๑๑ ล้านเสียง แสดงให้เห็นแล้วว่าประชา 

ชนไม่สนใจข้อกล่าวหาของ  ป.ป.ช. ไม่เช่นนั้นคงไม่เทคะแนน

ให้มากขนาดนี้ แต่ประชาชนลงมติกันแล้วว่าข้อกล่าวหามันไม่

ร้ายแรง วันนั้นถามว่าถ้า พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่เป็นนายกรัฐมนตรี 

แล้วจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี...”

ครับ...ที่จะกลับมาฆ่ากันตายอีกรอบ ก็มาจากจุดเริ่มต้นนี้ 

รัฐประหารสองรอบ แดงเผาเมือง เหลือง-กปปส.ชัต

ดาวน์ สามนิ้วป่วนไปถึงสถาบัน ล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือ 

การเข้าสู่การเมืองอย่างละโมบของทักษิณ

วันนี้ ทักษิณ ยังคงมีบทบาทผ่านพรรคเพื่อไทย โดยใช้  

อุ๊งอิ๊ง เป็นหุ่นเชิด มีเสื้อแดงผุดแคมเปญชำาระประวัติศาสตร์

เผาเมืองใหม่ 

ขอเตือน “อีลอน มัสก์” ถ้าดาวน์ โหลดสมองคนเลวใส่ไป

ในหุ่นยนต์สำาเร็จ

โลกหาความสงบสุขไม่ได้แน่นอน.

เหตุแห่งปัญญา

โยคา เว ชายะตี ภูริ

ปัญญา แตกผลิ เติบใหญ่

จากการ ฝึกฝน กายใจ

ลดกิเลส แล้วได้ ปัญญา

อโยคา ภูริ สังขะโย

คนโง่ ไม่ฝึก ไม่ก้าวหน้า

ถอยหลัง ลังเล ทุกเวลา

กิเลส ตัณหา จะมาแทน

ความจริงที่ประชาชนต้องการทราบจากคดีแตงโม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สำานักงานนิติวิทยาศาสตร์เปิดแถลงการณ์หลังจาก

ผ่าศพแตงโมครั้งที่สอง : ซึ่งก็ไม่ได้อะไรใหม่ นัยน์ตาสอง

ข้างถลนเท่ากัน ซึ่งขัดแย้งกับภาพที่หลุดออกมา ซึ่งก็ไม่

ทราบว่าหมอและนักนิติวิทยาศาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัด 

ฟันก็ไม่หัก กะโหลกศีรษะก็ไม่มีรอยแตก (แต่ไม่ได้แจ้งว่า

เนื้อสมองมีรอยช้ำาเพราะถูกทำาร้ายหรือไม่) แต่ถึงอย่างไร

ก็ต้องให้เกียรติคณะผู้ชันสูตร แผลที่ต้นขาขวาก็ไม่ได้ทำาให้

เสียชีวิต

สรุปแตงโมเสียชีวิตเพราะจมน้ำา ไม่มีอากาศหายใจ 

คำาถามต่อมาก็คือ แตงโมตกน้ำา แล้วไม่ช่วยชีวิตตัวเอง 

เพราะแตงโมตั้งใจฆ่าตัวตายหรือไม่ ถ้าแตงโมตกเรือโดย

เป็นอุบัติเหตุ เช่นมือที่จับแซนหลุด แล้วไม่ได้ถูกใบพัดเรือ

ทำาให้เสียชีวิต ทำาไมแตงโมไม่ช่วยชีวิตตัวเอง

เป็นไปได้หรือที่แตงโมตกเรือแล้วไม่มีผู้รู้เห็น โดย

เฉพาะแซนที่อ้างว่าเพราะมัวแต่เล่นโทรศัพท์ ภาพจำาลอง

แตงโมจับขาแซนท่ีมือสองข้างไม่ว่าง แต่ระยะระหว่างสาย 

ตากับโทรศัพท์กับมือของแตงโมนั้นอยู่ในระยะสายตาที่

มองเห็น  ดังนั้นคำาให้การของแซนนั้นเชื่อถือไม่ได้

ถ้าแตงโมไม่ตกเรือขณะปัสสาวะท้ายเรือ แล้วจะตก

เรือจากตำาแหน่งใด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทั้ง ๕ คนบนเรือจะ

ไม่รู้ ประชาชนไม่ได้ต้องการทราบแต่เพียงว่าแตงโมตกเรือ                                                                              

จมน้ำาเสียชีวิต แต่ต้องการทราบว่าแตงโมตกเรือได้อย่างไร 

ก็เพราะคำาให้การของแซนน้ันเชื่อถือไม่ได้ ใครทำาให้แตงโม

เสียหลัก หรือแตงโมเสียหลักตกไปเองเพราะเมาสุราและ

ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แต่ทำาไมไม่มีใครเห็น

สรุปก็คือ รายงานของนิติวิทยาศาสตร์ทั้งสองสำานัก

ไม่สามารถช้ีชัดว่า แตงโมตกเรือเพราะมีคนผลักหรือจงใจ                                                                            

โดดลงไปเอง ผลสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับสำานวนการสอบ                                                                       

สวนของตำารวจ ที่คงออกมาตรงคำาให้การของแซนที่อ้าง                                                                      

ว่า แตงโมหลุดไปจากขาโดยที่แซนไม่รู้ตัวเพราะกำาลังเล่น                                                                          

โทรศัพท์ คดีน้ีก็จะเป็นเหมือนคดีชมพู่ สืบสวนสอบสวน&นิติ

เวชทำาให้เป็นบลายด์เคส.

เซ่อล็อกโฮม 

 

ไม่รู้ว่าคดีแตงโมทำาไมถึงคล่ีคลายยาก ราวกับคดีซ่อน                                                                           

ซบ ภท.เกือบยกจังหวัด

แล้วเอนด์พอยต์จะอยู่ที่ใด อย่าให้ไวรัสโควิดเป็นโรค

ประจำาถิ่น เหมือนไวรัสเอชไอวี ที่พัฒนาไปถึงสายพันธุ์

เกินร้อย วัคซีนที่ได้รับก็ต้องมีความรุนแรงมากขึ้น แต่ไม่มี

ใครสนใจว่าผู้เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์จะตายเพราะโรค

หรือตายเพราะวัคซีน.

นายกะป้อ 

 

วัคซีนป้องกันโควิดไม่ได้แน่นอนครับ ฉีด ๖ เข็มก็ติด

ได้ เพียงแต่ใครที่ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด อาการจะน้อยกว่า

คนที่ไม่ฉีดวัคซีน จะฉีดถึงเข็มไหนนั้นยังพูดยากครับ แต่

มีความพยายามคิดค้นวัคซีน ๑ เข็มต่อ ๑ ปี เหมือนที่ฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ ส่วนจะสำาเร็จเมื่อไหร่ยัง

ไม่รู้ครับ 

อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของไวรัสยิ่งกลายพันธุ์ความ

ดุยิ่งลดลง เพื่อให้ตัวเองอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ ก็ได้แต่หวัง

ครับว่าโควิดกลายพันธุ์ ไปอีกสักพัก ก็จะเป็นไวรัสระดับ

เดียวกับไข้หวัดธรรมดา ถึงวันน้ันคงเป็นโรคประจำาถ่ินแบบ

ถาวร.

ดึกดื่น

 * ดึกสงัดยังไม่นอน

อาวรณ์คิดวันกองทัพ

เคยสู้มาแหลกยับ

นับไม่ถ้วนสู้กันมา

 * วันเวลาผ่านไป

ปะทะวนไหวหนักหนา

สงครามแปรรูปนานา

ถึงฆ่ากันเองก็เคย

 * แท้จริงกิเลสกับธรรม

กระหน่ำาสู้กันตลอดเอ๋ย

ดูใจตนเองก็คุ้นเคย

เจ้าเอยพ่ายแพ้อาจิณ

 * สมรภูมิในจิตใจ

ยิ่งใหญ่ลามได้ให้ถวิล

แลเล็กแต่มากมลทิน

ให้ชินทำาลายกิเลสตนฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ปวีณ แซ่จึง

อื
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ถานการณ์ “หนี้ครัวเรือนไทย” เป็นอีกหนึ่ง

ประเด็นที่น่าจับตา หลังจากที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่สถิติเงินให้กู้ยืม

แก่ภาคครัวเรือน หรือหนี้สินครัวเรือน ณ ไตรมาส 4/2564 พบ

ว่า หนี้สินครัวเรือนไทยมีจำานวนทั้งสิ้น 14.58 ล้านล้านบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วน 90.1% ต่อจีดีพี เทียบกับช่วงไตรมาส 4/2563 

ที่หนี้ครัวเรือนไทยมีจำานวนทั้งสิ้น 14.04 ล้านล้านบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วน 89.7% ต่อจีดีพี

โดยก่อนหน้านี้ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ประเมินว่า ใน

ระยะถัดไปคาดว่าหนี้สินครัวเรือนมีโอกาสเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุ

หลักมาจากครัวเรือนมีรายได้สูงหรือที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตยังมีแนวโน้มก่อหนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสินเชื่อเพื่อ

ยานพาหนะ รวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มที่

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อ

อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพื่อมาชดเชยสภาพคล่องจากราย

ได้ที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่

ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินสถานการณ์

ทางการเงินของภาคครัวเรือนไทย จากข้อมูลผลสำารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยปี 2564 โดยสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ พบว่า ฐานะทางการเงินในระดับครัวเรือนมี

สัญญาณอ่อนแอและมีหนี้สูงขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 

ที่ระบาดยืดเยื้อ แม้ว่าครัวเรือนไทยในปีที่ผ่านมาจะมีรายได้

เฉลี่ยประมาณ 27,352 บาทต่อเดือน ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับราย

ได้เฉลี่ยที่ 26,018 บาทต่อเดือนในปี 2562 แต่ภาระค่าใช้จ่าย

ของครัวเรือนก็ขยับสูงขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน โดยค่าใช้จ่าย

ของครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนราว 79% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่ง

สะท้อนว่าหากครัวเรือนมีภาระอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ภาระผ่อน

หนี้ ก็จะทำาให้เงินเหลือสำาหรับเก็บสะสมเป็นเงินออมน้อยลง!!

ส่วนข้อมูลในฝั่งสินเชื่อ สะท้อนว่า ครัวเรือนไทยมีฐานะ

ทางการเงินที่เปราะบางมากขึ้น โดยผลสำารวจพบว่า สัดส่วน

ครัวเรือนที่มีหนี้ขยับขึ้นจาก 45.2% ในปี 2562 มาเป็น 51.5% 

ในปี 2564 โดยหนี้ที่เพิ่มขึ้นบางส่วนมาจากแหล่งเงินกู้นอก

ระบบ ขณะเดียวกันระดับหนี้สินเฉลี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่า

รายได้ของครัวเรือนอีกด้วย

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ภาพดังกล่าวตอกย้ำาว่า

ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและประชาชนรายย่อย

ยังคงมีความอ่อนไหวต่อสภาวะผันผวนและไม่แน่นอนของ

เส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยที่

อาจเริ่มขยับขึ้นในอนาคต ส่วนแนวโน้มหนี้ครัวเรือนไทยใน

ปี 2565 นั้น ประเมินว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอาจจะ

ชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 86.5-88.5% โดยมีค่ากลางกรณีพื้น

ฐานที่ 87.5% ต่อจีดีพี

ทั้งนี้ แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวจะต่ำาลงเมื่อเทียบกับระดับ 

90.1% ต่อจีดีพี ณ สิ้นปี 2564 แต่ก็ยังนับว่าเป็นสัดส่วนหนี้

ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง โดยสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้สัดส่วนหนี้

ครัวเรือนต่อจีดีพีย่อตัวลงมานั้น มาจากการที่จีดีพี ณ ราคา

ประจำาปี (Nominal GDP) มีแนวโน้มเติบโตสูงจากผลของ

ภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัว ไม่ได้เป็นผลมาจากหนี้สินของครัวเรือน

ที่ปรับลดลง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนไทย

ในปีนี้จะยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

ในกรอบจำากัด ย่อมทำาให้ประชาชน/ครัวเรือนรายย่อยยังคงมี

ความจำาเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้มาเสริมสภาพคล่อง หรือเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในระยะสั้น ขณะเดียวกันครัวเรือนที่มีกำาลังซื้อ

และมีแผนที่จะซื้อที่อยู่อาศัย อาจเร่งตัดสินใจก่อนที่แนวโน้ม

ดอกเบี้ยไทยจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ดีในด้านรัฐบาลเองก็ได้ประกาศชัดเจนว่า 

ในปี 2565 จะเร่งดำาเนินการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและ

คลี่คลายภาระครัวเรือนผ่าน 8 แนวทาง ได้แก่ การแก้ปัญหา

หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, กำาหนดการไกล่เกลี่ย

และการปรับโครงสร้างหนี้เป็นวาระของประเทศ ผ่านกลไก 

ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐ, การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อ

รถยนต์ และรถจักรยานยนต์, การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ 

โดยเฉพาะข้าราชการครู-ข้าราชการตำารวจ, การปรับลดและ

ทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 

และการออกมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้, การแก้ปัญหา

หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล, การแก้ปัญหาการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและเอสเอ็มอี รวมถึงการ

ปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม.

จับตา ‘หนี้ครัวเรือนไทย’

เศรษฐกิจ

รียกว่า เล็งเห็นถึงความสำาคัญของสมาชิกเป็นหลัก สำาหรับ 

กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) โดยล่าสุดได้ร่วม

กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษ 

“ประกันอุบัติเหตุ” จำานวน 20,000 สิทธิ์ 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้สมาชิกอุ่นใจใน

การเดินทางท่องเที่ยว กลับภูมิลำาเนา

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานนี้ ศรีกัญญ� 

ย�ทิพย์ เลข�ธิก�ร กบข. การันตีเอง

ว่า ประกันอุบัติเหตุดังกล่าวจะให้ความ

คุ้มครองสำาหรับการเสียชีวิต การสูญ

เสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้น

เชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยให้ความ

คุ้มครองนานถึง 30 วัน นับตั้งแต่วัน

ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ วงเงินคุ้มครอง

สูงสุด 100,000 บาท โดยสมาชิก กบข.สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์

ได้ตั้งแต่วันนี้-20 เม.ย.2565 ผ่านช่องทาง LINE @tipgo.

ห่วงใย!

ขุนคลังยันจีดีพี โตพุ่ง4%
‘บริโภค-ท่องเที่ยว’ฟื้นห่วงโควิดทุบ

ครองขวัญ รอดหมวน

พรชัย ฐีระเวช 

งจะเข้าหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ แต่ลูกค้านัก

ช็อปเตรียมมาชุ่มฉ่ำารับความสุขที่ห้างเซ็นทรัล

กันได้เลย! เพราะบอสสาวคนเก่ง รวิศรา จิราธิ

วัฒน์ เตรียมจัดแคมเปญใหญ่รับร้อน “CENTRAL HAPPY 

SONGKRAN” จัดเต็มด้วยไอเทมซัมเมอร์คอลเลกชันใหม่

ล่าสุด ปลุกสีสันแห่งความสุขทุกการช็อป ตกแต่งห้าง 7 สี 

7 สาขา 7 สไตล์ จัดจ้านรับลมร้อนพร้อมเช็กอิน และ

ชวนคนไทยแบ่งปันความสุขมอบของใช้จำาเป็นให้กับน้องๆ 

จากมูลนิธิเด็กโสสะฯ กับแคมเปญ “เติมรักที่ขาด ด้วย

ครอบครัวทดแทน” เมื่อช็อปสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่

วันนี้-28 เม.ย.2565 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทุกช่อง

ทางการช็อปของห้างฯ ...•

ผ่านทุกวาระไปเรียบร้อย สำาหรับการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ของ บมจ.ไทยอุตสาหกรรม

‘ซิซซา’เดินหน้า

เมกะโปรเจ็กต์

จับกลุ่มสุขภาพ

ออมสินปล่อยกู้

ช่วยคนตกงาน
ไทยโพสต์ • “ออมสิน” โชว์ผล

งาน 3 เดือนอนุมัติสินเชื่อ-ให้

เงินทุนโครงการสร้างงาน สร้าง

อาชีพแล้ว 3 หมื่นราย คิดเป็น

วงเงิน 1.4 พันล้านบาท พร้อมเดิน

หน้าผนึก 50 แฟรนไชส์ เสริม

ทักษะประกอบอาชีพประคองผู้

ตกงาน-ขาดรายได้ช่วงโควิด-19

นายวิทัย รัตนากร ผู้

อำานวยการธนาคารออมสิน เปิด

เผยว่า ตามที่รัฐบาลโดย พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้

มอบหมายให้ธนาคารออมสิน

ดำาเนินโครงการออมสิน สร้าง

งาน สร้างอาชีพ เพื่อช่วยฟื้นฟู

และช่วยเหลือประชาชนผู้ตก 

งานหรือขาดรายได้อันเนื่องมา

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ภายใต้แนวคิด “4 ให้” คือ ให้

ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ 

และให้พื้นที่ค้าขาย ที่ ได้เปิดตัว

ไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 โดย

ความคืบหน้าโครงการในช่วง  

3 เดือนที่ผ่านมาได้อนุมัติสินเชื่อ

หรือให้เงินทุนไปแล้ว 1,447 ล้าน

บาท รวมประมาณ 30,000 ราย

ทั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประ 

กอบการรายย่อย ธุรกิจขนาด

เล็ก ร้านค้าปลีกค้าส่ง โชห่วย 

ผู้ขับรถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ 

ค้าขายสินค้าออนไลน์ รวมถึง

ร้านค้าธุรกิจแฟรนไชส์ ขณะที่มี

การให้ทักษะหรือฝึกอบรมอาชีพ

กว่า 15,000 ราย จากเป้าหมาย

มีผู้อบรมตลอดปี 2565 รวม 

50,000 ราย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ

เจ้าของธุรกิจ 57 แฟรนไชส์ใน

การให้ความรู้ ให้ทักษะสำาหรับ

การประกอบอาชีพ โดยผู้ที่สนใจ

สามารถเข้าไปติดตามชมหรือ

เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ที่

เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.

gsb.or.th ซึ่งมีทั้งธุรกิจอาหาร 

เครื่องดื่ม ธุรกิจบริการและ

สถาบันกวดวิชา มีราคาแฟรนไชส์

ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สำาหรับ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถนำาใบ

ผ่านสิทธิจากเจ้าของเฟรนไชส์ไป

ยื่นกู้สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 

เพื่อเป็นทุนตั้งต้นธุรกิจ สร้าง

อาชีพ มีรายได้ต่อไปได้

สำาหรับสินเชื่อสร้างงาน 

สร้างอาชีพ ให้กู้สำาหรับผู้เริ่มประ 

กอบอาชีพ/ผู้ประกอบการราย

ย่อย/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่าน

การฝึกอบรมจากหน่วยงานภาค

รัฐ/เอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ

มีประสบการณ์ ในการประกอบ

อาชีพดังกล่าวมาแล้ว วงเงินให้

กู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย 3.99% (Effective 

Rate) ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงิน

กู้ ระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ไม่เกิน  

5 ปี ปลอดชำาระ 6 งวดแรก สามารถ

ลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร

ออมสิน www.gsb.or.th หรือ

ติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565 

หรือจนกว่าจะครบจำานวนวงเงิน

โครงการ.

นกแอร์คัมแบ็กบินเบตง29เม.ย.นี้

ไทยโพสต์ • นายอรรถนพ พันธุ

กำาเหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำากัด เปิด

เผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าธุรกิจ

เฮลท์แอนด์เวลเนสอย่างต่อเนื่อง 

จึงได้มีการพัฒนาโครงการเมกะ

โปรเจ็กต์ “นาใต้ เมดิคอล เซ็น 

เตอร์ แอนด์ รีสอร์ต” ขึ้น เพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการของ

ตลาดที่มองเห็นศักยภาพการ

เติบโตสูง และมีแนวโน้มเติบโต

ต่อเนื่องในอนาคตรับกับเทรนด์ที่

กำาลังมาแรงในตอนนี้ โดยบริษัท

ศึกษาและลงลึกวิเคราะห์ตลาด

ท่องเที่ยวและแนวโน้มสุขภาพ

อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาร่วม

กับจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาค

ใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จึง

ได้ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการดัง

กล่าวอย่างเต็มกำาลัง

สำาหรับ เทรนด์เวลเนส 

หรือการดูแลสุขภาพแบบองค์

รวมกำาลังเป็นที่นิยมและมาแรง

ในปัจจุบัน จากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 กลายเป็น

ปัจจัยเร่งและทำาให้คนหันมาสน 

ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้น 

มีรายงานจาก Global Wellness  

Institute (GWI) ว่า ในปี 2568 

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจเพื่อ

สุขภาพของทั้งโลกจะมีมูลค่าสูง

ถึงประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือ 230 ล้านล้านบาท

ขณะที่ในปี 2563 เศรษฐกิจ

เพื่อสุขภาพของทั้งโลกยังมีมูลค่า

สูงถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือราว 145 ล้านล้านบาท แบ่ง

เป็นมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ 4.36 แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือราว 14 ล้านล้านบาท 

ธุรกิจสปา 6.8 หมื่นล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือราว 2.2 ล้านล้านบาท 

สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มมีการ

เติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างมาก.

วิภาวดีรังสิต • ‘นกแอร์’ คัม

แบ็กเปิดบินตรงกรุงเทพฯ-

เบตง เริ่ม 29 เม.ย.นี้ พร้อมจับ

มือพันธมิตรอัดแคมเปญ ‘เบตง 

หรอยแรง แหล่งใต้ สไตล์นก

แอร์’ กระตุ้นท่องเที่ยวเบตง 

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท สายการบินนกแอร์ 

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

สายการบินนกแอร์จะกลับมา

บินอีกครั้งในวันที่ 29 เม.ย.

2565 นี้ หลังจากได้หยุดบิน

ไประยะหนึ่งเนื่องจากการ

ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้

จำานวนผู้ โดยสารลดลง โดย 

ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

ทุกวันอังคาร ศุกร์ และอาทิตย์ 

เที่ ย วบิ นขา ไป  เส้ นทาง

ดอนเมืองสู่เบตง ออกเดินทาง

จากกรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ถึง

สนามบินเบตง เวลา 11.45 น. 

และเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง

เบตงสู่กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

ออกเดินทางจากสนามบิน

เบตง เวลา 12.15 น. และ

ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 

14.00 น.

ทั้ งนี้  สายการบินนก

แอร์ ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือ

เป็นอุตสาหกรรมลำาดับต้นๆ 

ที่สามารถสร้างรายได้ สร้าง

อาชีพ และสามารถกระจาย

รายได้ไปยังทุกภาคส่วน โดย

แคมเปญ “#เบตง หรอยแรง 

แหล่งใต้ สไตล์นกแอร์” จัดแพ็ก

เกจท่องเที่ยวนำาผู้ โดยสารบิน

ตรงจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

สู่อำาเภอเบตง เพื่อสัมผัสความ

งดงามของศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และเสน่ห์อันเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของอำาเภอ

เบตง จังหวัดยะลา

“การท่องเที่ยวในประเทศ 

ไทยยังมีศักยภาพ โดยสาย

การบินนกแอร์ ได้เล็งเห็นถึง

ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของอำาเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้ ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ

เป็นจำานวนมาก เนื่องจาก

เบตงเป็นอำาเภอที่มีความ

หลากหลายทางด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว รวมถึงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์อันเป็น

เอกลักษณ์ ควรค่าแก่การ

เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่าง

มาก” นายวุฒิภูมิกล่าว. 

พลาสติก (1994) หรือ TPLAS พร้อมจ่ายปันผลงวดปี 2564 

ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น งานนี้บอสใหญ่ “อภิรัตน์ ธีระรุจิ

นนท์” รองกรรมการผู้จัดการ ฝากกระซิบว่า กอดหุ้นกันไว้

แน่นๆ รอให้ถึงวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 เม.ย.2565 

มีข่าวดีแน่นอน ...•

ด้าน บัตรเดบิตไทยพาณิชย์ เดินหน้าสร้างประสบการณ์

ใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ล่าสุดจัดแคมเปญสุด

ร้อนแรงต้อนรับซัมเมอร์ “LET’S Choose Your Cashback” 

เลือกชอยซ์ที่ใช่ไว้รับเครดิตเงินคืน 3% สูงสุด 100 บาท

ต่อเดือน พร้อมเอนจอยกับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชั้น

นำามากมายที่เข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2565- 

31 มี.ค.2566 นี้ พิเศษสุดสำาหรับลูกค้าใหม่ รับส่วนลดรวม

มูลค่าสูงสุดกว่า 600 บาททันที! ...•

มาที่ ดอลฟิน วอลเล็ท กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดย

กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จัดแคมเปญ DOLFIN,  

DOUBLE FIN ชวนลูกค้าใช้จ่ายด้วยการสแกน QR บัตรเครดิต 

ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท คืนคุ้มสูงสุดถึง 200 บาท ทั้งง่าย สะดวก 

ปลอดภัย ลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัส และยังได้รับสิทธิประโยชน์

ต่างๆ เช่นเดียวกับการชำาระเงินด้วยบัตรเครดิตตามปกติและ

โปรโมชันเสริมต่างๆ ของบัตรเครดิตที่จัดโดยธนาคารผู้ออก

บัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการอีกด้วย ระยะเวลาแคมเปญเริ่ม 

1 เม.ย.-31 พ.ค.2565 ...•

ปิดท้ายด้วย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ขอแนะนำาเมนู

ไฮไลต์แห่งปี “ปลากะพง คิวเฟรช” ที่มาพร้อมกันใน

หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปลากะพงหั่นชิ้น พร้อมซอสนึ่ง

มะนาวหรือซอสน้ำาปลา 89 บาท เซตพร้อมปรุงปลากะพง 

นึ่งซีอิ๊ว 195 บาท ปลากะพงขาวผ่าผีเสื้อแช่แข็ง 199 บาท 

และปลากะพงหมักซอสปรุงรสพริกไทยดำาแช่แข็ง 285 

บาท ยังมีเมนูอื่นๆ อีกมากมายทั้งกุ้ง หอย ปู และปลา 

ครบครันอาหารทะเลพร้อมปรุง สด สะอาด ปลอดภัยได้

มาตรฐาน สั่งความอร่อยได้ง่ายๆ ที่ร้านค้าชั้นนำาใกล้บ้าน 

โลตัส แม็คโคร ...•

ร่วมกิจกรรม  • นายดาวเรือง สมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำากัด พร้อมทีมงาน CSR อมตะซิตี้ ระยอง ลงพื้นที่ร่วมโครงการ 

“สร้างสุขใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน ประจำาปี 2565” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยนำาบูธเกมมาร่วมจัด

กิจกรรมแจกรางวัลเป็นของอุปโภคบริโภค ของใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมถึงร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็น

ขนมไทยซึ่งมาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม จัดโดย อบต.ปลวกแดง จ.ระยอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง.

ถึ

ส

เ

ไทยโพสต์ • “อาคม” ยันปี 2565 เศรษฐกิจไทยโต 3-4% อานิสงส์

บริโภคในประเทศ-ท่องเที่ยวฟื้นต่อเนื่อง ส่งออกยังแกร่ง พ่วง

มาตรการรัฐเข็นเศรษฐกิจเต็มพิกัด จับตาสถานการณ์โควิด หนี้

ครัวเรือนและตลาดแรงงานยังเปราะบาง ห่วงสงครามรัสเซีย-

ยูเครนหนุนราคาสินค้าพุ่ง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง กล่าวว่า นาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การ

คลัง ได้เข้าร่วมการประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง

อาเซียน (AFMGM) ครั้งที่ 8 

การประชุมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังอาเซียน 

(AFMM) ครั้งที่ 26 และการ

ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

การประชุมระหว่างรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังและ

ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน

กับสถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศ ได้หารือในประเด็น

สถานการณ์ เศรษฐกิจโลก

และภูมิภาคอาเซียน รวมถึง

แนวทางการดำาเนินนโยบาย

ของภาครัฐเพื่อให้เศรษฐกิจใน

ภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวได้อย่าง

เท่าเทียม ทั่วถึง และมีภูมิคุ้มกัน

ทั้งนี้ ผู้แทนสถาบันการ

เงินระหว่างประเทศได้เสนอ

แนวนโยบายเพื่ อการฟื้ นฟู

เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนไว้ 

3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.เสริม 

สร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อ

การฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง 2.พัฒนา

แนวทางในการระดมทรัพยากร

ภายในประเทศ อาทิ การปฏิรูป

ภาษี เพื่อเป็นแหล่งงบประมาณ

ให้รัฐบาลใช้ ในการดำาเนินการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ 3.เพิ่มการ

ลงทุนเพื่อการเติบโตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและทั่วถึง

นอกจากนี้ นายอาคมยัง

ได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐ 

กิจไทยที่คาดว่าในปี 2565 จะ

ขยายตัวที่ 3-4% โดยมีแรง

ขับเคลื่อนสำาคัญจากแนวโน้ม

การฟื้นตัวของภาคการบริโภค

ภายในประเทศ สถานการณ์ภาค

การท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

และการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

มาตรการของภาครัฐที่ดำาเนิน

การมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปัจจัยที่อาจส่งผล 

กระทบต่อเศรษฐกิจและยัง

ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

อาจยืดเยื้อ ปัญหาความเปราะ

บางด้านตลาดแรงงานและหนี้

ครัวเรือน ความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครน และราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น

“รมว.การคลังได้เน้นย้ำา

ความสำาคัญของการระดมทรัพยากร

ในประเทศ เช่น การปฏิรูปภาษี 

การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ด้านการ

คลังบางประการ เป็นต้น ใน

ส่วนของสถาบันการเงินระหว่าง

ประเทศต่างๆ ควรพิจารณา

ผ่อนปรนเงื่อนไขการให้กู้ยืม

แก่ประเทศอาเซียน และกลุ่ม

ประเทศกำาลังพัฒนา รวมทั้ง

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least 

Developed Countries) เช่น การ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และผ่อน

ปรนเกณฑ์การพิจารณาเงื่อนไข

การปล่อยกู้ต่างๆ เป็นต้น เพื่อ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โลกในภาวะที่มีความผันผวนสูง

และไม่ปกติ เพื่อให้รัฐบาลใน

ประเทศต่าง ๆ สามารถมีพื้นที่

การคลังเพียงพอในการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดย

ภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิดและมีความเชื่อ

มั่นว่าประเทศไทยมีพื้นฐาน

ทางด้านเศรษฐกิจที่ดี และ

พร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืนร่วมกันกับทั้งเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคอาเซียนและเศรษฐกิจ

โลก” นายพรชัยระบุ.

ศรีกัญญ� ย�ทิพย์
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บอร์ดปตท.เคาะปันผลหุ้นละ2บาท

รวมมูลค่า5.7หมื่นล้าน  

อนุมัติจัดหาเงินลงทุน 
บางจากอนุมัติจ่ายปันผล 2 บาทต่อหุ้น

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือ 

BCP เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน ปี 2564 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 

2,715 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับงวด

ครึ่งปีแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 

ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,358 ล้านบาท 

หนุน FTA ไทย-เตลังคานา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ

รูปแบบออนไลน์ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย  

ซึ่งถือเป็นการลงนามในระดับรัฐเป็นครั้งแรก ส่งผลให้มีการ

เชื่อมโยงธุรกิจยา ไอที เฟอร์นิเจอร์ ให้สิทธิประโยชน์การ

ลงทุน แลกเปลี่ยนสตาร์ทอัป จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

และเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนเป้าต่อไป เล็งลง

นามกับอีก 5 รัฐในอินเดีย

ทอท.คาดสงกรานต์ปี 65 คึกคัก

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

AOT กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับรัฐบาลได้มีการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงผ่อนคลาย

มาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน 2565 โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง

เข้าประเทศ ซึ่งระหว่างวันที่ 1–7 เมษายน 2565 มีผู้ โดยสาร

เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จำานวน 894,756 คน 

หรือเฉลี่ย 127,822 คนต่อวัน 

สยามราชธานีบุกตลาดโลจิสติกส์ 

นางสาวเอษรา วิมลเฉลา รองกรรมการผู้จัดการ- 

Outsource 2 บมจ.สยามราชธานี หรือ SO เปิดเผยว่า จับมือ 

SWAT Mobility ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีขนส่งอันดับ 1 ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อยอดเดินหน้าขยายธุรกิจใน

กลุ่ม SO Wheel ที่ให้บริการเช่ารถยนต์หลากหลายประเภท 

ทั้งรถเก๋ง รถกระบะและรถตู้ รวมถึงรถบรรทุก 4 ล้อ, 6 ล้อ 

และ 10 ล้อ และมีบริการเช่ารถดัดแปลงตามสเปก เพื่อตอบ

โจทย์กับธุรกิจของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกัน

ส่งแอปพลิเคชัน “SWAT Mobility” เพื่อช่วยยกระดับงาน

บริการขนส่งพนักงานด้วยการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจองรถ 

ติดตามการเดินรถ และช่วยคำานวณระยะเวลาในการเดินรถ

แบบเรียลไทม์ (Real-time) 

ร่วมมือ • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส จับมือ 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ส่งมอบความห่วงใยให้กับลูกค้าเอไอ

เอสทั้งมือถือและเน็ตบ้าน เพียงใช้ AIS Points 10 คะแนน แลก

ประกันภัย ผ่านแคมเปญ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์

สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่

ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและผลประโยชน์ค่าชดเชย

รายวัน วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 30 วัน คุ้มครอง

ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก!.  

เค.ซี.บุกตลาด  

เร่ง‘ขยายฐาน’ 

ลุยอัดแคมเปญ

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ที่ ลธธ.009/2565

     วันที่ 8 เมษายน  2565

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  

 ด้วยคณะกรรมการธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 30 ในวันที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น  2  ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน)  

เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2564 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

       4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานปี 2564  

               4.2 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล  

ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่  8   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของธนาคาร

ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใด

ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ  

และนำาส่งพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ สำาเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำาเนาถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่

ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม

         อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

 

           ขอแสดงความนับถือ

               (นางอรุณรัตน์  ตั้งธีรภัทรกิจ)

            เลขานุการบริษัท

11/4/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,738.81 5,113.41 -374.60
 5,038.76 5,849.10 -810.34
 28,961.85 29,358.01 -396.16
 24,015.64 22,434.53 1,581.10

62,755.06
-7.54

1,678.46
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.15 33.87
ยูโร 35.92 36.95
ปอนดสเตอรลิง 42.84 44.3
เยน (100 เยน) 26.4 27.421
หยวนจีน 4.18 4.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,950 31,050
ทองรูปพรรณ 30,395 31,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ไทยโพสต์ • นายวรวุฒิ กาญจน

กูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้าง

บ้าน เปิดเผยว่า การจัดงาน

รับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 

2022 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม- 

3 เมษายน 2565 ณ อิมแพ็ค 

ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ได้รับ

กระแสตอบรับอย่างดีมากจาก

ผู้บริโภคที่เข้ามาชมแบบบ้าน

ดีไซน์ใหม่ที่พร้อมให้บริการมาก

กว่า 1,000 แบบ และมียอดจอง

สร้างบ้านในงานโต 70% และ

ยังสร้างเงินสะพัดในงานสูงถึง 

3,600 ล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่า

ช่วงเวลาเดียวกันถึง 70% คาดจะ

มียอดขายเกิดขึ้นตามหลังงาน 

อีกล็อตใหญ่ โดยมีหลายปัจจัย

ที่ช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อของผู้

บริโภค เช่น ต้นทุนค่าก่อสร้าง 

ค่าแรง มีแนวโน้มปรับตัว ฯลฯ

ทั้ งนี้ ความสนใจของผู้

บริโภคที่จองสร้างบ้านภายใน

งานอยู่ที่ 3 กลุ่มราคาหลัก โดย

บ้านระดับราคา 2.5-5 ล้านบาท 

มียอดจองมากที่สุด คิดเป็น 45% 

รองลงมาเป็นบ้านระดับราคา 

5-10 ล้านบาท คิดเป็น 32% 

และอันดับที่สามเป็นบ้านระดับ

ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็น 

21% ส่วนบ้านระดับราคาไม่เกิน 

2.5 ล้านบาท มีเพียง 2% เท่านั้น 

ซึ่งที่กล่าวมาเป็นในเชิงปริมาณ

การจองที่แยกไปตามระดับราคา 

แต่หากมองในเชิงมูลค่า พบว่ามี

การจองบ้านระดับราคา 10 ล้าน

บาทขึ้นไปมีมูลค่ารวมมากที่สุด

สูงถึง 69%

อย่างไรก็ตาม การจัดงาน

ในทุกปีจะมียอดจองประมาณ 

1,800-1,900 ล้านบาท โดยใน

ปี 2564 ที่ผ่านมาการจัดงานอยู่

ในสถานการณ์ โควิด-19 แต่ก็

ยังมียอดจองภายในงาน 2,100 

ล้านบาท.

3พันธมิตรไทยจีนผนึกกำาลัง  

รุกธุรกิจรื้อถอนแท่นปิโตรฯ

อนข้างชัดเจนว่า ก่อนเข้าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ตลาด

หุ้นเริ่มซบเซาลง เห็นได้จากวอลุ่มการเทรดลดลงจากเดิม

ค่อนข้างมาก แม้จะยังมีการเก็งกำาไรอยู่ก็ตาม แต่ก็เป็นการ

เล่นกันแค่บางตัว จึงมีผลกับตลาดไม่มาก และยังทำาให้ตลาดอยู่ใน

ทิศทางอ่อนตัว เพราะจะมีแรงขายอยู่มาก เป็นความคิดของนัก

ลงทุนระยะสั้นที่มีความหวาดวิตกกับการถือหุ้นในช่วงวันหยุดยาว 

มองเป็นความเสี่ยงสูงจึงเลือกที่จะขายหุ้นออกเสียก่อน และคิดว่า

หากตลาดยังดีค่อยกลับเข้ามาหลังหมดเทศกาลก็ได้ เนื่องจากนัก

ลงทุนระยะสั้นจะไม่สนใจกับการไล่ราคาอยู่แล้ว ขอเพียงตลาดมี

บรรยากาศที่คึกคักก็พร้อมที่จะเล่นเก็งกำาไรต่อไป คงมองการได้

เสียเป็นเรื่องปกติของการเก็งกำาไร ด้วยเหตุที่ตลาดหุ้นไทยมีนักเก็ง

กำาไรอยู่มาก ดังนั้นเมื่อบรรดานักเก็งกำาไรชะลอการลงทุนย่อมมีผล

ทำาให้ตลาดอ่อนตัวลง

จะพบว่าดัชนีตลาดวานนี้ (11 เม.ย.65) อ่อนตัวลงปิดติดลบ  

7.54 จุด ดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1,678.46 จุด ด้วยวอลุ่มเพียง 62,755.06 

ล้านบาทเท่านั้น มองจากทางด้านการเก็งกำาไรจะดูตลาดอยู่ในทิศทาง

ลบ ซึ่งความจริงลบเพราะผลการเก็งกำาไรเท่านั้น แต่ไม่มีผลในด้าน

การลงทุนทางพื้นฐานเลย ตรงกันข้าม หากพิจารณากันให้ดีๆ จะพบว่า

สภาวการณ์ โดยรวมดูดี โดยเฉพาะภายในประเทศไทยที่ดูจะคลี่คลาย

ไปมาก ไล่ดูจากการประเมินเศรษฐกิจปี 2565 นี้ก็ยังจะโต 3.5-4% ดี

กว่าปีก่อนมาก

ส่วนการส่งออกที่เป็นเครื่องจักรใหญ่ของเศรษฐกิจยังคงมีการ

เติบโตสูงกว่าที่มีการประเมินก่อนหน้ามาก ที่เป็นอย่างนั้นนอกจากจะ

มีปัจจัยบวกจากภายนอกหนุน เช่น การมองเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว

มากกว่าปีก่อนเช่นกัน แต่ไทยมีจุดดีตรงที่ได้เปิดประเทศมาตั้งแต่ปลาย

ปีก่อนแล้ว ทำาให้เครื่องจักรสำาคัญตัวที่ 2 เริ่มทำางาน คือ ทำาให้ธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น มองในด้านการควบคุมการระบาด

ของโรคอาจน่ากังวล แต่ก็จำาเป็นต้องทำา ซึ่งหลายๆ ประเทศต่างก็พา

กันคลายมาตรการเข้มงวดและเปิดประเทศกันแล้ว จึงพบว่ามีจำานวน

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าไทยมาก จะมีผลดีกับธุกิจในประเทศ

อย่างยิ่ง ตลาดหุ้นก็จะต้องตอบรับกับผลบวกที่เกิดขึ้น จึงควรทยอย

เลือกหุ้นลงทุนก่อนวันหยุดยาว

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่ง

มองธุรกิจกำาลังเติบโตสูงต่อเนื่อง จึงน่ามอง

ที่ RCL, PSL และ TTA กลุ่มอาหาร ธุรกิจ

ที่กำาลังโตอย่างต่อเนื่อง น่ามองที่ CPF, RBF 

และ SNNP กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจมีการฟื้น

ตัวอย่างมาก จึงน่ามองที่ J, NUSA และ U 

กลุ่มไอซีทีเป็นอีกธุรกิจที่กำาลังเติบโตสูงตาม

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ น่ามองที่ ILINK, 

INET และ HUMAN หุ้นรายตัวที่น่ามองมี 

PTTGC, BBL และ BPP เป็นต้น

วันนี้เป็นวันเทรดก่อนหยุดยาว 5 วัน 

ตลาดคงจะซึม แต่มองในแง่การลงทุนเหมาะ

กับการทยอยเลือกลงทุนมากแล้วถือไปใน

ระยะกลาง น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี.

ไทยโพสต์ • เค.ซี.พร็อพเพอร์

ตี้ ประกาศเดินหน้าทำาตลาดเชิง

รุก บุกหนักพัฒนาโครงการตอบ

โจทย์ทุกวัย ควบขยายฐานลูกค้า

ใหม่ ชูโครงการคุณภาพในราคา

เข้าถึงได้ พร้อมอัดโปรโมชั่น

ไตรมาส 2

นายสันติ ปิยะทัต กรรม 

การผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพ

เพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า แผนการดำาเนินธุรกิจในปี

นี้ จะเน้นพัฒนาโครงการตอบ

โจทย์การอยู่อาศัย และความ

คุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้ ควบคู่

ไปกับการทำาตลาดเชิงรุก โดย

ขยายฐานลูกค้าและเน้นการ

เข้าหากลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่

รวมถึงทุกเจเนอเรชัน ไม่จำากัด

เพศและวัย ด้วยข้อเสนอที่เน้น

คุณภาพ ความคุ้มค่าและราคา

ที่เข้าถึงได้จริง

ขณะเดี ยวกั นยั ง ได้ มี

การปรับปรุงแบรนด์ ให้มีภาพ

ลักษณ์ที่ทันสมัย โดยในปีนี้ ได้

รีแบรนด์และปรับองค์กรใน

ทุกด้าน ปรับโลโก้ให้ดูทันสมัย

มากขึ้น สื่อสารเอกลักษณ์ของ

แบรนด์ ได้ชัดเจน รองรับการ

ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางการตลาดยุคดิจิทัล

ของบริษัท ที่จะเน้นการใช้เทค 

โนโลยีใหม่ซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่ม

ได้เป็นอย่างดี ให้ความสะดวก

แก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูล

และโปรโมชั่น

อย่างไรก็ดี ในช่วงไตร 

มาส 2 เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ได้

จัดโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ “The 

Choice เลือกได้” ให้ลูกค้าได้

เลือกรับ Gift Voucher HomePro, 

ช่วยผ่อน 12 เดือน, Cashback 

และส่วนลดเงินสด รวมมูลค่า

กว่า 1 ล้านบาท กับ 4 โครงการ

ที่ตอบโจทย์สำาหรับคนที่อยากมี

บ้านและสามารถเลือกโปรโมชั่น

ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า.

ไทยโพสต์ • 3 พันธมิตรยักษ์

ใหญ่ไทย-จีน ผนึกความร่วมมือ

บูรณาการความแข็งแกร่ง ลุย

ธุรกิจรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม

ครบวงจร รายแรกของไทยระหว่าง

รัฐ-เอกชน

นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง

เป็นประธานการลงนาม (เอ็ม

โอยู) จัดตั้งกิจการร่วมค้าใน

ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือ

ของ 3 องค์กรยักษ์ใหญ่ บริษัท อู่

กรุงเทพ จำากัด หน่วยงานของรัฐ 

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำากัด 

(มหาชน) และบริษัท ซิโนเปค 

อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม 

เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น บริษัทลูก

ในเครือรัฐวิสาหกิจจีน ว่าความ

พร้อมดำาเนินธุรกิจรื้อถอนแท่น

ปิโตรเลียมมาตรฐานสากลใน

อ่าวไทย ชูจุดแข็งบริการครบ

วงจรรายแรกในประเทศไทย 

รองรับความต้องการรื้อถอน

แท่นปิโตรเลียมที่จะทยอยหมด

อายุสัมปทานตั้งแต่ปี 2565 ต่อ

เนื่องไปอีก 20 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ความร่วมมือครั้ง

นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ

รื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตร 

เลียมแบบครบวงจร โดยนำา

ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

ของแต่ละฝ่าย บูรณาการความ

ร่วมมือเพื่อให้บริการรื้อถอน

สิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม

ตลอดทั้งกระบวนการ ในรูป

แบบของ One-Stop Service 

ครอบคลุมตั้งแต่การปิดหลุม

ผลิต การเคลื่อนย้ายโครงสร้าง

ของสิ่งติดตั้งปิโตรเลียมจากอ่าว

ไทยมายังฝั่งและทำาการแยก

ชิ้นส่วน และการกำาจัดกาก

ของเสียอุตสาหกรรม โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

สากล รายแรกและรายเดียวใน

ประเทศไทย

พร้อมทั้งใช้ โอกาสนี้ ใน

การประสานความร่วมมือที่ลึก

ซึ้งยิ่งขึ้นระหว่าง 3 ฝ่าย ในด้าน

ปิโตรเคมีภาคพื้นดินและนอก

ชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งจะ

มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการยก

ระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ

ไทย ทั้งด้านการสำารวจพัฒนา

และเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัย.

ไทยโพสต์ • ปตท.อนุมัติจ่ายปันผลปี 2564 หุ้นละ 2 บาท รวม 

57,126 ล้านบาท เตรียมจ่ายงวดครึ่งปีหลัง 29 เม.ย.นี้ พร้อม

อนุมัติแผนจัดหาเงินกู้ พร้อมปิดเสนอขายหุ้นกู้รวม 20,000 ล้านบาท 

สะท้อนการกำากับกิจการที่ดี

ปลื้ม‘รับสร้างบ้าน’สะพัด3.6พันล.

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) (PTT) แจ้ง

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

ไทย (ตลท.) ว่า ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำาปี 2565 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 ได้มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับ

ผลประกอบการของบริษัทและ

บริษัทย่อยประจำาปี 2564 ใน

อัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำานวน 

28,562,996,250 หุ้น รวมเป็น

มูลค่า 57,126 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ

หักเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับ

ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 

2564 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท 

คิดเป็นจำานวน 34,276 ล้านบาท 

และมีเงินปันผลที่จะจ่ายสำาหรับ

ผลประกอบการในครึ่งหลังของปี 

2564 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท 

คิดเป็นจำานวน 22,850 ล้านบาท 

ทั้งนี้ กำาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 

29 เม.ย.2565

ขณะเดียวกัน ได้มีมติ

อนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ของ 

ปตท. รวมถึงวงเงินการกู้ยืม 

และ/หรือการก่อหนี้ของบริษัท

ย่อย เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุน 

ภายในวงเงินเทียบเท่า 200,000 

ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี  

(ปี 2565–2569) เพื่อใช้ในการ 

ลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุน 

เวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทน

เงินกู้ เดิมที่ครบกำาหนดชำาระ 

(Refinance) นอกจากนี้ ยังแต่ง

ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

จากตำาแหน่งตามวาระ จำานวน 

5 คน โดยได้แต่งตั้งกรรมการ 

4 ท่าน กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งผู้ทรง

คุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็น

กรรมการอีก 1 ท่าน

ด้าน น.ส.พรรณนลิน 

มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารการเงิน ปตท.กล่าวว่า 

ผลสำาเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 

ภายใต้ โครงการออกตราสารหน้ี 

(MTN Program) เมื่อวันที่ 8 

เม.ย.2565 ที่ผ่านมา โดยหุ้น

กู้ ได้รับการจัดอันดับความน่า

เชื่อถือ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็น

อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของ

ประเทศ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง 

(ประเทศไทย) จำากัด การเสนอ

ขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้น

กู้จำานวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้รุ่น

อายุ 3 ปี 5 ปี 6 เดือน และ  

12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 1.79% 

2.45% และ 3.47% ต่อปี ตาม

ลำาดับ โดยได้รับการตอบรับอย่าง

ดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้

ลงทุนรายใหญ่มากกว่า 110 ราย

ประกอบด้วย กองทุน

ภายใต้การบริหารของบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัท

ประกันชีวิต สหกรณ์ และ

ธนาคารพาณิชย์ ด้วยยอดจอง

ซื้อรวมมูลค่ามากกว่า 25,000 

ล้านบาท ทาง ปตท. จึงตัดสินใจ

เพิ่มส่วนการเสนอขาย (Green-

shoe option) อีก 5,000 ล้าน

บาท จากมูลค่าการเสนอขายหุ้น

กู้เดิมที่ 15,000 ล้านบาท รวม

เป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 

20,000 ล้านบาท

ทั้ งนี้  หุ้นกู้ดังกล่าวได้

ทำาการขึ้นทะเบียนกับสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ ไทย โดยมี

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด 

(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 

จำากัด (มหาชน) และธนาคารไทย

พาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ร่วม

เป็นผู้จัดการการจัดจำาหน่าย.

ซึมรับสงกรานต์

ค่
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

สหพันธ์ โลกตั้งคนไทยคุมราคายิมฯ

กรุงเทพฯ • น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมออนไลน์ ทางสหพันธ์

ยิมนาสติกนานาชาติ โดย มร.โมรินาริ วาตานาเบะ ประธาน

สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

เทคนิค จำานวน 4 ท่าน มีหน้าที่พิจารณามาตรฐานคุณภาพ ราคา

อุปกรณ์กีฬายิมนาสติกทุกสาขา ก่อนจะใช้ในการแข่งขันจะต้อง

ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ 

จำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย มร.ชไวเซอร์ ลูวิก ชาวเยอรมัน (เป็น

ประธาน), น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์, มร.ดูเนฟ คาซิเมียร์ (บัลแกเรีย) 

และ มร.วิสชเนีย จาคอป (อิสราเอล) เป็นกรรมการ โดยมีวาระในการ

บริหารงาน 2 ปี ระหว่างปี 2022-2024 น.ต.ศรายุทธเปิดเผยว่า ถือเป็น

เกียรติอย่างย่ิงสำาหรับการได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ยิมนาสติก

นานาชาติ เนื่องจากเป็นการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการท่ัวโลก

กว่า 100 ประเทศ เลือกเพียง 4 คน โดยดูจากประวัติการทำางาน เน้น

ความโปร่งใส และไม่มีเรื่องเสียหายเก่ียวกับการเงิน ถือว่าเป็นคร้ังแรก

ของคนไทยท่ีได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในตำาแหน่งน้ี มีหน้าท่ี

พิจารณามาตรฐานของอุปกรณ์การแข่งขันยิมนาสติกทุกชนิด รวมถึง

ควบคุมราคาให้อยู่ในมาตรฐาน ตัดปัญหาการเอาเปรียบของพ่อค้า

พัณณินชนะหวดอาชีพที่เชียงรายวีก 2 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 2” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

837,500 บาท และ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 2” 

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 502,500 

บาท ณ สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันโรค

โควิด-19 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2565 เป็นการแข่งขันคัดเลือกรอบที่ 2 

ประเภทหญิงเดี่ยว “แน็ต” พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ นักหวดไทย 

วัย 19 ปี มือ 710 ของโลก และมือวาง 4 ของรอบคัดเลือก ใช้

ชั้นเชิงและประสบการณ์ หวดเอาชนะ มิโอะ มูชิกะ ดาวรุ่งวัย 16 

ปี จากญี่ปุ่น มือ 1,353 ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-2 ส่งให้พัณณิน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งจะพบกับ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต ที่

ใช้ความเก๋าเอาชนะ ตปณีย์ บุญวัฒน์ 2-0 เซต 6-1, 6-0 โดยคู่ระ

หว่างพัณณินกับชมภู่ทิพย์ ผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าไปหวดในรอบเมน

ดรอว์ต่อไป ทางด้าน กันตินันท์ สูตินันท์โอภาส นักหวดไทยวัย 18 ปี 

ท่ีได้ไวลด์การ์ดแข่งขันประเภทชายเด่ียว เฉือนเอาชนะ มาเซนช์ โบร 

วิลล์ หนุ่มฝร่ังเศสวัย 23 ปี มือวาง 2 ของรอบคัดเลือก และมือ 884 

ของโลก ได้ 2-1 เซต 6-2, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ส่งให้กัน

ตินันท์ทะยานสู่รอบสุดท้ายเพื่อแย่งต๋ัวเมนดรอว์กับ ทาอิเซอิ อิชิกาวา 

หนุ่มญ่ีปุ่น มือวาง 12 ของรอบคัดเลือกต่อไป 

“เอฟ นครนายก” เตรียมนัดตัดสินลุ้นตั๋ว 

อังกฤษ • “เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวขวัญใจ

ชาวไทย เตรียมสู้นัดตัดสินเพื่อลุ้นตั๋วเข้าสู่สังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์ ครู

ซิเบิล เธียเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ อังกฤษ ในการแข่งขันสนุกเกอร์ชิง

แชมป์โลก ประจำาปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่ 46 ของโมเดิร์นสนุกเกอร์ ใน

การดวลคิวรอบคัดเลือก ที่อิงลิช อินสติติว ออฟ สปอร์ต เพื่อเฟ้น

หาสุดยอดฝีมือ 16 คน เข้าสู่รอบสุดท้ายที่มีพระกาฬยืนรออยู่แล้ว 

16 คน เป็นการแข่งขันรอบที่ 3 “เอฟ นครนายก” พบกับ เจค โจน

ส์ มือ 44 ของโลก ชาวเวลส์ วัย 28 ปี ปรากฏว่าต้องดวลกันถึง

เฟรมตัดสิน เฟรมที่ 11 ก่อนเอฟจะชนะไปได้สุดระทึก 6-5 เฟรม 

สกอร์ 6-5 เฟรม 33-71, 38-63, 74-34, 27-65, 94-0, 69-42, 

81-38, 17-66, 0-101, 106-6 และ 82-0 โดยเอฟเข้ารอบคัดเลือก 

รอบที่ 4 หรือรอบ 48 คน พร้อมรับเงินแล้ว 15,000 ปอนด์ เข้า

รอบไปดวลกับกระดูกขัดมันอย่าง แมทธิว เซาท์ มือ 21 ของโลก 

วัย 37 ปี จากอังกฤษ ในวันอังคารที่ 12 เมษายนนี้ เริ่ม 17.00 น. 

ในระบบ 10 ใน 19 เฟรม ปีนี้เซลท์ถือว่าของกำาลังขึ้นเมื่อทะลุเข้า

ถึงรอบชิงชนะเลิศเตอร์กิซ มาสเตอร์ส ที่ประเทศตุรกี และได้รอง

แชมป์ โดยตัวเขาเคยเข้าสู่ครูซิเบิลมาแล้ว 3 สมัย เมื่อปี 2013, 

2015 และปีล่าสุด 2021 ขณะที่เอฟก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ครูซิ

เบิล เธียเตอร์ มาแล้ว 3 สมัยเช่นกัน ในปี 2018, 2019 และ 2020 

ในส่วนของสถิติการพบกันของคู่นี้ ปรากฏว่าเอฟเป็นรองอย่างมาก 

เมื่อดวลกันมาทั้งสิ้น 7 ครั้ง เอฟแพ้ให้กับเซลท์ทุกครั้ง.  

ออกัสตา • สกอตตี เชฟเฟลอร์ นักกอล์ฟ

หมายเลข 1 ของโลกชาวอเมริกันคว้าแชมป์                                                                            

เมเจอร์แรกในชีวิตในเดอะ มาสเตอร์ส 

ด้วยผลงานที่ โดดเด่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่

ออกัสตา เนชั่นแนล กอล์ฟคลับ ในรัฐ

จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

สกอตตี เชฟเฟลอร์ จบสกอร์รอบ

สุดท้ายเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวม 

72 หลุม 10 อันเดอร์พาร์ 278 คว้า

แชมป์โดยทิ้ง รอรี แม็คอิลรอย แชมป์

เมเจอร์ 4 รายการไป 3 สโตรก ขณะที่ 

คาเมรอน สมิธ จากออสเตรเลีย และเชน 

ลาวรี จากไอร์แลนด์ จบอันดับ 3 ร่วมกัน

ด้วยสกอร์ 283

“มันเป็นวันท่ียาวนาน และหน่ึงใน

วันที่ยากลำาบากสำาหรับผม” เชฟเฟลอร์

กล่าว “ผมเพียงพยายามก้มหน้าก้มตาเล่น

และสร้างช็อตของผมให้เป็นความจริงขึ้น

มาให้ได้”

เชฟเฟลอร์ซ่ึงเพ่ิงจะคว้าแชมป์ยูเอส

พีจีเอทัวร์รายการแรกในชีวิตเมื่อเดือนกุม                       

ภาพันธ์ท่ีผ่านมาออกสตาร์ทรอบสุดท้ายท่ี

ออกัสตาด้วยการชิพอินเบอร์ด้ีระยะ 87 ฟุต 

ท่ีหลุม 3 พาร์ 4 เพื่อเป็นการโต้ตอบ คาเม

รอน สมิธ แชมป์เพลย์เยอร์ส แชมเปียน

ชิพ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เร่งกดดัน

อย่างหนัก

“ช็อตนั้นเป็นลุกส์ที่ผมไม่ได้คาดว่า

จะเห็นว่ามันจะลงไปเล่นจากตำาแหน่งดัง

กล่าว แต่จากจุดนั้นก็นับเป็นจุดเปลี่ยนที่

ทำาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปสำาหรับผมสำาหรับ

เคยมี แต่จากเสียงสนับสนุนจากแฟนๆ ข้าง

นอกนั้น ผมไม่คิดว่าจะหาคำาใดมาอธิบายได้”  

ไทเกอร์กล่าว

แชมป์เมเจอร์ 15 รายการจบการแข่ง 

ขันรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ 6 โอเวอร์พาร์ 78 

ซึ่งเป็นรอบที่แย่ที่สุดในมาสเตอร์ส และทำา

สกอร์รวม 72 หลุม 301 สูงที่สุดนับตั้งแต่

เล่นที่ออกัสตา รวมถึงจบอันดับ 47 ซึ่งเป็น

อันดับที่แย่สุดในรายการนี้ด้วย

แต่สิ่งที่แฟนๆ อย่างเห็นคือ การกลับ

การเล่นในวันสุดท้าย” เชฟเฟลอร์กล่าว

จากนั้นเขาไปได้เบอร์ดี้อีกที่หลุม 14 

ตามด้วยเบอร์ดี้พัตต์ระยะ 14 ฟุตที่หลุม 15 

พาร์ 5 ซึ่งเป็นสัญญาณว่างานนี้ ไม่มีอะไรผิด

พลาดส่งไปยัง รอรี แม็คอิลรอย ซึ่งกำาลังลุ้น

แชมป์ที่ออกัสตา เนชั่นแนล เพื่อจะทำาแคเรีย

แกรนด์สแลม ชนะเมเจอร์ครบทั้ง 4 รายการ

แม้ว่าท่ีหลุมสุดท้ายของการแข่งขัน เชฟ                                                                      

เฟลอร์ต้องจบวันด้วยการออกดับเบิลโบก้ีท่ีหลุม 

18 จาก 3 พัตต์ระยะ 5 ฟุต แต่ที่สุดเขาก็  

สามารถพัตต์เพื่อคว้าแชมป์เมเจอร์แรกใน

ชีวิตมาครองได้สำาเร็จ

“จริงๆ แล้วผมไม่อยากที่จะเสียสมาธิ”  

เชฟเฟลอร์กล่าว “ตอนท่ีผมเดินข้ึนไปบนกรีน

หลุม 18 ตอนที่ผมไปถึงนั่นผมมีสกอร์นำาอยู่ 

5 สโตรก และมันเป็นความรู้สึกเหมือนเอา

ล่ะมันถึงเวลาที่เราต้องสนุกแล้ว และนั่นก็

คือสิ่งที่คุณเห็นบนกรีนหลุม 18”

นักกอล์ฟวัย 25 ปี คว้าเงินรางวัลไป

ครอง 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

91 ล้านบาท จากเงินรางวัลรวม 15 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 505 ล้านบาท 

และเป็นคนที่ 2 ต่อจาก เอียน วูสนัม แชมป์

มาสเตอร์สเมื่อปี 1991 ที่คว้าแชมป์ตั้งแต่ลง

เล่นครั้งแรกและรวมถึงในฐานะหมายเลข 1 

ของโลกด้วย

เชฟเฟลอร์เป็นนักกอล์ฟคนท่ี 5 ใน

ประวัติศาสตร์ท่ีสามารถคว้าแชมป์มาสเตอร์ส                                                                   

ไปครอง ในขณะที่นั่งบัลลังก์นักกอล์ฟหมาย 

เลข 1 ของโลกร่วมกับ เอียน วูสนัม จาก

เวลส์ และ 3 นักกอล์ฟอเมริกัน เฟร็ด คัพ

มาเล่นได้อีกครั้งของยอดนักกอล์ฟอเมริกัน

วัย 46 ปีมากกว่า หลังจากก่อนหน้านั้นมีแต่

เรื่องกังวลว่าบางทีอาจจะต้องถูกตัดขาขวาที่

ครั้งนั้นต้องเดินถือไม้เท้า

“เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว ผม

สามารถมีโอกาสลงเล่นที่นี่ได้ครบทั้ง 4 รอบ                                                             

ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีแม้แต่เมื่อเดือนท่ีผ่านมาน้ัน ตัว

ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถ

เกิดขึ้นได้หรือเปล่า”  ไทเกอร์กล่าว

ทางด้านเชฟเฟลอร์ที่เพิ่งชนะยูเอส

เพิลส์, ดัสติน จอห์นสัน และไทเกอร์ วูดส์ 

ซึ่งกลับมาลงเล่นอย่างเป็นทางการครั้งแรก

นับจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

บรรดากองเชียร์ต่างพร้อมใจกับลุกขึ้น

ยืนปรบมือให้กับ ไทเกอร์ วูดส์ บริเวณกรีน

หลุม 18 เพื่อให้กำาลังใจในการกลับมาแข่งขัน

เป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือนที่เขาประสบ

อุบัติเหตุจนต้องรักษาในโรงพยาบาลหลายสัป 

ดาห์และเดินไม่ได้หลายเดือน

“ผมไม่ได้เล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดที่ผม

พีจี เอทัวร์ครั้ง

แรกในรายการ

ฟีนิกซ์ โอเพ่น 

เม่ือเดือนกุมภา 

พันธ์ จากนั้น

มาชนะเบย์ฮิลล์                   

เมื่อเดือนมีนา                       

คมท่ีผ่านมาและ                         

แซง จอน ราห์ม 

จากสเปนขึ้นไป

เป็นมือ 1 ของ

โลก หลังคว้า

แชมป์เวิลด์กอล์ฟ                        

แชมเปียน ชิพ

แมตช์เพลย์ 2 

สัปดาห์ก่อนการ

แ ข่ ง ขัน เ ดอะ

มาสเตอร์ส

สำ า ห รั บ

แม็คอิลรอยจบ

รอบสุดท้าย 8 

อันเดอร์พาร์ 64                       

แบบไม่เสียโบก้ี                       

ซึ่งเป็นผลงาน                            

ดีที่สุดในออกัส 

ตาของเขา ซึ่งรวมถึงการพัตต์อีเกิลระยะ 

10 ฟุตที่หลุม 13 และระเบิดทรายข้าง 

กรีนจากระยะ 54 ฟุต ทำาเบอร์ดี้ที่หลุม                     

18

“นี่เป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุด

เท่าท่ีผมลงเล่นท่ีสนามแห่งน้ี”  แม็คอิลรอย

กล่าวหลังจบอันดับดีที่สุดในเมเจอร์ นับตั้ง                                                               

แต่ได้อันดับ 2 ร่วมในบริติช โอเพ่น เมื่อปี 

2018 โดยนับตั้งแต่ปี 2014 แม็คอิลรอย

ยังไม่ชนะเมเจอร์อีกเลย.

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” ต้ังมาโน โพลกิง กุนซือ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ มาร่วมทำาทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 ที่เวียดนามเดือนหน้า พร้อมวินสมาคมกีฬา

ฟุตบอลและไทยลีกให้เห็นใจการทำาทีมชาติด้วย 

หลังจากโปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ตั้งแต่

นัดเปิดสนามทับซ้อนกับโปรแกรมของสมาคมทั้ง

นัดส่งท้ายไทยลีกและเอฟเอคัพ 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม

ชาติไทย เปิดแถลงข่าวเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2565 

ท่ีห้องประชุมเมืองไทยประกันภัย ถ.รัชดาภิเษก เพื่อ

ขอความเห็นใจจากทุกฝ่าย รวมถึงช้ีแจงอุปสรรค

ปัญหาและข้อจำากัดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สำาหรับการเตรียม

ความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี ก่อนลุยศึกฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2021 ระ 

หว่างวันที่ 6-23 พฤษภาคม ที่ประเทศเวียดนาม

ช้างศึก U23 ประสบปัญหาสำาคัญในการเตรียม

ทีม เนื่องจากโปรแกรมประเดิมสนามในซีเกมส์ 2021 

ซึ่งพบกับทีมชาติมาเลเซีย วันที่ 7 พฤษภาคม เป็น

วันเดียวกับการแข่งขันไทยลีกนัดปิดฤดูกาล ส่งผล

ให้ไม่สามารถเรียกนักเตะชุดดีที่สุดจากสโมสรต่างๆ 

มาได้

ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลถ้วยทั้ง 2 รายการ

ยังมีการแข่งขันคือ รีโว ลีกคัพ รอบรองชนะเลิศ 

วันที่ 11 พฤษภาคม และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 

พฤษภาคม รวมถึงช้าง เอฟเอคัพ รอบรองชนะเลิศ 

วันที่ 18 พฤษภาคม และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 

พฤษภาคม ซึ่งทับซ้อนกับโปรแกรมตลอดทัวร์นา

เมนต์ในซีเกมส์เช่นกัน

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการ

ฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า “ด้วยหน้าที่ของผู้

จัดการทีม ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบและ

ความหวังของคนไทยได้ แต่จากปัญหาและข้อจำา 

กัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในฐานะ

คนทำางานที่ตั้งใจจริง อยาก

รู้ว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับ

การที่ทีมชาติไทยจะออกเดิน

ทางไปแข่งขันซีเกมส์ในอีก 3 

สัปดาห์ข้างหน้า แล้วมีโปร 

แกรมที่ทับซ้อนเช่นนี้”

“แม้ว่าซีเกมส์จะเป็น

มหกรรมกีฬา แต่ก็เป็นศึกท่ีเต็ม                                                   

ไปด้วยศักด์ิศรีและความคาด

หวังของคนไทย โดยเฉพาะ

ฟุตบอลท่ีเป็นกีฬามหาชน โดย

ในปีล่าสุด 2019 ซ่ึงทีมชาติ

ไทยตกรอบนั้น ก็ยิ่งทำาให้คน

คาดหวัง และให้ความสนใจ

เกี่ยวกับผลงานในครั้งนี้มากขึ้นเป็นพิเศษ เพราะ

ทุกคนอยากรู้ว่าเราพัฒนาหรือดีข้ึนอย่างไรจากความ

ผิดหวังในคร้ังก่อน และหากวันน้ีถ้าเราจะบอกว่าเอา

ทีม U19 ไปเล่น มันตอบโจทย์คนไทยหรือไม่ และคิด

ว่ามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องนัก”

“ช่วงเวลานี้ทั้งสมาคมและทุกสโมสรต้อง

ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในฐานะของประธานสโม 

สรย่อมเข้าใจทุกฝ่าย แต่เราทุกคนปฏิเสธความรับ

ผิดชอบผลงานในซีเกมส์ไม่ได้ และที่สำาคัญเมื่อไหร่

ที่ผลงานทีมชาติเราดีก็จะส่งผลดีในลีกด้วย ทั้งใน

แง่ของกระแสความนิยม ที่ส่งต่อไปยังเม็ดเงินที่จะ

เข้ามาสนับสนุนสโมสรทั้งจากรัฐและเอกชน ฉะนั้น

เราต้องช่วยคิดและหาทางออกร่วมกัน เพราะด้วย

ปัญหาทั้งหมดนี้มันใหญ่เกินกว่าที่ผู้จัดการทีมหรือ

โค้ชจะทำาได้เพียงลำาพัง”

“การออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ ขอพูดแทน

โค้ช นักกีฬา ท่ีแบกภารกิจหนักอ้ึงน้ีไว้บนบ่า เรา

จึงขอสะท้อนปัญหาท้ังหมด ด้วยอยากวอนขอความ

เห็นใจ ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คนท่ีรักฟุตบอลไทยออก

มาขบคิด หาทางออกร่วมกันในซีเกมส์คร้ังน้ี แต่ใน

ฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย แป้งขอยืนยันว่าเราขอทำา

เต็มท่ี และพร้อมพาทีมไปทำาผลงานให้ดีท่ีสุดอย่าง

แน่นอน บนพ้ืนฐานความพร้อมและความเป็นจริงท่ี

เราเผชิญอยู่ในตอนน้ี” มาดามแป้งปิดท้าย สำาหรับ

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2021 ช้างศึก U23 อยู่ในกลุ่ม

บี ร่วมกับมาเลเซีย, กัมพูชา, สิงคโปร์ และ สปป.

ลาว โดยมีตารางการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ดังน้ี 7 

พ.ค. ไทย พบ มาเลเซีย, 9 พ.ค. ไทย พบ สิงคโปร์, 

14 พ.ค. กัมพูชา พบ ไทย, 16 พ.ค. สปป.ลาว พบ 

ไทย โดยในรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันในวันท่ี 19 

พฤษภาคม และรอบชิงเหรียญทองกับชิงเหรียญทอง 

แดง จะแข่งขันในวันที่ 22 พฤษภาคม.

ไทยโพสต์ • ฟุตซอลไทยคว้า

แชมป์ รับอัดฉีด 2 ล้านบาท 

“กัปตันช้าง” ได้รางวัลแข้ง

ยอดเยี่ยม “เหม็ด” คว้าดาว

ซัลโว 11 ประตู ผจก.ทีมชาติ 

สุทิน บัวตูม ขอบคุณทุกแรง

สนับสนุนเสียงเชียร์ทั้งในและ

นอกสนาม ด้าน “บิ๊กป๋อม” อดิ

ศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ยกเป็น

เกมชิงแชมป์อาเซียนสุดยอด

อีกหนึ่งแมตช์ตลอดกาล ขณะ

ที่โค้ชเซซาร์บอกว่า นี่คือฟุต

ซอลสมัยใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า

ทุกๆ ทีมไม่ได้ห่างกันมากแล้ว 

แม้แต่ในระดับโลกก็ตาม 

“บ๊ิกป๋อม” นายอดิศักด์ิ 

เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมา 

คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน

พัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย 

เปิดเผยถึงแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเชียน หรือเอ

เอฟเอฟ ฟุตซอล แชมเปียนชิพ 2022 ที่ทีมชาติ

ไทยเป็นแชมป์สมัยที่ 16 หลังดวลจุดโทษชนะอิน 

โดนีเซีย 7-5 หลังเสมอในเวลา 2-2 ของทีมฟุตซอล

ไทยว่า

“ชิงแชมป์อาเซียน คร้ังท่ี 17 เกมน้ีถือเป็น

สุดยอดแมตช์ตลอดกาลในการชิงแชมป์อาเซียน 

ไม่เพียงเฉพาะว่าเรากลับมาได้ เราเล่นอยู่ในเกม      

ท่ีค่อนข้างมาตรฐานดี กับทีมอินโดนีเซียท่ีเขามี                                                                  

เกมรับท่ีแข็งแกร่งมาก แต่ว่าด้วยความผิดพลาด 

อาจจะมีประสบการณ์น้อย ก็ทำาให้เกมดูอึดอัดไป

บ้าง”

“แต่สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดอันนึง แล้วก็

ดีใจมาก ทีมชุดนี้โชว์ถึงคาแร็กเตอร์ที่ต้องการเป็น

ผู้ชนะ หรือกลับมาสู้อยู่ตลอดเวลา อันนี้มีคุณค่า

มากกับทีมชุดนี้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุก

คนในทีมชุดนี้ แน่นอนว่าภาคภูมิใจกับนักกีฬาและ

สตาฟฟ์โค้ช ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆ ว่าเกมนี้เสียง

เชียร์ทั้งในและนอกสนามได้ช่วยให้เราสามารถ

กลับมาเป็นไทยแลนด์และรักษาแชมป์เป็นสมัยที่ 

16 อยากจะพูดว่าภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมาก

ที่น้องๆ ผ่านจุดที่ดี และรักษาแชมป์ได้ และก็ได้ไป

เอเชียนคัพตามเป้าหมาย”

ด้าน นายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอล

ทีมชาติไทย เปิดเผยว่า “ขอบคุณจิตใจน้องๆ นัก

เตะที่รวมใจกลับมาได้ พวกเราไม่ยอมแพ้ เราทำา 

2 ประตูได้ในช่วงนาทีสุดท้ายซึ่งมาจากนักเตะชุด

นี้ที่เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ เราจะพัฒนาต่อไปใน

อนาคต ผมขอมอบถ้วยรางวัลให้แฟนฟุตซอลไทย

และคนไทยทั้งประเทศทั้ง 70 ล้านคน กับความสุข

ที่เรามอบให้เพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมๆ 

กัน”

“ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่าน สมาคมฟุตบอล 

โดยพี่ป๋อม คุณอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ รวมถึง

นายกซึ่งทำาให้เรากลับมาได้ และกลับมาคว้าแชมป์

ได้ โดยจากการเป็นแชมป์เอเอฟเอฟ ฟุตซอล แชม

เปียนชิพ 2022 ก็มีเงินอัดฉีดจากผู้ใหญ่ ทั้งพี่ป๋อม-

คุณอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ มอบ 800,000 บาท, 

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟา

รีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำากัด มอบเงินอัดฉีดเพื่อเป็น

ขวัญกำาลังใจกับนักฟุตซอลไทย 500,000 บาท รวม

ถึงคุณราหุล ปิลานิวาลา และคุณเจริญ เศรษฐี 2 ผู้

บริหารเครื่องดื่ม CR7 Gold อัดฉีดให้อีก 500,000 

บาท รวมถึงกลุ่มเพื่อนสุทินระดมทุนมอบให้อีก 200,000 

บาท รวมกว่า 2,000,000 บาท”

ขณะ คาร์ลอส เซซาร์ เฮดโค้ชฟุตซอลทีม

ชาติไทย ได้กล่าวหลังจบเกมว่า “มันเป็นเกมที่สำา 

คัญมากๆ สำาหรับผู้เล่นสายเลือดใหม่ของเราที่ได้

เรียนรู้หลายๆ อย่างมากๆ สำาหรับเกมนี้ เราคือผู้

ชนะและต้องบอกว่าอินโดนีเซียเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอด

เยี่ยมมากๆ ในปีนี้ นี่คือฟุตซอลสมัยใหม่ แม้แต่

ในระดับโลกแต่ละทีมมันก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้ว 

อยากให้แฟนๆ ชาวไทยเข้าใจและซัพพอร์ตนักเตะ

ต่อไป ขอมอบแชมป์และกับฟุตซอลที่เข้ามาเชียร์

และดูอยู่ ขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่มีให้กับเรา”   

โดยรางวัลต่างๆ ของเอเอฟเอฟ ฟุตบอล 

แชมเปียนชิพ 2022 มีดังนี้  แชมป์ทีมชาติไทย, 

รองแชมป์ ทีมชาติอินโดนีเซีย, อันดับ 3 ทีมชาติ

เวียดนาม, อันดับ 4 ทีมชาติเมียนมา โดยอันดับ 

1-3 คว้าโควตาฟุตซอลเอเชียนคัพ ที่คูเวต ระหว่าง

วันที่ 25 ก.ย.65 - 20 ต.ค.65

รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม “กัปตันช้าง” กฤษดา 

วงษ์แก้ว ทีมชาติไทย, รางวัลดาวซัลโว มูฮัมหมัด  

อุสมานมูซา หน้าเป้าทีมชาติไทย ยิงไปทั้งหมด 11 

ประตู และรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม มูฮัมหมัด 

อัลบากีร์ นายด่านทีมชาติอินโดนีเซีย. 

มาดามแป้งโวยคิวบอลสมาคมซ้อนซีเกมส์

มือหนึ่งโลกแชมป์เมเจอร์แรกที่ออกัสตา

แชมป์มาสเตอร์ส • สกอตตี เชฟเฟลอร์ มือ 1 ของโลกชาวอเมริกันได้รับการสวมเสื้อแจ็ก

เกตสีเขียวสัญลักษณ์ผู้ชนะ เดอะ มาสเตอร์ส จากแชมป์เก่า ฮิเดกิ มัตซึยามา จากญี่ปุ่น หลัง

เชฟเฟลอร์ทำาสกอร์รวม 4 วันที่ออกัสตา เนชั่นแนล กอล์ฟคลับ เข้ามา 10 อันเดอร์พาร์ 278 

เฉือน รอรี แม็คอิลรอย 3 สโตรก คว้าแชมป์เมเจอร์แรกในอาชีพ

ยกฟุตซอลนัดชิงสุดยอดตลอดกาล
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ทีมไทยลุยเทศกาลหนังเมืองคานส์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับ

กระทรวงต่างๆ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและภาค

เอกชน ในนามทีมประเทศไทย เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์

เมืองคานส์และ

ตลาดภาพยนตร์

เมืองคานส์ 

ประจำาปี 2565 

จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 17-28 

พ.ค.65 และงาน

ตลาดภาพยนตร์

เมืองคานส์ 

ประจำาปี 2565 

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจัดกิจกรรมรูปแบบปกติ ประกอบ

ด้วยการจัดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

ไทย และคูหาจำาหน่ายและเจรจาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 

สำาหรับผู้ประกอบการ 10 ราย การแถลงความสำาเร็จในการ

เป็นสถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศภายใต้ โควิด-19 

การจัดพื้นที่เจรจาสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย และกิจกรรม

ดำาเนินการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) มีผู้ประกอบ

การไทยเข้าร่วม นอกจากนี้ทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานตลาด

ภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจำาปี 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมแบบผสมทั้งแบบปกติและ

ออนไลน์ในเดือน มิ.ย.นี้ 

ห้องชมศิลปะจากผ้าออนไลน์ จักกาย ศิริบุตร

Flowers Gallery ร่วมงานอาร์ต บาเซิล ฮ่อง 

กง 2565 ด้วยการติดตั้งงานประติมากรรมจากการเย็บปัก

ที่ลึกล้ำาโดยศิลปินฮ่องกง โมวานา เช็น แสดงออกผ่านการ

ฉีกพจนานุกรม แผนที่ 

หนังสือเป็นริ้วและนำามา

ปั้นใหม่เป็นประติมากรรม

ติดตั้งและงานซึ่งสามารถ

สวมใส่ได้ สื่อถึงภาษาใน

รูปแบบใหม่ และห้องชม

งานศิลปะจากผ้าออนไลน์

ของศิลปินไทย จักกาย ศิริ

บุตร จากโครงการ Phayao-

a-Porter ศิลปะที่สวมใส่

ได้ 8 ตัวของจักกาย ศิริ

บุตร เป็นการรังสรรค์ผ้า

ปัก ผ้าต่อลาย และงานจัดแสดง แสดงออกถึงความรู้สึกที่

ทรงพลังต่อประเด็นทางสังคมร่วมสมัยและประวัติศาสตร์ของ

ไทย Phayao-a-Porter เปิดตัวปี 64 เพื่อสนับสนุนศิลปินและ

คนทำางานในสตูดิโอที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด.

วงสงกรานต์นี้ตลาดต้นตาล 

จ.ขอนแก่น เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์

อัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของเมือง

ขอนแก่น เพราะมีการจัดงาน “แก่น LAND 

แคน” ระหว่างวันที่ 6-17 เม.ย.2565 เวทีหมอลำา

ที่ตลาดต้นตาลเชิญหมอลำาอีสานมาเล่นทุกคืน 

วันละ 2 คณะ คณะละไม่เกิน 5 คน เพื่อให้อยู่

ภายใต้มาตรการเว้นระยะ

ห่าง นอกจากมาชมที่งาน

แล้วยังถ่ายทอดสดผ่านเพจ

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ขอนแก่นให้แฟนหมอลำา

ชมไปทั่วโลก ถือเป็นการ

เยียวยาหมอลำาที่ห่างหาย

จากเวทีมานานกว่า 2 ปี

จากพิษโควิด ช่วยสร้างราย

ได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

หมุนเวียน 

ภายในงานยังรวบรวม

ศิลปะ หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรมชุมชนให้เลือก

ช็อปอย่างสนุกสนานบนพื้นที่

สีเขียวอันรื่นรมย์ด้วยแมกไม้ 

ส่วนที่ลานตาล แลนมาร์ก

ของตลาดต้นตาล ตกแต่งด้วยดอกคูนสีเหลือง

สวยงาม ทันสมัย ไม่จำาเจ มาเช็กอินถ่ายรูปสวยๆ 

รับเทศกาลรับปีใหม่ไทย 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น สถานกงสุลประเทศ

ต่างๆ ที่ประจำา จ.ขอนแก่น บูรณาการกับภาค

รัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จัดโครงการจัดแสดง

ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงอัตลักษณ์

วัฒนธรรมพื้นถิ่น ประจำาปี 2565 ในชื่องาน 

“แก่น LAND แคน” ที่บริเวณตลาดต้นตาลและ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ส่ง

เสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำาทุนทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา อาหาร ศิลปะการแสดงมาเผยแพร่สู่

สายตาชาวไทยและต่างชาติ ขับเคลื่อนมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้งมุ่งหวังสร้าง

รายได้ให้ผู้ประกอบการ ศิลปิน ภาคธุรกิจท่อง

เที่ยว 

ทุกวันจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบ

ดั้งเดิมและร่วมสมัย เช่น 

การแสดงศิลปินหมอลำาพื้น

บ้าน จ.ขอนแก่น 24 คณะ 

ศิลปินพื้นบ้านและเครือ

ข่ายเยาวชนทางวัฒนธรรม 

การสาธิต และออกร้าน

จำาหน่ายสินค้าและบริการ

ทางวัฒนธรรม การเดิน

แบบแฟชั่นผ้าไทยและผ้า

พื้นเมืองขอนแก่น การนำา

เสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

ไทย  

“งานจัดขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านที่

ได้รับผลกระทบจากโค

วิด-19 และเปิดพื้นที่ให้

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

ใน จ.ขอนแก่น ได้แสดงความสามารถด้านศิลป

วัฒนธรรม รวมพลังอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่

มรดกทางวัฒนธรรม นำาเสนอความเป็นไทยผ่าน 

Soft Power ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งใช้ศิลปวัฒนธรรมภาคอีสาน

เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศทั่วโลก” 

ปลัด วธ. กล่าว

คณะหมอลำากลับมามีชีวิตชีวา หลัง       

ไร้งาน ดร.ราตรี ศรีวิไล นายกสมาคมหมอลำา

จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในฐานะเครือข่าย

วัฒนธรรม ได้จัดหาศิลปินหมอลำาพื้นบ้านมา 

ร่วมแสดง ส่งผลดีเพราะช่วยเยียวยาศิลปิน                 

ช่วงโควิดคณะหมอลำาไม่มีงานแสดง ขาดราย

ได้ ศิลปินหมอลำาไม่มีเงินเดือน มีอาชีพรับจ้าง                                    

ถ้างานงด ทุกอย่างก็งด สำาหรับการปรับตัวหมอลำา

เรื่องต่อกลอนคณะใหญ่ที่มีชื่อเสียง แฟนคลับ

เยอะ หันมาจัดแสดงทาง

ออนไลน์ ขายบัตร แต่

หมอลำากลอนกับหมอลำา

กลอนประยุกต์แฟนคลับไม่

มาก ถ้าเปิดแสดงออนไลน์

จ้างคนมาไลฟ์ไม่คุ้มกับ

เงินลงทุน ลำาบาก หมอลำา

ตกงานก็หาอาชีพเสริม 

ทำางานโรงงาน ทำาไร่นา

ตามฤดูกาล ส่วนแม่ไม่มี

งานแสดง ทำางานที่บ้านก็

ประพันธ์กลอนลำา ช่วยให้มี

รายได้ นอกจากนี้เปิดเพจ

ช่

ชื่อ เปิดห้องเรียนลำา

ฟรี แม่ครู ดร.ราตรี 

ศรีวิไล สอนหมอลำา

ออนไลน์ มีคนรุ่น

ใหม่สนใจเรียนการ

แสดงพื้นบ้าน โค

วิดซาแล้วค่อยนัด

ซ้อม รวมถึงสอน

ระดับปริญญาโท                      

และเอก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 

เอกหมอลำา 

ม.ขอนแก่น มั่นใจว่า

หมอลำาจะไม่สูญหาย

ไป ส่วนศิลปินพร้อม

กลับมาแสดงถ้ามี

งาน เพราะเลิกเป็นหมอลำาไม่ได้ นี่คือชีวิตจิต

วิญญาณ

“อยากให้หน่วยงานรัฐจัดงานแสดง    

หมอลำาบ่อยๆ จะเยียวยาหมอลำาอีสานได้ทั่วถึง 

ส่วนระยะยาวควรปลดล็อกดีกว่า ภาคอีสานมี

บุญประเพณีฮีต 12 ซึ่ง 12 เดือนจะมีการจัดงาน 

หมอลำาจะมีงานทำา อยากให้รัฐบาลออกมาตรการ

ควบคู่โควิดให้ชัดเจนว่าต้องให้ผู้แสดงและผู้ชม

ปฏิบัติอย่างไร กำาหนดเวลาช่วงการแสดงให้

ชัดเจน แล้วให้ทุกพื้นที่ประกาศเป็นทางการ เจ้า

ภาพและศิลปินยอมรับและเข้าใจตรงกันก่อน

ทำาสัญญาว่าจ้าง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้รอดพ้น

วิกฤต” แม่ครูราตรีกล่าว    

สนใจร่วมงาน “แก่น LAND แคน” ณ 

ตลาดต้นตาล แวะไปได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 

เป็นต้นไป ส่วนวันที่ 13 เม.ย.นี้ ชวนเที่ยว

สงกรานต์อีสานแบบดั้งเดิมที่วัดไชยศรี ต.สาวะถี 

อ.เมืองฯ ทำาบุญตักบาตร รดน้ำาขอพรพระพุทธ

รูปไม้ โบราณเสริมสิริมงคล ก่อเจดีย์ทราย และ

ร่วมพิธีเสียเคราะห์สืบชะตา อุดหนุนสินค้าชุมชน

คุณธรรมวัดไชยศรี ร่วมรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงาม.

ศึกษาธิการ • “ยูเนสโก” ชมเปาะรัฐบาลไทย                                                                

อินเทรนด์กระแสโลก เน้นตรงจุดเร่งนำาเด็ก

หลุดระบบกลับเข้าเรียน “ตรีนุช” เผยเดิน

หน้าเต็มที่ เด็กกว่า 2 แสนรายที่หลุดออก

นอกระบบต้องได้กลับเข้าเรียน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภาย

หลังการหารือความร่วมมือกับนาง Stefania 

Giannini ผู้ช่วยผู้อำานวยการใหญ่ยูเนสโกด้าน

การศึกษา ว่า นโยบายสำาคัญนโยบายหนึ่งท่ี

รัฐบาลไทยได้ดำาเนินการอย่างเต็มท่ีในการนำา

เด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษาที่

มีมากกว่า 2 แสนคนกลับเข้าเรียน โดยทุก

หน่วยงานได้ช่วยกันทุกวิถีทาง สร้างโอกาส

ทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้อย่างเท่าเทียม 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

พร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กเพื่อแก้

ปัญหาระยะยาวให้ประเทศ โดยในปีที่ผ่าน

มาได้เร่งนำาเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ระดับ

หนึ่ง แต่ยังคงมีเด็กที่ยังหลุดจากระบบ และ

รอโอกาสในการเข้าเรียนอีกจำานวนหนึ่ง ทั้งนี้ 

นโยบายดังกล่าวได้ขยายผลไปยังนักเรียน

อาชีวศึกษาด้วย โดยได้จัดให้มีโครงการอา 

ชีวะ อยู่ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ ใน 87 วิท 

ยาลัยทั่วประเทศด้วย

“นอกจากน้ีดิฉันยังได้กล่าวถึงนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของไทย 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความ

ต้องการในศตวรรษที่ 21 มีอนาคตที่ดี และ

มีงานทำาในอนาคต ซึ่งนาง Giannini กล่าว

ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความมุ่งม่ันของยูเนสโกท่ี

จะผลักดันการดำาเนินการเช่นกัน ปัจจุบันยูเนส                                                           

โกกำาลังจัดทำายุทธศาสตร์ด้านเทคนิคและ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Draft Strategy for 

Technical and Vocational) ท่ีมุ่งม่ันให้ประเทศ

สมาชิกได้รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เช่นกัน” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนาง Stefania Giannini ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวว่า สิ่งที่รัฐ 

บาลไทยดำาเนินการของไทยสอดคล้องกับจุด

เน้นสำาคัญของยูเนสโก ท่ีเร่งให้นำาเด็กท่ัวโลก                                                               

ได้กลับเข้าเรียน นอกจากนี้ ยูเนสโกยังสนับ 

สนุนการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนเพื่อ

การดำารงชีวิตและเพื่อการมีงานทำาด้วย.

ศึกษาธิการ • บอร์ด กพฐ.ชง 4 กรอบ

แนวทางสร้างความเสมอภาค ย้ำาจัดทำา

ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เชื่อมโยง

ข้อมูลเด็กหลุดจากระบบของทุกหน่วย

งานอย่างแท้จริง หวัง 1-2 ปีประสบผล

สำาเร็จ ไม่มีเด็กตกหล่น

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.)                                                             

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุม 

กพฐ.ตามที่มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรม 

การในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน 7 ด้าน ได้แก่ อนุกรรมการด้าน

ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึก                                        

ษา อนุกรรมการด้านคุณภาพและเทค 

โนโลยีเพื่อการเรียนรู้ อนุกรรมการด้าน

ความปลอดภัย อนุกรรมการด้านการ

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ อนุกรรมการด้าน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อนุกรรมการด้านการพัฒนาผู้ท่ีมีความ

ต้องการจำาเป็นพิเศษ และอนุกรรมการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันท่ีประชุม

ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการด้าน

ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

ซ่ึงได้มีการนำาเสนอรูปแบบแนวทางเก่ียว

กับการนำาเด็กเข้าเรียน การป้องกันการ

หลุดออกจากระบบการศึกษาของผู้เรียน 

ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลาง

คันให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งการเพิ่ม

โอกาสการเข้าถึงการศึกษา

นายบัณฑิตกล่าวต่อว่า ท้ังน้ีคณะ

อนุกรรมการชุดดังกล่าวได้นำาเสนอกรอบ

แนวทางการดำาเนินงานเรื่องสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษาใน 4 เรื่อง 

ได้แก่ 1.การดำาเนินงานเกี่ยวกับการนำา 

เด็กเข้าเรียน 2.การป้องกันการหลุดออก 

จากระบบการศึกษาของผู้เรียน 3.การ 

ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก 

กลางคันให้ได้รับการศึกษา และ 4.การ 

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่ง

มีแนวทางขับเคลื่อน ดังนี้ จัดทำาฐาน

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เชื่อมโยง

ข้อมูลเด็กหลุดจากระบบการศึกษาของ

ทุกหน่วยงานอย่างแท้จริง ในการสร้าง

โอกาสทางการศึกษาภายในระยะเวลา 

1-2 ปีจะต้องสำาเร็จ ส่งเสริมระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง การปรับ 

การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้มี

ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับนโยบาย

การช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก

กลางคัน รวมถึงการส่งเสริมการนำาเทค 

โนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ท่ี

มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมได้รับ

ทราบการนำาเสนอข้อมูลดังกล่าวและจะนำา

ไปเป็นแนวทางการสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาต่อไป.

กพฐ.ลุยทำาฐานข้อมูลนร.

ตั้ง1-2ปีลดเหลื่อมล้ำาได้

ชู4จังหวัดอันดามันขึ้นระเบียงศก.สุขภาพ

ตามแผนบอร์ดMedical Hubดันไทยสู่ศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก/ชงกัญชาสู่Metaverse

สาธารณสุข • บอร์ด Medical Hub เห็นชอบ

แนวทางในการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการ

แพทย์และสุขภาพในระดับโลก ชู 4 จังหวัด 

ภูเก็ต กระบ่ี พังงา และระนอง เป็นระเบียง

เศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน สร้างเศรษฐกิจใหม่

ด้วยกัญชา กัญชง สมุนไพร พัฒนาศูนย์กลาง

กัญชาโลกผ่านระบบ Metaverse จัดต้ังโรง

พยาบาลเฉพาะทางข้ันสูงรักษามะเร็ง ศูนย์

การผลิตแพทย์ระดับนานาชาติ

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆ

ธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงสาธารณ 

สุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำา                                                                

นวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์ 

กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) คร้ัง

ท่ี 1/2565 โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แทน

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งแบบออนไซต์และผ่านระบบออนไลน์

นพ.โสภณกล่าวว่า ท่ีประชุมได้มีมติเห็น                                                               

ชอบแนวทางสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ 

กลางทางการแพทย์และสุขภาพ 5 เรื่อง ได้ 

แก่ เรื่องแรก แนวทางการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน (Andaman 

Wellness Corridor : AWC) เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐ 

กิจระหว่างการระบาดและหลังการระบาดของ

โรคโควิด-19 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ได้แก่ ภูเก็ต กระบ่ี พังงา และระนอง ซึ่งเป็น

พ้ืนท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพสูง เช่น การ

รักษาโรคสลับซับซ้อน การผ่าตัดแปลงเพศ 

สปาและแหล่งน้ำาพุร้อนระดับโลก การดูแล

นักท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น โดยมอบ

หมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องจัดทำายุทธศาสตร์ด้านบริการ

ทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้าน

บริการวิชาการและงานวิจัย และด้านบริการ

ส่งเสริมสุขภาพ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ

เห็นชอบต่อไป พร้อมจัดต้ังคณะกรรมการอนุ 

กรรมการ และคณะทำางานขับเคลื่อนในระดับ

ประเทศและระดับพ้ืนท่ี เพื่อพัฒนาต้นแบบพ้ืน 

ท่ีนำาร่อง

เรื่องท่ี 2 แนวทางการพัฒนาต้นแบบ 

Wellness Industry ด้วยนวัตกรรมสีเขียว 

(Green Medicine) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป็นการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ                                                                                        

การแพทย์ โดยใช้พืชกัญชา กัญชง และสมุน 

ไพรเศรษฐกิจ และนำาความคิดสร้างสรรค์มา                                              

สร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดหลักสูตรการอบรม

เพื่อพัฒนาคน, สร้างโรงพยาบาลต้นแบบท่ี                                        

ใช้นวัตกรรมสีเขียวและสร้างวิถีวัฒนธรรม

ผ่านคน ประสบการณ์ และเรื่องราวเพื่อดึงดูด

ความสนใจของนักท่องเท่ียว เรื่องท่ี 3 แนวทาง

การพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกัญชาโลกในรูป

แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) โดยให้กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ สำานักงานเขตสุขภาพ

ที่ 8 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พัฒ 

นาต้นแบบธุรกิจ Cannabis Digital Asset ที่

ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงธุรกิจกัญชาและกัญ

ชงได้อย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ของโลกเสมือนจริง

เรื่องท่ี 4 ปักหมุดบริการรักษาพยาบาล

เฉพาะทางข้ันสูง (World Class Super Cen 

ter) ได้แก่ จัดต้ังโรงพยาบาลเฉพาะทางข้ัน

สูงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง นำาร่องในอมตะ

ซิต้ี จังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้จัดทำาราย                                                        

ละเอียดเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐ                                                          

มนตรี พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาล

ศูนย์มะเร็งอุดรธานีท่ีเป็นความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และเรื่องสุดท้าย

คือ การปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การเรียนการสอนทางการแพทย์ โดยการเพ่ิม

กำาลังการผลิตแพทย์รองรับนโยบาย Medical 

Hub ท้ังหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ และ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

“หลังจากน้ีคณะกรรมการอำานวยการ

เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุข 

ภาพนานาชาติ จะมีการติดตามความก้าวหน้า

ของการดำาเนินงานท้ัง 5 เรื่องเป็นระยะ เพื่อ

ให้เป็นไปตามแผนท่ีกำาหนด และหากมีปัญหา

ติดขัดตรงจุดใดจะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังรับทราบ 2 ประเด็น

สำาคัญท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความ

เห็นชอบแผนการดำาเนินงานและกรอบงบ

ประมาณการจัดงาน Expo 2025 Osaka 

Kansai จำานวน 999,460,861 บาท และ

การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีในการตรวจลง

ตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี 

(Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ให้

คงอัตราค่าธรรมเนียมจาก 6,000 บาท เป็น 

5,000 บาท” นพ.โสภณกล่าว.

‘ยูเนสโก’ชมเปาะไทยเน้นตรงจุดเร่งนำาเด็กหลุดระบบกลับ

‘แก่น LAND แคน’

เยียวยาหมอลำาไร้งาน

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เยี่ยมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT 

แฟชั่นผ้าพื้นเมืองขอนแก่น ต่อยอด   

อัตลักษณ์สู่สากล

หมอลำาซินไซน้อย สืบสานวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ 

หมอลำาพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่นเผยแพร่อัตลักษณ์ 

การแสดงหมอลำาโดยแม่ครู ดร.ราตรี ศรีวิไล ที่เวทีตลาดต้นตาล
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11บันเทิง

จ็ค แฟนฉัน กำ�ลังดีใจหนัก..

ด้วยหนัง “แดง พระโขนง” ที่ร่วมกันกำ�กับกับเพื่อน

ซี้ “เอ็กซ์ วัชรพงษ์” เดินหน้�โกยเงินสู่ 100 ล้�นบ�ท

แล้ว

ส่วน “แจ็ค” ที่สื่อฯ ให้เกียรติพ�กันยกย่องเรียก “บัง” วัน

ก่อนเห็น “ทน�ยตั้ม” กับคุณหนุ่ม กรรชัย และภรรย� “แจ๊ส ชวน

ชื่น” แท็กทีมเข้�พบตำ�รวจ..

โดยคุณหนุ่ม กรรชัย แจ้งคว�มถูก “แจ็ค” ข่มขู่ เมียแจ๊สแจ้ง

คว�มเอ�ผิดเพร�ะมีก�รนำ�ชื่อเพจเฟซบุ๊กและรูปภ�พของแจ๊ส ชวน

ชื่น ไปใช้

นอกจ�กนั้นยังมีก�รแจ้งข้อกล่�วห�เพิ่มเติมกับน�ยแจ็ค 

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจ�กมีก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่เป็นเท็จ

ในคดีก�รเสียชีวิตของแตงโม นิด� ในสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย

ซึ่งแม้น�ยแจ็คจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ต�มกฎหม�ย

พนักง�นสอบสวนจะออกหม�ยจับ หรือห�กพบตัวในร�ชอ�ณ� 

จักรเมื่อไหร่ ส�ม�รถควบคุมตัวได้ทันที!

“ไม่เกรงกลัวที่ถูกข่มขู่ และถือเป็นครั้งแรกที่ม�แจ้งคว�ม

เอ�ผิด เพร�ะมั่นใจว่�บังแจ็คเป็นคนที่ข่มขู่ โดยมีก�รตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนที่จะเข้�แจ้งคว�มร้องทุกข์กล่�วโทษแล้ว 

อีกท้ังยังมีก�รพูดคุยกับบังแจ็ค และมีคลิปเสียงท่ีเจ้�ตัวยอมรับ

ว่�เป็นผู้ที่ข่มขู่จริง” นี่คุณหนุ่ม กรรชัย ยืนยัน พร้อมบอกอีกว่�..

“แม้จะไม่เคยเรียนสื่อส�รมวลชน แต่ก�รทำ�หน้�ที่ที่ผ่�น

ม�ถือว่�ทำ�ต�มกรอบจริยธรรม แต่ยอมรับว่�อ�จจะไม่ถูกใจผู้ที่

เสียผลประโยชน์ไปบ้�ง..”

ครับ..ไม่ได้ร่ำ�เรียนด้�นสื่อส�รมวลชน แต่คุณหนุ่มก็ถือได้

ว่�เป็น “ผู้ประกอบวิช�ชีพสื่อมวลชน” ท่ีมีคว�มรอบรู้ในทุกส�ข�อ�ชีพ

ที่สำ�คัญ ยังว�งตัว-ว�งบทบ�ทได้อย่�งน่�เลื่อมใส ศรัทธ� 

เชื่อม่ันม�กกว่�นักสื่อส�รมวลชน (บ�งคน) ท่ีร่ำ�เรียนม�เสียด้วยซ้ำ�! 

ด้�นจรรย�บง-จรรย�บรรณ ที่หม�ยถึงหลักคว�มประพฤติ

ปฏิบัติอันเหม�ะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติใน

ก�รประกอบวิช�ชีพ นั้น..

มีมนุษย์ผู้ไม่มีตำ�หนิเมื่อไหร่ เร�อ�จได้เห็นสื่อมวลชนที่ “บริ                                                                                             

สุทธิ์ใส” ดังผ้�ข�วเมื่อนั้น!

นี่..ผมไม่ได้หม�ยว่�คุณหนุ่ม กรรชัย มีคว�มบกพร่องใน

ส่วนของจรรย�บรรณสื่อฯ ห�กแต่พูดไปต�มคว�มรู้สึก จ�กประ 

สบก�รณ์ที่พ�นพบเห็นม�ทุกยุคสมัย

ยิ่งในยุค “ไท-อิน” สินค้� หรือ “ข�ยของ” ในช่วงร�ยก�ร 

ออนแอร์อย่�งที่เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยแล้ว..

จะเอ� “จรรย�บรรณสื่อฯ 100%” กับสื่อฯ-สำ�นักไหนได้ล่ะ?

ฉะนั้น ที่คุณหนุ่ม กรรชัย ทำ�หน้�ที่ผู้ประกอบวิช�ชีพสื่อฯ 

อยู่ได้ และอยู่แบบคนดู-สังคมไว้ว�งใจ เชื่อถือ ศรัทธ�ม�น�นปี 

ทั้งๆ ที่ไม่ได้ร่ำ�เรียนม�โดยตรง..

ผมคนหนึ่งล่ะ ที่ขอชื่นชมด้วยใจจริง หวังว่�คุณหนุ่มจะ

ทำ�หน้�ที่ “ต�มกรอบจริยธรรม” ที่ยึดมั่นต่อไปตร�บน�นเท่�น�น 

และรับทรัพย์-ร่ำ�รวยแบบไม่รู้เรื่องต่อๆ ไป!

เออ..ไหนๆ ก็ขึ้นต้นหนัง “แดง พระโขนง” แล้ว ก็ขอพูด-

ขอคุย หรือจะว่� “ขอเชียร์” ต่ออีกหน่อยละกัน เพร�ะดูหนังแล้ว

ก็เห็นเป็นจริงเป็นจัง และเห็นด้วยไปกับนักวิจ�รณ์ที่ได้ช่วยกันรีวิว

อย่�งท่�นหน่ึง (ขอโทษท่ีไม่ได้เอ่ยชื่อ).. “แดง พระโขนง บอก

เลยว่�เป็นหนังผีไทยที่บันเทิงม�กอีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะครับ เต็มไป

ด้วยคว�มฮ�พร้อมกับคว�มน่�รักของเหล่�เด็กๆ ที่ดูได้ทุกเพศทุก

วัยเลยครับ

 ในหนังแทรกคว�มตลกม�ในทุกอณูเลยครับ เอ�เป็นว่�แค่

เห็นหน้�นักแสดงก็ฮ�แล้ว ส่วนฉ�กผีส่วนตัวมองว่�หนังทำ�ออกม�

ได้น่�กลัวพอสมควรครับ และมีฉ�กตุ้งแช่เยอะอีกด้วย

นอกจ�กนั้นยังมีฉ�กชวนซึ้งจนน้ำ�ต�คลอเบ้�อีกด้วยครับ 

และสิ่งที่ไม่อย�กให้พล�ดกันนั้นก็คือ ฉ�กสุดเซอร์ไพรส์ในช่วง

ท้�ยที่บอกเลยว่�ว้�วกันแน่นอนครับ 

แล้วใครที่อย�กสัมผัสประสบก�รณ์คว�มหลอนปนเสียงฮ�

แบบนี้ก็ไม่ควรพล�ดครับ”

ครับ..สงกร�นต์นี้ ถ้�กลับบ้�นต่�งจังหวัด พักจ�กเรื่องเหล้�

ย�ปล�ปิ้งแล้วก็แวะเข้�โรงหนังเพลิดเพลินสนุกสน�นกับแดง 

พระโขนง เสียหน่อยก็ดี

ส่วนผู้ที่เป็นย�มเฝ้�กรุงเทพฯ อย่�งผม ไปเดินช็อปต�มห้�ง 

รับประท�นอ�ห�รอิ่มท้องแล้ว ถ้�จะช่วยอุดหนุนหนังไทยบ้�งก็ดี 

(เหมือนกัน)

แต่..ไม่ดีแน่ ถ้�ง่วงแล้วยังฝืนขับ และย่ิงไม่ดีเอ�ม�กๆ เพร�ะ

ม�ตรก�รบังคับใช้กฎหม�ยในช่วงวันท่ี 11-17 เม.ย. เขียนไว้ชัดคำ�..

เม�แล้วขับ จับขังจริง!.

เมาแล้วขับ จับขังจริง!

แ

• เมื่อพี่ช�ยสุดหล่อม�เจอ

กับน้องส�วยิ้มหว�นอีกครั้ง หลัง

จ�กไม่ได้เจอกันน�น 6 เดือน ง�น

นี้ อชิ อชิรวัตติ์ บินลัดฟ้�ไปห�

น้องส�ว น�ต�ช� ถึงอเมริก� ซึ่ง

เป็นก�รเดินท�งไกลคนเดียวครั้ง

แรก ช่องยูทูบ FlukeLee ส่งคลิป

ตรงจ�กอเมริก�ม�ให้ชมคว�มน่�รักของคู่พี่น้อง ที่

ดูแล้วก็อดยิ้มต�มไม่ได้ แถม ฟลุค เกริกพล กับ ลี 

น�ต�ล ียังเตรียมเค้กม� happy birthday ย้อนหลัง

ให้อชิอีกด้วย ติดต�มโมเมนต์สุดน่�รักได้ในยูทูบ 

FlukeLee

• ทำ�เอ�ศิลปินร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ชื่นใจสุดๆ 

เพร�ะหลังจ�ก ป้�ง-นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ปล่อยซิงเกิล

ใหม่ “ขยี้ทำ�ไม” ออกม�ให้รับชมได้ไม่น�นก็ได้

กระแสตอบรับที่ดีจ�กแฟนๆ โดยได้นักแสดงอ�รมณ์

ดีอย่�ง ซ�นิ-นิภ�ภรณ์ ฐิติธนก�ร, ป๋อมแป๋ม-นิติ 

ชัยชิต�ทร, รัศมีแข ฟ้�เกื้อล้น และ แอนน� ชวน

ชื่น ม�ร่วมถ่�ยทอดเรื่องร�วในแบบมุมคอมิดี

สนุกสน�นกับบรรย�ก�ศง�นแต่งง�น จนตอนนี้ยอด

วิวในยูทูบก็ทะลุ 1 ล้�นวิวไปเรียบร้อยแล้ว

• (ต่อ) และด้วยเนื้อห�ที่

ฟังแล้วต้องอมยิ้มโดนใจคนโสด

แบบไม่มีอะไรกั้น กับดนตรีที่

สนุกๆ โจ๊ะๆ เข้�ถึงทุกๆ วัย จน

ทำ�ให้ “ขยี้ทำ�ไม” ครองใจช�ว

โซเซียลไปเรียบร้อย โดย ป้�ง 

นครินทร์ ถึงกับโพสต์ลงโซเชียล  

ของตัวเองว่� “ทำ�เพลงม�ลงช่องยูทูบเล็กๆ บ้�นๆ 

ของลูกส�ว พอได้แตะหลักล้�นนี่มันชื่นใจแบบอุ่นๆ 

ขอบคุณนะครับ ..จุดประสงค์หลักของเพลงนี้คือ

อย�กให้ได้ยิ้มกันบ้�งในวันที่โลกช่�งโกล�หล..”

• กระแสแรงต้ังแต่ฟิตต้ิงจริงๆ สำ�หรับซีรีส์ 

“That’s My Candy” ผลิตโดย “บริษัท สต�ร์ไทย โปร 

ดักช่ัน จำ�กัด” (Star Thai Production Co., Ltd.) แท็ก

ทีมกับแอปพลิเคชันสุดฮอต Vibie เตรียมส่งซีรีส์ว�ย

แนวโรแมนติก-คอมิดี “That’s My Candy” ลงจอให้

ได้ชมกันในวันอ�ทิตย์ท่ี 24 เมษ�ยนน้ี ท�งแอปพลิเค

ชัน WeTV และช่อง 9 MCOT HD พบกับคู่จ้ินสุดฮอต 

คิมม่อน-วโรดม เข็มมณฑ� และ คอปเตอร์-ภ�นุ

วัฒน์ เกิดทองทวี ร่วมด้วยทัพนักแสดงคุณภ�พคับค่ัง.

มักเกิ้ล

มื่อปล�ยที่ผ่�นม� นักแสดงส�ว อ๋อม-

สก�วใจ พูลสวัสดิ์ ได้ไปแจ้งคว�มเอ�ผิด

เกรียนคีย์บอร์ดที่ม�คอมเมนต์ต่อว่�ใน

โลกโซเชียล ซึ่งเจ้�ตัวยืนยันว่�จะไม่มีก�รยอม

คว�มเพร�ะอย�กให้เป็นตัวอย่�ง ล่�สุดเช้�วัน

ที่ 11 เมษ�ยน เจ้�ตัวได้เดินท�งไปที่ศ�ลอ�ญ�

มีนบุรี พร้อมกับทน�ยวิเชียร ชุบไธสง เพื่อยื่น

คำ�ร้องขอเป็นโจทก์ร่วมและขอให้จำ�เลยชดใช้

ค่�เสียห�ยจำ�นวน 2 ล้�นบ�ท ในข้อห�หมิ่น

ประม�ทด้วยก�รโฆษณ� ซึ่งจำ�เลยในคดีวันนี้เป็น 

1 ในเกรียนคีย์บอร์ด 4 ร�ยที่ส�วอ๋อมได้เคยไป

แจ้งคว�มดำ�เนินคดีไว้ที่ สน.ร่มเกล้� เมื่อปล�ย

ปีที่ผ่�นม�

โดยนักแสดงส�วเผยว่� “ที่ผ่�นม�ยังไม่เคย

เจอคู่กรณี แต่มีคู่กรณีหล�ยร�ยที่มีก�รโทรศัพท์

ม�ขอโทษ แต่ไม่ได้คุยอะไรกันม�ก สำ�หรับบุคคล

ในวันนี้เป็นอีกคนที่สำ�คัญ เพร�ะมีก�รกล่�วห�

ร้�ยแรง รวมถึงก�รขู่ฆ่�ด้วย ที่ผ่�นม�แม้ว่�จะ

เคยโทร.ม�ขอโทษ พร้อมทั้งพูดจ�หว่�นล้อมให้

เร�ไม่เอ�คว�ม และต่อรองเรื่องค่�เสียห�ย โดย

บอกว่�เข�เป็นเพียงคนธรรมด� ไม่ได้ร่ำ�รวย แต่

เร�ก็แค่รับฟัง เร�ไม่ใจอ่อนและบอกว่�ให้ติดต่อ

กับทน�ยเลย เพร�ะคนทำ�ผิดต้องยอมรับผิด

ในส่วนของจำ�นวนเงิน 2 ล้�นบ�ทนั้น ใจ

จริงตั้งใจจะเรียกม�กกว่�นี้ เพร�ะข้อคว�มที่เข�

โพสต์นั้นทำ�ให้เร�ไม่ปลอดภัย พูดถึงลูกและส�มี

ในกรณีขู่ฆ่� ซึ่งไม่รู้ว่�คนสมัยนี้คิดอะไร พูดจริง

หรือพูดเล่น ไปไหนม�ไหนก็

กังวล และระมัดระวัง ทำ�ให้อ๋อม             

ต้องให้มีคนติดต�มลูกเวล�ไป

โรงเรียนเพื่อคว�มปลอดภัยของ

ลูก ซึ่งหลังจ�กที่ไปแจ้งคว�มเมื่อ

ปีที่แล้ว ข้อคว�มหมิ่นประม�ท

น้อยลงแต่ก็ยังมี บ�งคนมีก�รลบ

โพสต์ แต่เร�เก็บหลักฐ�นไว้ทั้งหมดแล้ว 

อย่�งไรก็ต�มอย�กจะฝ�กเตือนไปยังเกรียน

คีย์บอร์ด ก่อนทำ�อะไร จะพูดว่�ใคร ต้อง

คิดให้ดี เพร�ะทุกอย่�งจะเป็นหลักฐ�น

ทั้งหมด ส่วนเงินที่ได้จะนำ�ไปบริจ�คเพื่อ

ส�ธ�รณประโยชน์ต่อไป”

นอกจ�กนี้ ส�วอ๋อมยังได้ โพสต์ภ�พ

ตนกับทน�ยคว�มลงในอินสต�แกรม 

พร้อมท้ิงท้�ยถึงคู่กรณีคนอื่นๆ ว่� “แม่อ๋อม

ม�ศ�ล สำ�หรับเกรียนคีย์บอร์ด นี่ร�ยแรก 

2 ล้�นค่ะ และร�ยต่อๆ ไปรอคิวแป๊บนึง

นะ คิวย�วนิดนึง ไฮโซปลอมๆ ก็ต้องรอ

นะไม่มีสิทธิพิเศษ!!!”

รอยยิ้มแห่งความสุข • อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรักความอบอุ่นจากแฟนคลับ 

“ด้อมจิ๋ว” และเหล่าเพื่อนๆ ดารา ในงาน “JaFirst Birthday Fansign” ของ 2 หนุ่มคู่

จิ้น “จา-พชร สวนศรี” และ “เฟริสท์-ฉลองรัฐ นอบสำาโรง” ที่จัดขึ้นโดยต้นสังกัด Tripple 

8ight Entertainment งานนี้ทำาเอา 2 หนุ่มยิ้มไม่หุบไปกับความรักที่แฟนๆ มอบให้ โดย

ภายในงานมีแฟนๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 100 ชีวิต

เ

ร้�งเสียงฮือฮ�ไปทั่ว! ล่�สุด “The 

Weeknd” ปล่อย Music Video “Out 

of Time” ซิงเกิลล่�สุดจ�กอัลบั้ม 

“DAWN FM” ที่ได้รับเสียงชื่นชมจ�กแฟนเพลง

อย่�งล้นหล�ม โดยได้ Cliqua ม�ช่วยกำ�กับ 

Music Video นี้ รวมถึงยังมีก�รปร�กฏตัวของ 

“จิม แคร์รีย์” เช่นเดียวกันกับนักแสดงระดับ

น�งเอกซีรีส์ “Squid 

Game” อย่�ง “จุง โฮ

ยอน” ม�ร่วมแสดง

อีกด้วย บอกได้เลย

ว่�ละมุนม�กตลอด

ทั้งเอ็มวี

นอกจ�กนี้

ซิงเกิลก่อนหน้�ของ 

“The Weeknd” อย่�ง “Blinding Lights” และ 

“Starboy” ได้รับก�รก�รันตีโดย RIAA ทำ�ให้ 

“The Weeknd” กล�ยเป็นศิลปินเดี่ยวคนที่ 6 ที่

ได้รับร�งวัล Diamond Digital Single Awards 

ถึง 3 ร�งวัล

“The Weeknd” ยังมีก�รประก�ศทัวร์ 

“After Hours Til Dawn” โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ

อย่�ง “Doja Cat” เริ่มต้นขึ้นที่เมืองโทรอนโต

ตอนเหนือซึ่งเป็นบ้�นเกิดของ “The Weeknd” 

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎ�คม ที่ Rogers Center 

รวมถึง Metlife ในนิวยอร์กซิตี,

Soldier Field ในชิค�โก, Hard Rock 

Stadium ในไมอ�มี, 

Allegiant Stadium ในล�ส

เวกัส และอีกม�กม�ย ก่อน

จบในวันศุกร์ที่ 2 กันย�ยน 

ที่ SoFi Stadium ในลอส

แองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ทัวร์

นี้จัดทำ�โดย Live Nation

โดยนี่เป็นรอบแรก

ของก�รทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกครั้งใหญ่ของ 

“The Weeknd” แน่นอนว่�จะมีก�รประก�ศวัน

เพิ่มเติมในประเทศเม็กซิโก, อเมริก�ใต้, เอเชีย, 

ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ยุโรป, แอฟริก� และ

ตะวันออกกล�งในเร็วๆ นี้

ส

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘อ๋อม’ร่วมยื่นฟ้อง‘เกรียนคีย์บอร์ด’

เรียกค่าเสียหาย2ล้านลั่นไม่ใจอ่อน!

ฮือฮา!The Weeknd ปล่อยเอ็มวี‘Out of Time’ 

‘จุง โฮยอน’นางเอก‘Squid Game’ร่วมแสดง

บรูกลิน 

ลูกช�ยคนโต

ของวิกตอเรีย 

กับเดวิด เบ็ก

แฮม ออกเรือน

แต่งง�นแล้ว

กับลูกส�วมห�

เศรษฐีช�ว

อเมริกัน นิโค

ล� เพลทซ์ ที่

คฤห�สถ์มูลค่� 

103 ล้�น

ดอลล�ร์ ของเนลสัน พ่อของเธอ ที่เมืองป�ล์ม

บีช รัฐฟลอริด� เมื่อวันเส�ร์ และเดวิด เบ็ก

แฮม อดีตนักฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษ ยอม

ทุ่มเงินถึง 5 แสนดอลล�ร์ ซื้อรถจ�กัวร์ รุ่น

วินเทจ ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้�ให้เป็นของขวัญ

ง�นแต่งง�น 

เดวิด เบ็กแฮม อดีตนักฟุตบอลวัย 46 

ถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทซ่อมแซมรถยนต์

ที่ชื่อ Lunaz ซึ่งติดตั้งระบบไฟฟ้�และปรับ

โครงสร้�งรถ จ�กัวร์ XK140 ปี 1954 มีภ�พ

ของเข�ขับรถรุ่นคล�สสิกที่มีระบบไฟฟ้�สุดล้ำ�

ออกไปพร้อมกับวิกตอเรีย วัย 47 เมื่อช่วงเช้�

วันอ�ทิตย์ เพื่อนำ�ไปส่งให้กับคู่บ่�วส�ว แต่

เหมือนจะตั้งใจล้อเลียนเมแกน ม�ร์เคิล กับ

เจ้�ช�ยแฮร์รี ในง�นเลี้ยงฉลองมงคลสมรส

เมื่อ 4 ปีก่อน เมื่อทั้งคู่ขับออกไปโดยก�รเปิด

ประทุนเพื่อท�นอ�ห�รมื้อส�ยสุดหรู

ประธ�นสโมสรอินเตอร์ไมอ�มี ขอให้

ช่�งทำ�สีรถให้เป็นสีฟ้�อ่อน สื่อถึงคว�มสดใส 

และอน�คตที่ดี เพียงแต่เฉดสีเฉพ�ะของมัน

จริงๆ ชื่ออะไรต้องก�รเก็บไว้เป็นคว�มลับสุด

ยอด.

interthaipost69@gmail.com

‘เดวิด เบ็กแฮม’ทุ่ม5แสนดอลล�ร์

ซื้อ‘จ�กัวร์’ไฟฟ้�เป็นของขวัญแต่งลูก

จิม แคร์รีย์

จุง โฮยอน (ขวา) จากสควิดเกม



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาว

วีรวรรณ 

บุญประกอบ

๒๐๐,๑๔๓.๘๕ 

บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

ม.ค.๖๕)

-

๒ เงินสด  - นางสาว

วีรวรรณ 

บุญประกอบ

๕๐๐,๓๕๙.๖๑ 

บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

ม.ค.๖๕) 

-

๓ เงินสด - นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๔,๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

๔ สรอยคอทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๑๕.๒ กรัม พรอมพระเลี่ยมทองคํา 

๑ องค น้ําหนักชั่งได ๑๔.๐ กรัม

๑ เสน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๙,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

- สาย

สรอย

ชํารุด- 

กรอบ

พลาสติก 

มีรอย

ราว

๕ สรอยขอมือทองคํา น้ําหนัก

ประมาณ ๑๕.๒ กรัม 

๑ เสน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

๖ แหวนทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๗.๖ กรัม

๑ วง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

๗ ตุมหูไขมุก ยี่หอ dior ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๘ หมวก ยี่หอ prada สีขาว ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๙ กระเปาสะพาย ยี่หอ chanel 

สีชมพู vanity

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๐ กระเปาสะพาย ยี่หอ dior สีNude ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๗๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๑ กระเปาสะพาย ยี่หอ dior สีBeige ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๒ รองเทา ยี่หอ chanel สีขาว ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๓ รองเทา ยี่หอ Celine สีขาว-

เหลือง 

๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๔ แหวน ยี่หอ Pandora พรอมกลอง 

๓ กลอง

๓ วง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๑๕ กระเปา ยี่หอ Chanel สีขาว ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๖ กระเปา ยี่หอ Chanel สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๗ กระเปา ยี่หอ Chanel สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๘ กระเปา ยี่หอ Louis Vuitton สี

น้ําตาล

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๑๙ กระเปาสีขาว ๑ ใบ และเข็มขัด

สีขาว ๑ เสนบรรจุในถุงยี่หอ 

Jemmi Doris 

๑ ถุง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๐ กระเปา ยี่หอ Dior สีดํา ๑ ใบ 

บรรจุในถุง Chanel 

๑ ถุง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๒๑ กระเปา ยี่หอ Balenciaga สีขาว 

(ภายในมีกระเปาใสมือถือพรอม

ดวยตัวชารจไฟ) 

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๒๒ กระเปา ยี่หอ Kate Spade 

สีโอลด โรส 

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๓ กระเปา ยี่หอ Jelly Bunny สีชมพู

พรอมกระเปาใบเล็ก

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๗๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๔ กระเปา ยี่หอ Little Bunny สีชมพู ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๕ กระเปา ยี่หอ Lyn สีครีม ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๖ กระเปา ยี่หอ chanel สีดํา ๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๒๗ กระเปา ยี่หอ Louis Vuitton ทรง

กระบอก

๑ ใบ นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๑๙๙,๐๒๔.๔๖ บาท 

(สองลานหน่ึงแสนเกาหม� นเกาพันย่ีสิบส่ีบาทส่ีสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืน

ใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ กับพวก

(นายเนติพัชญ ธามณี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๘ แวนตา ยี่หอ Dior ทรงสี่เหลี่ยม ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๒๙ แวนตา ยี่หอ Dior ทรงสี่เหลี่ยม ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๐ รองเทา ยี่หอ Valentino สีขาว ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

ของ

เลียน

แบบ

๓๑ รองเทา ยี่หอ Gucci สีครีม ๑ คู นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๒ กลองถายรูป Leica รุน minilux 

zoom

๑ ตัว นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๖,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๓ กลองถายรูป Canon สีดํา รุน 

Power Shot G7X MARK II

๑ ตัว นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๔ เคร� องคอมพิวเตอร Imac จอภาพ 

Retina 4k รุน ๒๑.๕ นิ้ว

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๙,๙๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๕ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีแดง)รุน Iphone SE

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐,๘๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๖ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีทอง)รุน Iphone 6 ขนาดความ

จุ 16 GB 

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑,๗๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๗ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีชมพู)รุน Iphone 6 s ขนาด

ความจุ 32 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓,๙๘๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๘ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีเงิน)รุน Iphone 6 Plus ขนาด

ความจุ 16 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓,๑๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๓๙ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีทอง)รุน Iphone 7 ขนาดความ

จุ 32 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๖,๕๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๐ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีทอง)รุน Iphone 6 s ขนาด

ความจุ 16 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๑ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีชมพู)รุน Iphone 7 ขนาดความ

จุ 32 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๖,๕๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๒ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอแอปเปล 

(สีชมพู)รุน Iphone 6 s ขนาด

ความจุ 16 GB

๑ เคร� อง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๓ กลองเปลา Chanel ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๔ กลองเปลา Louis Vuitton ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๕ ตัวอยางโทรศัพท และไอแพด ๑๕ ชิ้น นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๖ กลองเปลา Iphone 8 plus สีแดง ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๗ กลองเปลา Macbook Pro ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๘ กลองเปลา Macbook Air ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๔๙ กลองเปลา Iphone 12 pro max ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๐ กลองเปลา Ipad pro 12.9 ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๑ กลองเปลา Iphone 11 512 GB ๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๒ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 256 GB 

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๓ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 256 GB (สีแดง)

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๔ กลองเปลา Iphone 6s ขนาด

ความจุ 64 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๕ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 128 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๖ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 256 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๗ กลองเปลา Iphone 11 ขนาด

ความจุ 64 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๘ กลองเปลา Iphone 8 plus ขนาด

ความจุ 256 GB

๑ กลอง นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๕๙ กลองเปลา โทรศัพทมือถือ ๔๑ 

กลอง

นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๔๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๖๐ ซิมดีแทค ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๖๑ Flash Drive ๑ อัน นางสาวพิยดา 

ทองคําพันธ

๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ม.ค.๖๕)

-

๖๒ รถยนตสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ยี่หอ BMW สีดํา หมายเลขตัว

ถัง MMFHT๗๔๐๑๐๕K๒๐๑๑๒ 

ทะเบียน ๒ ขฎ ๙๓๙๙ กทม.

๑ คัน นายกลยุทธ

ทองคําพันธ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

พ.ย.๖๔)

-

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

สีสันและวัฒนธรรม       วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.

เดอะมอลล กรุป ประธานเปดงาน “THE MALL ASIAN FESTIVAL 2022” ชวนรวมด� มด่ําไป

กับมนตเสน�หแหงเอเชียดินแดนแหงสีสันและวัฒนธรรม โดยมี ศิริวรรณ มังกรกนก , สิริพร 

ใจสะอาด , ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน ดวงตา พงษวิไลย และ ปกรณ ฉัตรบริรักษ รวมงาน 

ที่ แกรนดฮอลล ชั้น G เดอะมอลล บางกะป

วันสัญญาธรรมศักดิ์    ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) พรอมดวยคณะผูบริหาร มธ. 

วางพานพุมเพ� อรําลึกถึงคุณูปการ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เน� องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําป 

2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ท่ีสุดแหงแบรนด      พิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร และ ยุทธศักด์ิ ภูมิสุรกุล 

ประธานเจาหนาที่บริหาร (รษก.) บมจ.ซีพี ออลล รับรางวัลที่สุดแหงแบรนดผูสรางสรรค

สติกเกอร LINE, รางวัลยอดเยี่ยมแบรนดผูสรางสรรคสติกเกอร LINE ในกลุมธุรกิจคาปลีก

และอีคอมเมิรซ และ รางวัลยอดเยี่ยมแบรนดการใช LINE Official Account ในกลุมธุรกิจคา

ปลีกและอีคอมเมิรซ จาก บจก.ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) โดยมี นางสาวศรีสุภาคย 

อารีวณิชกุล และ นายธีรวัฒน งามวิทยศิริ รวมมอบ ณ อาคาร เดอะ ธารา ถ.แจงวัฒนะ

สุขสันตวันวิวาห       ดร.อารักษ-สุรียพร พรประภา รวมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลอง

พิธีมงคลสมรสระหวาง  อารดา สุวรรณไพรพัฒนะ  บุตรี  อารีรัตน วองเวศน - กฤษณะ 

สุวรรณไพรพัฒนะ  กับ  วรภัทร พรประภา บุตร วรพจน พรประภา ทามกลางแขกผูมีเกียรติ

มารวมอวยพรดวยความปลื้มปติ ที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียน เต็ล กรุงเทพฯ

จัดเวิรคชอปผาตัดกระดูกสันหลัง      สถาบันกระดูกสันหลังบํารุงราษฎร รวมกับ รพ. เซนต

แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการผาตัดกระดูกสันหลังดวยเทคนิคการ

ผาตัดสองกลองเอ็นโดสโคปครั้งที่ 52 ใหกับศัลยแพทยเฉพาะทางชาวไทยและนานาชาติ 

เพ� อรองรับการแพทยสมัยใหม Minimal Invasive Surgery (MIS) โดยมีคณะผูบริหาร พรอม

ดวยทีมแพทย รพ.บํารุงราษฎร รวมเปดการฝกอบรมมีศัลยแพทยจากเอเชีย,ยุโรป กวา 230 ราย 

เขารวมกิจกรรมฯ ทั้งรูปแบบออนไลนและออนไซต ณ รพ.บํารุงราษฎร เม� อเร็วๆ นี้
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

กรมชลฯ จัดทําโครงการอางเก็บน้ํา

คลองโพล จ.ระยอง แกไขปญหาขาดแคลนนํ้า 

ชวยเหลือเกษตรกรและประชาชนใน 3 อําเภอ 

จ.ระยอง

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรม

ชลประทาน กลาววาขอบคุณคณะรัฐมนตรี

ที่ไดมีมติเม� อ 5 เม.ย.65 อนุมัติใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยกรมชลประทาน

ดํ า เนินโครงการอ าง เก็บน้ํ าคลองโพล  

จ.ระยอง ทั้งนี้เพ� อแกไขปญหาการขาดแคลน

น้ําเพื่อการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 อําเภอ จ.ระยอง รวมถึง

เป็นโครงการที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(อีอีซี) โดยมีแผนการดําเนินโครงการ 4 ป 

ต้ังแตปงบประมาณ 2565-2568 กรอบวงเงิน

งบประมาณ 3,561.62 ลานบาท ซึ่งเม� อ

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ จะเปนแหลงน้ํา

สําคัญใหกับอ.แกลง อ.เขาชะเมา อ.วังจันทร 

ของจ.ระยอง

“คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

(กนช.) ไดใหความเห็นชอบโครงการมาตั้งแต

วันที่ 28 ก.ย. 63 กรมชลฯ จึงไดประสาน

ความรวมมือกับประชาชนในพื้นที่ ชี้แจง

ทําความเขาใจ และรับฟงความคิดเห็นมา

ยินดีดวย     ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นสช. Wellness 

และประธานสถาบันการสรางชาติ มอบกระเชาแสดงความยินดีกับ ภก.ธวัชชัย ลิขิตาภรณ 

กรรมการผูจัดการบริษัทเฮลท ซัพพอรท เฮาส Healthy Max ในโอกาสไดรับเลือกตั้งใหเปน

ประธานนักศึกษาหลักสูตรผูนําการประกอบการ Wellness รุนที่ 1 ของสถาบันการสรางชาติ 

โดยมี ดร.เรือนแกว กุยยกานนท ดร.จุไรรัตน วรรณย่ิง ทญ.พชร เดชาประพันธ และ พวงเพ็ญ  

จันทรจรุงจิตร รวมยินดีดวย ณ สนามกอลฟโพธาลัย ซอยโยธินพัฒนา 3 

ชุดวายนํ้า Guy Laroche 

(กีลาโรช) จากโอซีซีกรุป 

ชวนสาวๆ มาอวดหุนสวย

ทาแดด กับชุดวายนํ้าหลากหลาย

ดีไซนจาก Guy Laroche 

ที่โดดเดนดวยลายผา และ

เฉดสีแฟชั่นเทรนด 2022 

ผสานคัตติ้งที่ประณีตใน

แบบฉบั บขอ งกี ล า โ รช 

ฝรั่งเศส วางจําหน�ายทุก

คอลเลกชันแลววันนี้ ที่

เคาเตอร Guy Laroche   

ณ หางสรรพสินคาชั้นนํา

ทั่วไป หรือชอปออนไลน

ไดที่ www.facebook.com/

Guy Laroche FanPage

กรมชลฯ เดินหนาอางเก็บน้ําคลองโพล หลังครม.อนุมัติ เพิ่มพื้นที่เกษตรหนุนอีอีซี

อยางตอเน� อง โดยมีแผนจะเริ่มกอสรางในป 

2566 และจะเรงรัดใหแลวเสร็จตามแผนงาน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

เร็วที่สุด” นายประพิศกลาว

สําหรับเข� อนหัวงานตั้งอยูที ่หมู 4 

บานสีระมัน ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา 

จ.ระยอง มีความจุเก็บกัก 40 ลานลบ.ม. 

จะเป็นแหล่งน้ํ า เพื่อการอุปโภคบริ โภค 

และสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนแหลง

ผลิตผลไมเศรษฐกิจทั้งทุเรียนและมังคุด 

ในเขตอ.เขาชะเมา จ.ระยอง จํานวน 30,000 ไร 

มีครัวเรือนท่ีไดรับผลประโยชน 1,500 ครัวเรือน 

อีกท้ังจะชวยบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูนํ้าหลาก

ใหกับพื้นที่อ.แกลง และสามารถพัฒนาพื้นที่

ใหเปนแหลงทองเที่ยวตอไปไดในอนาคต

อยางไรก็ตาม โครงการอางเก็บน้ํา

คลองโพล ไมจัดอยูในประเภทหรือกิจการ

ที่เขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลก

ระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เน� องจากมีพื้นที่

ชลประทานไมถึง 80,000 ไร ไมอยูในเขต

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 1 ไมมีการผันน้ํา

ขามลุมน้ํา ไมอยูในพื้นที่ชุมน้ํา ไมไดกอสราง

ประตูระบายน้ําในแมน้ําสายหลัก 23 สาย 

แตเน� องจากพื้นที่กอสรางบางสวนอยูในเขต

ปาเพ� อการอนุรักษ โซน C กรมชลฯ จึงได

จัดทํารายงานงานรายการขอมูลสิ่งแวดลอม 

(EC) และกําหนดใหมีแผนการปองกันแกไข 

และพัฒนาสิ่งแวดลอม เพ� อเปนแผนงาน

ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิด

จากการดําเนินโครงการตอไป

TIP รวมกับ SIAM PIWAT มอบประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานตสุขใจ...ฟรี 

คุมครองสูงสุด 100,000 บาท จํานวน 100,000 สิทธิ์

อนุกูล เย็นใจ รองกรรมกรรมผูจัดการใหญ ดานรับประกันภัยและสินไหม ดร.พลรัตน 

เอกโยคยะ ผูชวยกรรมกรรมผูจัดการใหญ สายงานกลยุทธ บริษัท ทิพยประกันภัย รวมกับ 

สรัลธร อัศเวศน ผูบริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนยการคา ธณพร ตันติยานนท ผูชวย

กรรมการผูจัดการ กลุมงานกิจกรรมการตลาด สงมอบความสุข และความหวงใยในชวง

เทศกาลสงกรานตนี้ ใหคุณไดเดินทางและทองเที่ยวอยางอุนใจ ดวยประกันภัยอุบัติเหตุ...ฟรี 

คุมครองสูงสุด 100,000 บาท (รายละเอียดตามเง� อนไขกรมธรรม) ระยะเวลาคุมครองนาน 

30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน งายๆ เพียงแคดาวน โหลด ONESIAM SuperApp ไดทั้งระบบ 

IOS และ Android ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี ไดทันที ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2565 – 

30 เมษายน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.1736

โปรโมชั่นพิเศษ “คาวบอยไนท” ทุกคืนวันศุกร หอง

อาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา 

พรอมใหบริการบุฟเฟตบารบีคิว ปงยาง สเต็กเน้ือ หมูหัน สลัดบาร 

อาหารทะเลสดๆ และสรางสรรคเบอรเกอรในสไตลของคุณเอง 

จากแปงบันโฮมเมดหอมกรุน เติมความหวานดวยขนมหวาน

แสนอรอย เคกนานาชนิด รวมถึงไอศครีมโฮมเมดหลากรสและ

ผลไมตามฤดูกาล 

เปดใหบริการทุกวันศุกร ตั้งแตเวลา 18.00 - 22.00 น. 

ผูใหญ ราคาพิเศษเพียง 1,090 บาท เด็กอายุ 6-12 ป ราคา 

545 บาท (ราคาสุทธินี้รวมเคร� องด� มเติมไมอั้น) 

หองอาหารโอเอซิส โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจ

บีชรีสอรท พัทยา ตั้งอยูชั ้นลางของล็อบบี้ บรรยากาศสดช� น

ทามกลางน้ําตก วิวสวนน้ําสไตลเดอะลอสตเวิลด สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม สํารองที่นั่งไดที่ โทร.0-3871-4981

“คาวบอยไนท” บุฟเฟตปงยางทุกคืนวันศุกร 

หองอาหารโอเอซิส 

เซ็นทาราแกรนดมิราจ พัทยา

สวยแซบรับซัมเมอรกับชุดวายนํ้าจาก 

Guy Laroche Swimwear 

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ตอกยํ้าการเปน

แลนดมารคฉลองเทศกาลที่ดีที่สุดใจกลาง

กรุงเทพฯ  จัดงาน“CentralWorld Songkran 

Festival 2022” มหาสงกรานตไทยเบิกบานสุข 

งานฉลองสงกรานตใจกลางกรุงเทพฯ ท่ีย่ิงใหญ

ท่ีสุด โดยปน้ี มาในรูปแบบปลอดภัย สงกรานตน้ี

ไมเนนเปยก ขานรับนโยบายภาครัฐ แตยังคง

กิจกรรมการฉลองเนนประเพณีวัฒนธรรมไทย 

ที่ผสมผสานกับความรวมสมัย ของเซ็นทรัล

เวิลดในฐานะการเปนไลฟสไตลเดสติเนชั่นที่

ตอบโจทยการใชชีวิตที่หลากหลายของคน

ยุคใหม โดยมีไฮไลตกิจกรรมที่พลาดไมได

มากมาย อาทิ

สุขใจ ไหวพระ เสริมมงคล สักการะ

พระบรมสารีริกธาตุที่ ไดรับประทานจาก 

"สมเด็จพระสังฆราช" พระองคที่ 19 แหง

กรุงรัตนโกสินทร  ขอพรองคทาวเวสสุวรรณ

และเทวดาประจําวันเกิด พรอมสรงน้ําเพ� อ

ความรมเย็นรับปใหมไทย ที่โซน Dazzle ชั้น 

1 วันนี้ -17 เม.ย. 65 

เที่ยวเพลินเดินตลาดยอนยุคกรุงเกา

ในงานทรรศนารัตนโกสินทร รวมสุดยอด

เมนูตนตํารับคาวหวานยอนวันวานอรอยล้ํา

ไมวาจะเปน ขนมไทยโบราณสงตอตํานาน

ความอรอยกวา 40 ป อาทิ ขนมสอดไส

ทวีพร ขาวเหนียวมะมวงแมวารี ปาบุมบา

บิ่นมะพราวน้ําหอม, อาหารหลากหลาย

วัฒนธรรม อาทิ ขาวแชรามัญ เฝอลาว 

ขาวยําปกษ ใตคุณยาย 3 ออ ครัววุฒิกอ 

ขนมเบื้องกรองพร กะปโหวโบราณ, ขนมไทย

มงคลช� ออันไพเราะเปนมงคล น�าซ้ือเปนของฝาก

ของขวัญปใหมไทย เลือกซื้อเคร� องประดับ

สไตล ไทยประยุกต, เคร� องทอง เบญจรงค 

และของตกแตงบานสไตล ไทยประยุกต 

สวยงาม ทันสมัย ชมการแสดงอันน�าประทับ

ใจจากนอง ๆ  สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา 

ที่เตรียมการรอง รํา เตน และเดินแฟชั่นโชว

ผาไทย ในคอนเซปต "อัตลักษณผาไทย" ที่

โซน Eden ชั้น 1 วันนี้ -17 เม.ย. 65

งาน centralwOrld x DoiTung 

Presented Blooming Summer Market 2022 

อิ่มท้องด้วยอาหารเลื่องชื่อจากครัวตําหนัก 

ทีมเชฟจากดอยตุงสรางสรรคเมนูคาวหวาน

สุดพิเศษสําหรับงานนี้ โดยเฉพาะ ไดแก 

ไอศกรีมสายรุง 7 สี 7 รสชาติ, 

ชาบูสไตลอาขา และพรอมดวย

เมนูคัดสรร อาทิ ไอศกรีมวนิลา, 

ขาวปุก , สปาเกตตี้รากชู ไก

ทอดมะแขวน , ขาวเหลืองเนื้อไก 

เปนตน ชมการจําลองบรรยากาศ

ซุ ม ไม ไ ผ กล า งสวนดอก ไม

บนยอดดอยสูกลางเมืองกรุง 

พรอมประติมากรรมไฮไลตสูง

กวา 3.5 เมตร นองโตสายรุงตัว

แรกในประเทศ สัญลักษณแหงความโชคดีตาม

ความเช� อชาวไทใหญ ที่ โซนเซ็นทรัลคอรท 

ชั้น 1 ระหวางวันที่ 13-26 เม.ย. 65 

สนุกแบบไทย ร� นเริงรับปใหม ชม

การแสดงไทยหาชมยาก อาทิ การแสดงทาง

วัฒนธรรมส่ีภาค รวมถึงการแสดง Live concert 

จากศิลปน Patrickananda (แพทริค อนันดา) 

และ ROOFTOP ณ ลานดานหนาเซ็นทรัล

เวิลด ระหวางวันที่ 13-17 เม.ย. 65 

“Hug Craft - Northern Edition” 

โซนเปดใหมใน Hug Thai พื้นที่รวบรวม

สินคา Art & Craft จากผูประกอบการภาคเหนือ 

เนนวัสดุทองถิ่นจากธรรมชาติ ผานการ Craft 

และ Recycle ใหมีดีไซนที่ทันสมัย ตอบโจทย 

Lifestyle สมัยใหม รองรับความตองการและ

ความช� นชอบสินคาแบบ Eco รักษ โลก และ

ยังเปนการชวยสนับสนุนผลิตภัณฑฝมือ

สงกรานตสุดยิ่งใหญ “CentralWorld Songkran Festival 2022” 

เจงเหมือนเดิม กับ 9 ไฮไลตกิจกรรม ตอกย้ําแลนดมารคฉลองเทศกาลที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ

คนไทย โดยมีสินคามีใหเลือกชอปปงมากมาย 

อาทิ ชุดเอกลักษณชนเผา กระเปาผาทอมือ 

จานชามเซรามิกปนในรูปแบบศิลปะรวมสมัย

Soy Wax Candle เคร� องประดับ โคมไฟ

จักสาน เปนตน พรอมเลือกชอปและชิมอาหาร 

Street Food รานดัง และสนับสนุนสินคาสง

ตรงจากเกษตรกรไทยท่ี ตลาดจริงใจ ฟารมเมอร 

มารเก็ต

เพลิดเพลินไปกับ Zone I ที่รวบรวม

ความเปนญี่ปุนใหคุณหายคิดถึง อิ่มอรอยไป

กับอาหารญ่ีปุนช� อดัง อาทิ Tajimaya Shabu, 

Santouka Ramen, Tonkatsu Wako, Unagi 

Toku, Hannari Cafe de Kyoto และอีก

มากมายที่ชั้น 6 พรอมสัมผัส Art exhibition 

จากศิลปน Sundae kids ในคอนเซปท  

LOVE LETTER TO BANGKOK 

เช็คอินและฟนไปกับ “House of 

illumination: Snoopy space odyssey” 

เอาใจเหลาคนรักสนูปป นําความน�ารักของ

คาแรคเตอรตัวการตูนมาผสมผสานกับ

เทคนิคมัลติมีเดีย อินเตอรแอคทีฟสุดล้ํา! 

เต็มรูปแบบ พรอมพาทุกคนยอนวัยกลับไป

สนุกสดใสกับการตูนยอดฮิต ที่จะสรางมหา

ปรากฏการณแหงความประทับใจในรูปแบบ 

immersive art ครั้งแรกของประเทศไทยที่ชั้น 

8 เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด

งานของดี 50 เขต รวมชอปของดี

ภายใต Bangkok Brand จากสํานักพัฒนา

สังคม กรุงเทพมหานคร ที่เลือกสรรคัดสินคา

ละอาหารช้ันดีจาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 

มาไวที่ลานดานหนาเซ็นทรัลเวิลด วันที่ 13 

-17 เม.ย. 65 

wOrld of fortune งานดีๆ สําหรับ

คนสายมู ตรวจดวง เสริมชะตารับปใหมไทย 

จากคณาจารณ โหราศาสตรและการพยากรณ

แหงประเทศไทย จากหลายกสาขา พรอม

เสวนาพิเศษกับ อ.อัญชลี ช� นเชาวไว อุปนายก

สมาคมโหราศาสตรนานาชาติ ในหัวขอ “จะ

เกิดอะไรขึ้นกับ 12 ราศีในศาสตรสิบลัคน” 

เม� อมีดาวใหญยานถึง 4 ดวงคือ ดาวราหู 

ดาวพฤหัส ดาวมฤตยู และดาวเสาร โซนอีเดน 

ชั้น 3 ระหวางวันที่ 10 – 17 เม.ย.65

พลาดไมได กับกิจกรรมพิเศษมากมาย

ในชวงเทศกาลสงกรานต ใหทุกคนไดรวม

ฉลองปใหมไทย สนุกกันไดทั้งครอบครัวกับ

กิจกรรมวิถีใหมไทยนิยม ครบจบที่เดียวใน

แคมเปญ CentralWorld Songkran Festival 

2022 มหาสงกรานต ไทยเบิกบานสุข เริ่ม

แลววันนี้ -17 เม.ย. 65  ไมอยากพลาดความ

สนุก และอีเวนทดีๆ ติดตามไดที่ Facebook 

fan page: CentralWorld
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14 บทความ-ต่างประเทศ

หลังจากกระแสอดีตนักการเมือง และ ส.ส. ทยอยโบกมือลา 

กระทั้ง “นายใหญ่” เจ้าของพรรคเพื่อไทยต้องส่ง “อุ๊งอิ๊ง” แพทอง

ธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายก

รัฐมนตรีของไทย ทายาทรุ่น 4 เข้ามาหยุดเลือดไหล ดึงส.ส.กลับคอก 

รวมท้ังสร้างกระแสให้แก่ประชาชน หวังชนะเลือกต้ังแบบแลนด์สไลด์ 

แต่ความจริงหาเป็นเช่นน้ันไม่ เพราะสังคมไทยรู้ทัน “ทักษิณ”  

กันหมดแล้ว ว่า พรรคเพื่อไทย มิใช่สถาบันการเมือง เป็นกิจการ

ครอบครัว หรือ บริษัทชินวัตร และทำาเพื่อตระกูลชินวัตรทั้งสิ้น   

ไม่ว่าจะให้ น้องสาวของตัวเองมาคุมประเทศ พร้อมเสนอพ.ร.บ. 

นิรโทษกรรมสุดซอย ช่วยเหลือพ่ีชาย กลับบ้านแบบเท่ๆ โดยไม่ต้อง

ถูกดำาเนินคดี จนเป็นเหตุให้ พรรคเพื่อไทย ถูกขับไล่พ้นจากรัฐบาล

พังพินาศ และสิ้นมนต์มาอยู่ทุกวันนี้ 

 รวมทั้งสารพัดคดีทุจริตต่าง ๆ ที่คนในตระกูลชินวัตรต้อง

เผชิญ ไล่เรียงมาต้ังแต่รุ่น “ทักษิณ” ต่อด้วยรุ่น “ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร” 

รวมทั้งบรรดาลูกน้อง “หมอเลี้ยบ” สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี “เสี่ยไก่” 

วัฒนา เมืองสุข บุญทรง เตริยาภิรมย์ ฯลฯ ต่างติดคุกติดตะราง

เพราะรับใช้ “นายใหญ่” มาแล้วท้ังส้ิน หรือ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง

รุ่นใหม่ก็ถูกผู้ใหญ่หลอก จนหมดอนาคตทางการเมืองไปหลายคนแล้ว  

ขณะที่ตัวเองและน้องสาว หนีคดีเอาตัวรอด

กลับมาที่ส.ส. ในพรรคเพื่อไทยหลายคน ที่ไม่มีเส้น อึดอัด 

อยากเดินออก เพราะไม่อยากมีชะตากรรมเหมือนลูกน้องดังท่ีกล่าวมา 

รวมทั้งการดำาเนินกิจกรรมของพรรค ก็หมิ่นเหม่สุ่มเสี่ยงถูกตัด

สิทธิ์ทางการเมือง

ขณะที่ ส.ส.หลายคน ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำางาน แถมยังถูก

ปฏิบัติเปรียบเป็นลูกจ้างในคอก ถูกหมางเมิน แม้กระท้ัง น.พ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยังต้องก้มหัวให้ แก่ “อุ๊งอ๊ิง” เด็กสาว

รุ่นหลาน มาแล้ว ไม่ต้องพูด คนในพรรค อื่นๆ จะถูกปฏิบัติเช่นใด 

ดังที่ ส.ส.เก่ง การุณ โหสกุล ส.ส.กทม. สะท้อนออกมา 

หลังถูกกระทำาไม่เหมาะสมจาก “นักรบห้องแอร์” และถูกบีบให้ออก 

เพราะโดนทำาให้เข้าใจว่าสนิทกับคุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย ท่ีลาออกจากพรรค และขนนักการเมือง

เกรดเอ หลายคนไปตายเอาดาบหน้า หลังทนความเจ็บปวดจาก

การการถูกหลอกใช้ไม่ได้ 

สิ่งที่เกิดขึ้น จึงทำาให้เห็นว่า แม้ ยอดคุณพ่อ จะพยายาม

จุดกระแส “อุ๊งอ๊ิง” ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ เพราะ “มนต์ขลังทักษิณ” 

ในหลายพื้นที่หายไปหมดแล้ว แถมบางแห่งยังถูกแทนที่ด้วย 

“พรรคก้าวไกล” ท่ีมีแนวทางการต่อสู้ชัดเจน และได้ใจคนรุ่นใหม่มากกว่า  

“ทักษิณ - เพื่อไทย” สิ้นมนต์ 

ส.ส.หนตีายขอโอกาสทำางาน

 ไม่นับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล หลายพรรค ก็ใช้ โอกาส

ในช่วงเป็นรัฐบาลโกยแต้ม ผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 

จนชนะใจให้ชาวบ้าน กระทั่งประชาชน ในพื้นที่ ต้องเรียกร้องให้

ผู้แทนของตัวเองย้ายพรรคเพื่อไปทำางาน 

อย่างเช่นกรณีล่าสุดนางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เพื่อไทย  

พร้อม นายปวีณ แซ่จึง อดีตส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ผู้เป็น

สามี น.พ.จาตุจงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 

นายธีระ ไตรสรกุล ส.ส.เพื่อไทย ได้เปิดตัวระหว่างเข้าพบ 

นายอนุทิน ชาญวรีกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ระหว่าง เป็นประธานเปิดงาน วิชาการ

เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ มรภ.ศรีสะเกษ 

เมื่อวันที่ 9  เมย.ที่ผ่านมา

 หลังก่อนหน้านี้ ส.ส.เพื่อไทยดังกล่าว ได้เคยพบหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือถึงแนวทางทำางานการเมืองเพื่อพัฒนา

จังหวัดศรีสะเกษ หลังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

ที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที 6 มี.ค. ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ คาดว่ากันว่าเมื่อครบวาระรัฐบาลนี้  พวกเขาเหล่านั้น

จะหนีร้อนมาพึ่งเย็นและสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย 

เช่นเดียวกับก่อนหน้าก็มีกระแสข่าว มี ส.ส.เพื่อไทย ในจังหวัด

ปทุมธานี ถูกลดบทบาทในพ้ืนท่ีและ นักการเมืองเกรดเอในภาคอีสาน 

ภาคเหนือ จากพรรคร่วมรัฐบาล จะเข้าสมทบสมทบเพิ่มเติมเพราะ

เชื่อมั่นว่าหากได้เข้าสังกัดพรรคสีเงินแห่งนี้ จะมีโอกาสได้ทำางาน

ได้อย่างแน่นอน 

ในทางกลับกันหากยังปักหลักอยู่ที่เดิม  ก็ไม่ต่างจาก “สิ่งมี

ชีวิตในคอกนายใหญ่” ที่สุ่มเสี่ยงจะหมดอนาคตทางการเมืองและ

ไม่มีโอกาสรับใช้ประชาชน   

นักข่าวฮ่องกงถูกจับข้อหาปลุกระดม

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานว่า นักข่าวฮ่องกงรุ่นอาวุโสคนหนึ่ง

ของวงการถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ เขาถูกกล่าวหาว่าสมคบคิด

เพื่อเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาปลุกปั่น จากการเปิดเผยของแหล่ง

ข่าวเจ้าหน้าที่และสื่อท้องถิ่น อัลลัน เอานักข่าวและวิทยากร

ด้านวารสารศาสตร์ วัย 54 ปี โดนตำารวจความม่ันคงแห่งชาติ

บุกจับกุมตัวในช่วงเช้าตรู่ ตำารวจฮ่องกงยืนยันว่าเป็นการจับกุม

ในข้อหา “สมรู้ร่วมคิดในการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาปลุกระดม.”

เซี่ยงไฮ้คลายล็อกดาวน์บางพื้นที่

เซี่ยงไฮ้ • รอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่นครเซี่ยงไฮ้เริ่ม

ผ่อนคลายการคล็อกดาวน์ในบางพื้นที่นับจากวันจันทร์ แม้มี                                                                                        

รายงานตัวเลขผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เพ่ิมข้ึนเป็นประวัติ 

การณ์กว่า 25,000 ราย เป็นความพยายามช่วยให้เมืองสามารถ

นแลนด์เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ “เป็น 

กลาง”...เพราะไม่เป็นสมาชิก NATO และไม่

ทำาตัวเป็นศัตรูกับรัสเซีย

ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเคยบอกว่ายูเครนควร

จะปรับนโยบายของตนให้เหมือนฟินแลนด์และสวีเดน

ที่รักษา “ความเป็นกลาง” ได้อย่างดีเพราะไม่ยอมเป็น 

“เครื่องมือของตะวันตก”

แต่วันนี้หลังเกิดเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครน 

ฟินแลนด์ประกาศว่ารัสเซีย “ไม่ใช่เพื่อนบ้านที่เราเคยรู้จัก

อีกต่อไป”

และเรียกร้องให้นาโตเปิดทางให้สมัครเป็นสมาชิก

แบบ “fast track” อีกด้วย

เพราะไม่แน่ใจว่าในวันข้างหน้าตัวเองจะตกอยู่ใน

สภาพแบบเดียวกับยูเครนหรือไม่

ซานนา มาริน นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ บอกว่า 

จำาเป็นต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างชนิดที่

คาดไม่ถึง

ฟินแลนด์เคยทำาสงคราม 2 ครั้งกับสหภาพโซเวียต  

และมีความแตกต่างจากประเทศยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่ 

เพราะสามารถรักษาเอกราชและประชาธิปไตยไว้ตลอด

ช่วงสงครามเย็น 

“ราคาที่ต้องจ่าย” กับการอยู่รอดเช่นนั้นคือ “ความ

เป็นกลาง” นี่แหละ

ที่น่าสนใจคือฟินแลนด์ซื้ออาวุธทั้งจากทั้งตะวัน

ออกและตะวันตก แต่ไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร

ตะวันตกอย่างโจ่งแจ้ง

เป็นที่มาของคำาว่า Finlandisation 

มีความหมายว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างออกนอกหน้า

นัก แต่ก็ยังพยายามรักษาความเป็นตัวของตัวเองในระดับ

หนึ่ง

พอสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 ฟินแลนด์กับ

สวีเดนก็ขยับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินกว่า

ที่เคยคาดเอาไว้

จึงเข้าร่วมสหภาพยุโรปและเข้าใกล้ชิดกับประเทศในยุ

โรปอื่นๆ มากขึ้น

และพอรัสเซียบุกยูเครนครั้งแรกในปี 2014 ทั้ง 2 

ประเทศก็ขยับอีกครั้งหนึ่งด้วยการเพิ่มการซ้อมรบร่วมและ

ความร่วมมือรูปแบบอื่นๆ กับ NATO

จากการสำารวจประชาชนในปี 2019 ชาวฟินแลนด์

มากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับการเป็นสมาชิก NATO 

แต่พอถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือ 4 วันหลังจากการ

บุกรุก ความรู้สึกของคนฟินแลนด์ก็เปลี่ยนไป

เป็นครั้งแรกที่คนเกินครึ่งประเทศต้องการจะเข้าเป็น

ส่วนหนึ่งของ NATO

โพลล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม มีคนเห็นชอบ 61% ต่อ

ต้าน 16% และยังไม่ตัดสินใจ 23% ซึ่งรวมถึงผู้สนับสนุนส่วน

ใหญ่จากทุกฝ่าย 

ยกเว้นกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายที่เรียกว่า Left Alliance 

อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าหาก Sauli 

Niinisto ประธานาธิบดีที่โด่งดังของฟินแลนด์แสดงจุดยืนเรื่อง

นี้อย่างแน่ชัด เสียงสนับสนุนก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ทั้งนายกฯ และประธานาธิบดียังไม่ส่งเสียงออกมาอย่าง

เป็นทางการในเรื่องนี้ เพราะต้องการให้กระบวนการทางการ

เมืองดำาเนินไป 

รัฐสภาฟินแลนด์กำาลังจะนำาประเด็นนี้เป็นหัวข้อ

อภิปรายอย่างเร่งด่วน เพราะสงครามดังตูมตามอยู่ที่เพื่อน

บ้านยูเครนนี้เอง

คาดว่าจะมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล

และรัฐสภาฟินแลนด์ก่อนการประชุมสุดยอด NATO ในกรุง

มาดริด ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้

ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดในต้นเดือนพฤษภาคม

นี้

2 พรรคการเมืองหลักคือพรรค Social Democrats 

ของนางมาริน และพรรค Center เคยเห็นต่างกันในกรณีจะ

เข้าร่วม NATO หรือไม่มาก่อน

แต่พอเกิดสงครามยูเครนก็เกิดความเห็นพ้องได้อย่าง

รวดเร็ว

ถึงวันนี้จาก

จำานวนสมาชิกสภา

นิติบัญญัติ 200 คน 

มี 96 คนสนับสนุน

การเข้า NATO 

คัดค้านเพียง 14 คน

ตามรายงาน

ของหนังสือพิมพ์ 

Helsingin Sanomat 

Elina Valtonen 

สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและรอง

ประธานของพรรค 

Kokoomus ประกาศ

ว่า

“ประชาชนชาวฟินแลนด์เป็นผู้กำาหนดทิศทางของ

ประเทศ” 

จุดยืนเรื่องสนับสนุน NATO กลายเป็นกระแสการเมือง

ใหม่ของประเทศฟินแลนด์ทันที

และเกิดความเชื่อในแวดวงพรรคการเมืองว่ารัฐบาล

ฟินแลดน์อาจจะสามารถยื่นใบสมัครเข้า NATO ได้ในอีกไม่กี่

สัปดาห์ข้างหน้านี้

เป็นการปรับเปลี่ยนประชามติของคนฟินแลนด์ที่

รวดเร็ว “ปานสายฟ้าแลบ” ก็ว่าได้

เพราะความหวาดหวั่นว่าฟินแลนด์อาจจะกำาลังเผชิญ

กับภัยคุกคามจากรัสเซียเหมือนกับที่ยูเครนเจออยู่ขณะนี้

มีตัวอย่างให้เห็นกันโทนโท่เช่นเมื่อวันที่ 8 เมษายน มี

รายงานว่าเครื่องบินรัสเซียละเมิดน่านฟ้าของฟินแลนด์  

และเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวง

กลาโหมของประเทศถูกโจมตีโดยการโจมตีทางไซเบอร์อย่าง

ฉับพลัน

เชื่อกันว่าอาจโยงกับคำาปราศรัยของ Volodymyr 

Zelensky ประธานาธิบดีของยูเครนต่อรัฐสภาของฟินแลนด์

ในเรื่องเดียวกัน

ทำาให้ประธานาธิบดีฟินแลนด์บอกว่า เมื่อเห็นภัยขยับ

มาใกล้อย่างนี้ ก็ไม่จำาเป็นต้องทำาประชามติระดับชาติเกี่ยวกับ

การจะเข้าหรือไม่เข้า NATO อีกต่อไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน Jens Stoltenberg 

เลขาธิการของ NATO แย้มว่ากระบวนการรับฟินแลนด์

หรือสวีเดนเข้ามาร่วมพันธมิตรทางทหารนี้สามารถทำาได้ 

“อย่างรวดเร็ว” 

เขาบอกใบ้ด้วยว่าอาจจะมีวิธีการที่จะเสนอให้มี 

“มาตรการค้ำาประกันความปลอดภัยชั่วคราว” ขณะที่รอ

ขั้นตอนของการรับเข้าเป็นสมาชิกอย่างถาวรได้

เพราะตราบที่ยังไม่ได้รับเป็นสมาชิกอย่างเป็น

ทางการ ฟินแลนด์ก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้

มาตรา 5 ของสนธิสัญญา NATO

ที่ต้องมีการพูดถึง “การเร่งรัด” ในเรื่องเวลาก็เพราะ

มีความพรั่นพรึงว่าเมื่อรัสเซียได้รับทราบถึงท่าทีใหม่ของ

ฟินแลนด์ที่จะ “เอาใจออกห่าง” ไปคบหา NATO อย่าง

เปิดเผยแล้ว อาจจะมีความพยายามสกัดกั้นจากมอสโกก็

เป็นได้

ตลกร้ายสำาหรับรัสเซียก็คือ ตอนเปิดศึกกับยูเครน

นั้น ปูตินต้องการจะสกัดการขยายตัวของ NATO 

แต่เอาเข้าจริงๆ เมื่อรัสเซียเปิดศึกกับยูเครน สิ่งที่

เกิดขึ้นก็คือทำาให้มีประเทศที่ต้องการจะเข้าร่วม NATO 

กลับเพิ่มขึ้นอีก!.

ฟิ

ขับเคลื่อนต่อได้อีกครั้งหลังหยุดชะงักมากกว่า 2 สัปดาห์ 

เซี่ยงไฮ้จำาแนกที่อยู่อาศัยออกเป็น 3 ประเภทกลุ่มเสี่ยง เพื่อ

ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 2 สัปดาห์นี้ 

สามารถทำากิจกรรมที่เหมาะสมตามสมควรในละแวกของตน 

มาตรการผ่อนคลายครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความลำาบากในการ

ดำาเนินชีวิตให้กับชาวเมือง เนื่องจากหลายคนกำาลังประสบปัญ                                                                                  

หาในการหาซื้ออาหารและยารักษาโรค 

ไต้หวันสั่งยาเม็ดรักษาโควิดของไฟเซอร์

ไทเป • รอยเตอร์รายงานว่า ไต้หวันสั่งซื้อยาเม็ดต้านไวรัส

โควิด-19 “แพ็กซ์ โลวิด” ของไฟเซอร์ 700,000 ยูนิต จาก

การเปิดเผยของรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลาง

การรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไต้หวันมี

รายงานผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 

โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ 439 รายเมื่อวันจันทร์ นับเป็น

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่่สุดเป็นอันดับ 2 ของปีนี้ รัฐบาลมี

ความตื่นตัวแม้ตัวเลขยังค่อนข้างต่ำา และข้อมูลของกระทรวง

สาธารณสุขระบุว่า 99.6% ของผู้ติดเชื้อในปีนี้แสดงอาการที่

ไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการเลย รัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันเชื่อ

ว่ายาที่สั่งไปเพียงพอที่จะครอบคลุม 3% ของประชากรไต้หวัน

‘มาครง-เลอเปน’ชนะ

เลือกตั้งปธน.รอบแรก
ปารีส • ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส และ

มารีน เลอ เปน ผู้สมัครแนวคิดขวาจัด คว้าชัยชนะในการเลือก

ตั้งประธานาธิบดีรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ ทำาให้ทั้งคู่เป็นคู่แข่งขัน

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบ 2 ในวันที่ 24 เมษายน

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 11 เมษายน 2565 การ

เลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศส

รอบแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน

มา นับคะแนนไปแล้ว 97% 

ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มา 

ครง ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง 

27.6% อันดับ 2 คือ มารีน เลอ 

เปน คู่แข่งแนวคิดขวาจัดที่เคย

ชิงชัยกันมาแล้วในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีเมื่อ 5 ปีก่อน ได้ 

23.4%

เนื่องจากไม่มีผู้สมัครที่

ได้คะแนนเกิน 50% ทำาให้ต้อง

มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี

รอบ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 

โดยเป็นการชิงชัยระหว่างมาครง

กับเลอ เปน

ผู้สมัครท่ีได้คะแนนมาเป็น

อันดับ 3 คือ ฌอง ลุค เมล็อง                                             

ชงแนวคิดซ้ายจัดท่ีได้เกือบ 22%

มาครงกับเลอ เปน เป็น

คู่ชิงการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ฝรั่งเศสรอบ 2 มาแล้วในการ

เลือกตั้งเมื่อปี 2560 การเลือก

ตั้งครั้งนั้น มาครงชนะขาดด้วย

คะแนน 66% แต่ในการเลือก

ตั้งในปีนี้ โพลหลายสำานักระบุ

ตรงกันว่า จะเป็นการเลือกตั้ง

ที่สูสีมาก โพลส่วนใหญ่ระบุว่า

มาครงจะชนะราว 53% ขณะ

ที่เลอ เปน ได้ 47% นอกจาก

โพลของไอฟ็อบบอกว่ามาครง

จะชนะอย่างเฉียดฉิวที่ 51%

ด้านผู้สมัครเลือกต้ังประ 

ธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบแรกคนอ่ีนๆ                               

เช่น ฟาเบียง รุสเซล จากพรรค

คอมมิวนิสต์, แอนน์ อิดัลโก 

จากพรรคสังคมนิยม, ยานนิค 

จาโดต์ แห่งพรรคกรีนส์ และ

วาเลรี เปเครส จากพรรครีพับ                                                 

ลิกันต่างบอกว่าพวกเขาจะเลือก

มาครงในการเลือกตั้งรอบ 2 

เพื่อป้องกันไม่ให้ฝรั่งเศสมีผู้นำา

ขวาจัด  

ส่วนเมล็องชงกล่าวกับ

ผู้สนับสนุนของเขาว่า อย่าได้                                          

โหวตให้เลอ เปน แม้แต่คะ 

แนนเดียว

ขณะที่ เอริค เซ็มมูร์ ผู้

สมัครประธานาธิบดีแนวคิดขวา

จัดท่ีเป็นคู่แข่งของเลอ เปน ที่

ได้คะแนนมากกว่า 7% เล็ก

น้อย บอกว่าเขาสนับสนุนเลอ 

เปน

ช่วงเวลาสำาคัญในการเลือก

ตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบ 

2 คือการโต้อภิปรายระหว่าง 

มาครงกับเลอ เปน ที่มีการ

ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในวัน

ที่ 20 เมษายน 

การเลือกตั้งประธานา 

ธิบดีฝรั่งเศสครั้งนี้ ผู้สมัครใน

นามพรรคเก่าแก่ของฝรั่งเศส 

ได้คะแนนน้อยมาก อิดัลโกจาก

พรรคสังคมนิยมได้เพียง 1.7% 

ส่วนเปเครสจากพรรครีพับลิกัน 

พรรคฝ่ายขวาได้ 4.8%.

พอรัสเซียเปิดศึกกับยูเครน

ฟินแลนด์ก็ขอร่วม NATO



สั่งฟ้อง

มีรายงานว่า ภายหลังอัยการยื่นฟ้อง

แล้ว ศาลได้สอบคำาให้การ โดยนายธนาธร

จำาเลยให้การปฏิเสธ ต่อมานายกฤษฎางค์ 

ทนายความได้ยื่นคำาร้องพร้อมหลักทรัพย์ 

90,000 บาท โดยศาลอาญาอนุญาตให้

ประกันแล้ว ตีราคาประมาณ 90,000 บาท 

พร้อมกำาหนดเงื่อนไขห้ามจำาเลยกระทำา

การใดๆ ในทำานองเดียวกันกับที่ถูกกล่าว

หา หรือไปกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกในระหว่างการปล่อยชั่วคราว มิฉะนั้น

จะถือว่าผิดสัญญาประกัน และกำาหนดนัด

ตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ เวลา 

09.00 น.

นายธนาธรกล่าวว่า ขอยืนยันสิ่งที่

ได้กระทำาไปมีเจตนาที่ดีให้กับบ้านเมืองเพื่อ

ปกป้องสถาบัน ยืนยันสิ่งที่ ได้กระทำาการลง

ไปนั้น บัดนี้เวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ตน

พูดเป็นความจริง วัคซีนที่สามารถป้องกัน

ไวรัสโควิดได้มากที่สุดคือ mRNA เวลาเป็น

เครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดไปเป็นผลประโยชน์

ของประชาชนหรือไม่อย่างไร ประชาชนก็

คงตัดสินใจเองได้ ส่วนในชั้นตรวจพยาน

หลักฐาน หลังจากนี้เราให้การปฏิเสธทุกข้อ

กล่าวหาและพร้อมต่อสู้คดี และเชื่อมั่นใน

ความบริสุทธิ์ของเรา ก็คงเตรียมการเต็มที่

ถามว่า มองสิ่งที่เกิดเป็นการกลั่น

แกล้งทางกฎหมายหรือไม่ นายธนาธรกล่าว

ว่า ยุคนี้เป็นยุคที่มีคดีทางการเมืองมาก

ที่สุด มีคดี 112 มากที่สุด มากกว่าทุกยุคทุก

สมัยที่ผ่านมา ตนยืนยันการใช้กระบวนการ

แบบนี้ทางการเมืองมากลั่นแกล้งไม่เป็น

คุณต่อสถาบัน ตนไม่ใช่คนแรกและคน

สุดท้าย ขอให้กำาลังใจผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย

คดีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.คอมพ์,                                                 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือมาตรา 112 และหลังจาก                                                                  

น้ีก็ทำาเต็มท่ีไม่ว่าเรื่องไหนท่ีเป็นผลประโยชน์

ของประชาชนก็ต้องพูด

เมื่อซักว่า เกรงจะผิดเงื่อนไขศาลหรือ

ไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ขอยึดผลประโยชน์

ของประชาชนเป็นที่ตั้ง สถานการณ์สิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทยตกต่ำาอย่างน่า

ใจหาย สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันทาง

ประชาธิปไตยของประชาชน เป็นเรื่อง

เดียวกันกับความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ 

เป็นเรื่องเดียวกับผลประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชน เพราะเป็นเรื่องของอำานาจและ

การจัดสรรผลประโยชน์ของประชาชน 

ตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีอำานาจก็จะไม่มี

ทางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอให้มาร่วม

มือกันทำาให้อำานาจสูงสุดของประเทศนี้เป็น

ของประชาชน

ส่วน พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะผู้รับผิดชอบสำานวนการ

ทำาความเห็นคดีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) แจ้งความดำาเนินคดีอาญากับนาย

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า

และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือ

หุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำากัด ลงสมัครรับ

เลือกตั้งปี 2562 ซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวน 

สน.ทุ่งสองห้อง มีความเห็นสั่งฟ้องนายธนา

ธรว่าทำาผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. แต่ปรากฏ

ว่าอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายธนาธร 

ทำาให้ต้องส่งเรื่องให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร.ทำาความเห็นตามประมวล

กฎหมายอาญา โดยเปิดเผยว่า ขณะนี้คดี

นายธนาธรดังกล่าว สำานวนได้ออกจาก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติไปที่อัยการสูงสุด

แล้ว โดย สตช.มีความเห็นแย้งกับอัยการ 

ทำาให้ต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดชี้ขาด

ทั้งนี้ หากอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่ง

ไม่ฟ้องคดีก็จบ  แต่หากมีความเห็นสั่งฟ้อง 

ก็จะส่งเรื่องให้อัยการเจ้าของสำานวนคดีส่ง

ฟ้องต่อศาลต่อไป ซึ่งความผิด พ.ร.บ.การ

เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 ซึ่งมีโทษจำาคุก

ตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-

200,000  บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งมีกำาหนด 20 ปี ขณะที่ธนาธร

ปัจจุบันโดนตัดสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี ในคดี

ยุบพรรคอนาคตใหม่. 

‘ศปถ.’

มาตรการทางสังคม สนธิกำาลังต้ังจุดตรวจ/

ด่านตรวจบนถนนสายหลัก ด่านชุมชนและ

จุดสกัดบนสายรอง ให้ความสำาคัญกับการ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเส่ียง อาทิ จุด

ตัดทางรถไฟ, จุดกลับรถ ทางร่วม, ทางแยก

“เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ทั้งการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ การไม่ใช้

อุปกรณ์นิรภัย ควบคู่กับมาตรการป้องกัน

และสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ตามที่ ศบค.กำาหนด โดยเน้นดูแลถนนสาย

หลักที่ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ควบคู่กับการคุม

เข้มถนนสายรอง เส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่อง

เที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำาบล/

หมู่บ้าน รวมถึงประสานตรวจสอบสภาพ

ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 

และกวดขันความพร้อมของพนักงานขับ

รถ นอกจากนี้ ศปถ.ยังได้ประสานการ                   

เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้การแจ้งเหตุและการส่งต่อผู้บาดเจ็บ

เป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุก

พื้นที่” นายบุญธรรมระบุ

นายบุญธรรมกล่าวต่อว่า ศปถ.

ได้กำาชับให้จังหวัด อำาเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการขับเคลื่อน

การสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยนำา

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ บทเรียน และปัจจัย

สำาคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อกำาหนดมาตรการให้

สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติ เหตุทาง

ถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ปภ.ได้รับความร่วม

มือจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ

บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ 

GBDi (Government Big Data  Institute) 

ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2565

นายบุญธรรมกล่าวอีกว่า และได้

จัดทำาข้อมูลสรุปในรูปแบบ Dashboard 

ระบุข้อมูลสำาคัญ อาทิ จำานวนอุบัติเหตุ 

จำานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จำานวนผู้เสีย

ชีวิต สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แผนที่จุดเกิด

เหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงสภาพถนน เวลาที่

เกิดเหตุ ระยะห่างระหว่างจุดเกิดเหตุกับจุด

ตรวจและโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูล

ป้อนกลับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปใช้

ในการวิเคราะห์ และวางแผนลดปัจจัย

เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดย

สามารถเข้าไปดูข้อมูลและดาวน์ โหลดได้

ทางหน้าเว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม  เป็นห่วงการเดินทางในช่วง

เทศกาลสงกรานต์  ซึ่งคาดว่าประชาชน

จะเริ่มทยอยออกเดินทางและเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนามากที่สุดในวันพรุ่งนี้ (12 เมษายน 

2565) จึงกำาชับเจ้าหน้าที่ตำารวจทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกวดขันวินัยการจราจรทุกรูป

แบบ เปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะๆ  เพื่อ

เร่งระบายปริมาณรถที่หนาแน่นในบางช่วง 

พร้อมทั้งกำาชับเรื่องประสิทธิภาพในการ

ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ  ที่ต้องผ่านการ

ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุ 

ขณะที่นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี

กรมทางหลวง  (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวง

ได้เพิ่มช่องทางในการติดตามสภาพการ

จราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  เพื่อ

เป็นข้อมูลให้ผู้ ใช้ทางได้วางแผนการเดิน

ทางล่วงหน้าไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยล่าสุด

ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ท่องทางหลวง 

(Trips On Thai Highways)” ทั้งนี้เป็นแอป

พลิเคชันกรมทางหลวง สำาหรับให้บริการ

ประชาชนผู้ ใช้ทางหลวงในการค้นหาจุดที่

ตั้ง และรายละเอียดข้อมูลการให้บริการ

ต่างๆ ของกรมทางหลวง 

“นอกจากนั้น กรมทางหลวงยังมี

ช่องทางการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบน

ทางหลวงตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอป

พลิเคชัน LINE เพียงสแกน QR  Code หรือ

เพิ่มเพื่อน DOH1586 ทำาการลงทะเบียน

แล้วเลือกข้อมูลเพื่อต้องการความช่วยเหลือ 

เลือกตำาแหน่งและใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ 

ผู้ ใช้เส้นทางสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิ

เคชันทั้งระบบ IOS และ Android ได้ที่ 

App Store และ Google Play Store 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

กรมทางหลวง 1586 โทร.ฟรีทุกเครือข่าย

ตลอด  24 ชั่วโมง” นายสราวุธระบุ 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ ใช้ทาง

สามารถเข้าติดตามสภาพการจราจรทั้งมุม

สูงและกล้อง CCTV แบบ  Real Time และ

ยังมีแอปพลิเคชันอื่นของกรมทางหลวงตาม

เส้นทางผ่าน ได้แก่ Thailand Highway 

Traffic, M Traffic, DOH to Travel 

ท่ีบริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน 

กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิด

กิจกรรมการทำางานบริการสังคมและรณรงค์

การขับข่ีอย่างปลอดภัย ด่ืมไม่ขับ ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อให้สำานักงาน

คุมประพฤติท่ัวประเทศรณรงค์ส่งเสริม

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระทำาผิดกฎหมาย 

อันมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา โดยการอบรม

ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น กฎหมายจราจร พิษ

ภัยของการด่ืมสุรา และมีการจัดให้ทำางาน

บริการสังคม อาทิ การทำาความสะอาดสถาน

ท่ี ป้ายจราจร การบริจาคโลหิต ซ่ึงโครงการ

ดังกล่าวจะทำาให้ผู้กระทำาผิดกฎหมายอันมี

สาเหตุมาจากการด่ืมสุราและถูกคุมความ

ประพฤติ ได้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

การขับรถให้มีจิตสำานึกต่อตนเองและผู้อ่ืน 

และตระหนักถึงผลเสียของการขับรถขณะ

เมาสุรา พร้อมท้ังมีส่วนร่วมลดความเส่ียงใน

การเกิดอุบัติเหตุบนถนน.
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6 ล้อโดนชนท้ายคนขับตกทางด่วนรอด

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 12.30 น. วันท่ี 11 เม.ย.2565 เจ้าหน้าท่ี

กู้ภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก สายบางพลี-สุขสวัสด์ิ ได้รับแจ้งว่ามี

อุบัติเหตุรถพ่วง 22 ล้อ พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ท่ีจอดอยู่ไหล่ทาง

ด้านซ้าย จนคนขับรถบรรทุก 6 ล้อกระเด็นตกลงมาจากทางด่วนซ่ึงมี

ความสูงกว่า 10 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณทางด่วนกาญจนา

ภิเษก กม.9+700 ขามุ่งหน้าพระราม 2 ก่อนถึงด่านบางเมือง 1 กม. 

ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วย

เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิป่อเต็กต๊ึงรุดไปตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ ท่ีเกิด

เหตุพบรถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบ ย่ีห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 64-3685 

กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ในฝ่ังซ้าย ในสภาพท้ายรถฝ่ังขวาถูกชนพัง

ยับเยิน โดยมีรถพ่วง 22 ล้อ ย่ีห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียนหัวพ่วง 71-1331 

ปทุมธานี และหางพ่วงทะเบียน 71-1332 ปทุมธานี จอดอยู่ด้านหน้า 

ห่างจากจุดเกิดเหตุไปราว 1 กม. ท่ีเกิดเหตุพบมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 

ราย ซ่ึงเป็นคนขับรถบรรทุก 6 ล้อ กระเด็นตกจากทางด่วนท่ีมีความ

สูงกว่า 10 เมตร ลงไปในพงหญ้าด้านล่างได้บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าท่ี

กู้ภัยต้องทุบร้ัวของหมู่บ้านหรูนำาคนเจ็บออกมา ทราบชื่อ นายอำาพล 

วรวงค์ อายุ 26 ปี ก่อนนำาส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้านนายพร

ชัย กัสวิชา อายุ 38 ปี คนขับรถพ่วง เล่าว่า รถบรรทุกคันดังกล่าวจอด

เสียอยู่ข้างทางเลนซ้าย ส่วนตนขับมาแล้วท้ายรถไปเก่ียวกับรถบรรทุก

คันดังกล่าว ส่วนผู้บาดเจ็บตกลงไปอย่างไรตนเองไม่ทราบ และตอน

เกิดเหตุคนเจ็บอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบ

ทหารพรานยึดยาบ้าเกือบล้านเม็ด

หนองคาย • วันที่ 11 เม.ย.65 ที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน 

2105 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี รอง 

ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำาลังสุรศักดิ์มนตรี, นายถาวร สังฆ

มาน นายอำาเภอโพนพิสัย, นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุม

ทางศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมด้วยตำารวจ ทหาร 

ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 930,000 เม็ด 

มูลค่าประมาณ 90 ล้านบาท พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี กล่าวว่า การตรวจ

ยึดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวที่ 

4 ว่าจะมีการลักลอบลำาเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองกุ้ง 

ต.กดุบง อ.โพนพสิยั จนกระทัง่เวลา 04.30 น. วนัที ่10 เม.ย.65 เจา้

หนา้ทีพ่บเรอืกบีตดิเครื่องยนตข์า้มแมน่้ำาโขงมาเลยีบรมิน้ำาทีบ่รเิวณ

วัดสิงห์ทอง จากนั้นมีชายฉกรรจ์ 3 คนช่วยกันแบกกระสอบ 3 

กระสอบขึน้จากเรอืมาวางไวบ้รเิวณบนัไดตลิง่แมน่้ำาโขง เจา้หนา้ที่

จงึไดแ้สดงตวัเขา้จบักมุ แตช่ายฉกรรจท์ัง้ 3 คนรบีทิง้กระสอบแลว้

วิ่งกลับลงเรือขับข้ามแม่น้ำาโขงไป เมื่อตรวจสอบพบว่ากระสอบ

ทั้งหมดมียาบ้าบรรจุอยู่จำานวนมาก นับได้ประมาณ 930,000 เม็ด 

คาดวา่ยาบา้ทัง้หมดนีจ้ะเตรยีมนำาเขา้พืน้ทีต่อนในของประเทศ โดย

เฉพาะในชว่งเทศกาลสงกรานตอ์าจมคีวามตอ้งการใชย้าเสพตดิใน

ปริมาณมากขึ้น ส่วนยาบ้าทั้งหมดนี้จะได้นำาส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.โพนพิสัย ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป.

ตรัง • วันท่ี 11 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และ เทคโนโล ยี มหา วิทยา ลัย

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง 

สองนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

ได้ทำาการสาธิตการใช้หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือ

ด้วยแสง UVC ซ่ึงบังคับให้ไปตาม

ทิศทางต่างๆ ด้วยสัญญาณวิทยุส่ัง

การระยะไกล มองกล้องผ่านโทรศัพท์

มือถือ ไม่ต้องการความเร็ว แต่ไปได้

ไกลถึง 800 เมตร หุ่นยนต์ตัวน้ีทำางาน

ได้นานกว่า 2 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพ

ในการสแกนฆ่าเช้ือโรคด้วยแสง UVC 

ได้ทุกชนิด โดยเฉพาะเช้ือไวรัสโควิด-

19 ประดิษฐ์ข้ึนเพื่อใช้แทนคนในการ

เข้าไปฆ่าเช้ือโควิด-19 เพ่ือลดการ

ติดเช้ือ

นายนลธวัช ดัชนี 1 ใน 2 

นักศึกษาปี 3 คณะวิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

กล่าวว่า หุ่นยนต์ตัวน้ีใช้เวลาคิดค้น 2 

เดือน ต้นทุนประมาณ 15,000 บาท 

สามารถฆ่าเช้ือไววิด-19 ได้ โดยตน

ต้ังชื่อว่าหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสง UVC 

สามารถบังคับให้ไปฆ่าเช้ือตามท่ีท่ีเรา

ต้องการได้ เมื่อถึงท่ีหมายก็เปิดหลอด 

UVC เพื่อทำาการฆ่าเช้ือ หลอดดังกล่าวมี

คุณสมบัติในการฆ่าเช้ือ ในการทำาลาย

พันธุกรรมเช้ือ เช่น เช้ือแบคทีเรียและ

ไวรัสต่างๆ ใช้ทดแทนคนลดการสัมผัส

เช้ือโดยตรง โดยให้หุ่นยนต์สัมผัสเช้ือ

แทน ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

ก็สแกนเสร็จ และใช้ได้นานกว่า 2 

ช่ัวโมง ความเร็วไม่เยอะ ระยะการ

ควบคุมของรีโมตไปได้ไกลประมาณ 

800 เมตร ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุ

ระยะไกล มองกล้องผ่านโทรศัพท์มือ

ถือ ซ่ึงยังไม่มีจำาหน่าย

“เมื่อหุ่นยนต์สแกนฆ่าเช้ือเสร็จ                                                        

แล้วจะได้กล่ินอ่อนๆ คล้ายกับกล่ิน

ของควันไฟ สามารถนำาไปใช้ท้ังใน

ห้องเรียน อาคารสำานักงาน โรงพยาบาล 

และสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีลักษณะปิด ใน

อนาคตจะต่อยอดให้มีรูปร่างท่ีสวย

ข้ึน มีระบบเสียงส่ังการ และต้นทุนต่ำา 

เพื่อให้หน่วยงานท่ีสนใจสามารถซ้ือไป                                                   

ใช้”.

2นศ.คิดค้นสร้าง

หุ่นยนต์ใช้ฆ่าเชื้อ

โควิด-19แทนคน

ขอนแก่น • วันที่ 11 เม.ย.2565 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศาลา

กลาง จ.ขอนแก่น ด.ต.บุญเหลือ 

แก่งสันเทียะ อายุ 68 ปี ชาว บ้าน

บ้านถาวรโนนตุ่น ม.15 ต.เมือง

เก่า อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พร้อม

ด้วยชาวบ้านจำานวนมาก รวม

ตัวกันมายื่นหนังสือทวงถามเงิน

เยียวยาที่จะได้รับจากผล กระทบ

อุทกภัยในปี 2564 แต่ยังไม่ได้

รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียว 

ให้กับนายสมศักดิ์  จังตระกุล                                                     

ผวจ.ขอนแก่น ผ่านไปถึง พล.อ.                                                     

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาด 

ไทย

แต่ทาง ผวจ.ขอนแก่นติด

ราชการ จึงมอบหมายให้ น.ส.ธนี

ยา นัยพินิจ รอง ผวจ.ขอนแก่น 

พร้อมด้วยนายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง                                                  

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย

ประจวบ รักแพทย์ นายอำาเภอ

เมืองขอนแก่น มารับหนังสือ

แทน  

ด.ต.บุญเหลือ แก่งสันเทียะ                                                           

กล่าวว่า เมื่อเดือน ต.ค.2564 ที่

ผ่านมา เกิดน้ำาท่วมขังในพื้นที่

บ้านถาวรโนนตุ่น และบ้านกุด

กว้าง อ.เมืองขอนแก่น เป็น

เวลานานเกือบครึ่งเดือน ทำาให้

ทรัพย์สินและบ้านเรือน รวมถึงที่

นาของชาวบ้านเสียหาย โดย

เฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านจม                                                

อยู่ในน้ำา ใช้งานไม่ได้ บ้านบาง

หลังก็ผุพัง ซึ่งในช่วงเกิดเหตุ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและ

ให้กำาลังใจชาวบ้าน เห็นว่าชาว

บ้านเดือดร้อนจริง และรับปาก

ว่ า จ ะมี ก า รชด เ ชย เ ป็ น เ งิ น

เยียวยาให้ แต่เวลาล่วงเลยมา

นานหลายเดือนแล้วยังไม่มีชาว

บ้านรายใดได้รับเงินชดเชย ทั้ง

ที่เอกสาร หลักฐานต่างๆ มีผู้นำา

ชุมชนและเทศบาลในพื้นที่เอาไป

หมดแล้ว  

“วันนี้จึงมาทวงถามกระ 

ทรวงมหาดไทยว่าเงินเยียวยา

ชาวบ้านในเรื่องอุทกภัยปี 2564 

นั้นจ่ายมาหรือยัง หรือตกค้าง

อยู่ที่หน่วยงานใด เพราะชาว

บ้านบางรายบ้านผุพัง ไม่มีเงิน

ซ่อมแซม เพราะยังไม่ ได้รับ

เงินเยียวยา จึงต้องไปกู้เงินนอก

ระบบมาซ่อมบ้านไปก่อน อยาก

ให้ รมว.มหาดไทยได้รับทราบว่า

ชาวบ้านถาวรโนนตุ่น ต.เมืองเก่า 

อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น พื้นที่ที่ถูก

น้ำาท่วมและท่านลงไปเยี่ยมนั้น 

ยังไม่มีใครได้รับเงินเยียวยา”.

วันที่ 11 เม.ย.65 บริเวณ

ริมแม่น้ำาโขงบ้านท่าดอกแก้ว

เหนอื หมู ่6 ต.ทา่จำาปา อ.ทา่อเุทน 

จ.นครพนม นายชวนินทร์ วงศ์

สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการ 

จ.นครพนม, พล.ร.ต.สมบัติ จู

ถนอม ผบ.นรข., พ.อ.เถลงิศกัดิ ์มลู

ประดับ เสธ.มทบ.210, พ.ต.อ.ชัย

พร พงษ์ศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.

นครพนม, พ.ต.อ.แสวง คนคล่อง 

ผกก.สภ.ท่าอุเทน พร้อมด้วยฝ่าย

ปกครองอำาเภอท่าอุเทน ตชด.

237 ตำารวจน้ำา ฯลฯ แถลงข่าว

การตรวจยึดรถยนต์ 3 คัน รถ

จกัรยานยนต ์1 คนั และเรอืเหลก็

เพลายาวพรอ้มเครื่องยนตเ์บนซนิ

ขนาด 4 สูบ จำานวน 2 ลำา

สืบเนื่องจากช่วงเช้าของวัน

ท่ี 10 เม.ย.ท่ีผ่านมา น.อ.ชัชวาลย์ 

โตรุ่ง เสธ.นรข. ได้รับแจ้งจากชาว

บ้านในพ้ืนท่ีว่าจะมีการลักลอบนำา

รถยนต์ออกนอกราชอาณาจักรข้าม

ไปยังฝ่ังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่

ผ่านพิธีทางศุลกากร กระท่ังเวลา 

21.50 น. ชุดลาดตระเวน นรข.พบ

เรือต้องสงสัยแล่นมาจากบริเวณ

กลางแม่น้ำา เข้ามาจอดท่ีท่าทราย

ของ ส.จ.รายหน่ึง ต่อมาเห็นแสง

ไฟรถว่ิงลงมาจอดตรงจุดท่ีเรือลำา

ดังกล่าวเทียบท่า 1 คัน และยัง

มีแสงไฟรถยนต์อีกหลายคัน ชุด

ลาดตระเวนจึงได้ทำาการปิดระยะ

เพื่อเข้าตรวจสอบ โดยมีกลุ่มบุคคล

คาดว่าไม่น้อยกว่า 8 คน พอรู้ว่า

เจ้าหน้าท่ีจะเข้าจับกุมได้ยิงปืนไม่

ทราบชนิดฝ่าความมืดหลายนัด

เพื่อหวังเปิดทางหลบหนี ซ่ึงทาง

เจ้าหน้าท่ีได้ยิงปืนข้ึนฟ้าเป็นการ

ตอบโต้ ทำาให้คนร้ายท่ีขับรถตาม

หลังมาตกใจ ขับรถยนต์หักหลบ

วิถีกระสุนจนรถตกลงไปยังขอบ

เนินทรายริมแม่น้ำาโขง ส่วนรถยนต์

คันท่ีสาม คนขับจอดท้ิงไว้บริเวณ

ทางลงท่าทราย และมีรถ จยย.อีก                                                     

ด้วย

ชุดลาดตระเวนได้ทำาการ

ปชช.รวมตัวทวงเงินช่วยน้ำาท่วมจากรัฐ

ยิงสนั่นลำ�โขงแก๊งค้�รถข้�มช�ติ

ตรวจสอบพบรถยนตท์ีจ่อดเตรยีม

นำาขึ้นเรือที่ดัดแปลงใช้ขนส่ง

จำานวน 3 คัน ยี่ห้อ TOYOTA 

CAB สีขาว ไม่ติดป้ายทะเบียน 

มีพลาสติกหุ้มเบาะ และพบหลัก

ฐานกรมธรรม์ประกันภัย ระบุชื่อ

ผู้เอาประกันเป็นหญิงสาว เริ่ม

วันคุ้มครองประกันภัยวันที่ 1 

เมษายน 2565 บ้านอยู่ ต.แห่ใต้ 

อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม คนัที ่

2 ยี่ห้อ TOYOTA  รุ่น Fortune สี

ขาว ทะเบียน กต 1268 สกลนคร 

คันที่ 3 รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA สี

บรอนซเ์งนิ ทะเบยีน 1 ฒจ 2234 

กรุงเทพมหานคร และรถ จยย. 

YAMAHA รุ่น Fino สีน้ำาตาล-ขาว 

ทะเบียน จทร ชลบุรี 421 และ

เรือเหล็กเพลายาวสภาพใหม่ 2 

ลำา ส่วนริมท่าทรายตรงจุดเรือ

จอดพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 

มม.จำานวนหนึ่ง จึงบันทึกไว้เป็น

หลักฐาน

นอกจากน้ีตรวจพบว่าขบวน 

การค้ารถยนต์ข้ามชาติเป็นแก๊งใหญ่ 

จะว่าจ้างคนท่ีเห็นแก่เงินไปดาวน์รถ

ตามโชว์รูมต่างๆ เมื่อได้รถมาแล้วจะ

มอบให้ผู้อยู่เบ้ืองหลังส่งขายประเทศ

เพื่อนบ้านทันที โดยพบรถยนต์คัน

แรกท่ียึดได้เพ่ิงออกจากโชว์รูมเมื่อ

วันท่ี 1 เมษายน 65 ท่ีผ่านมา เมื่อ

ตรวจสอบไปท่ีสถานีตำารวจหลาย

แห่งไม่พบมีการแจ้งความร้องทุกข์

ว่ารถหายแม้แต่รายเดียว.

นครพนม • นรข.ยิงสนั่นลำาน้ำาโขง แก๊งค้ารถยนต์ข้ามชาติเปิดฉาก

รัวใส่ ยึดรวด 3 คันคาท่าทรายนักการเมืองท้องถิ่น ชี้เป็นขบวนการ

ใหญ่ จ้างผู้เช่าซื้อดาวน์ตามโชว์รูม แย้มมีกว่า 100 คันรอจังหวะ

ลักลอบส่งเพื่อนบ้าน

บริษัท คินรี (ประเทศไทย) จำ�กัด                  

  

	 	 	 วันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2565

                    

เรื่อง			เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2565	 	

เรียน			ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	คินรี(ประเทศไทย)	จำากัด   

   

								ด้วยคณะกรรมการบริษัท		คินรี	(ประเทศไทย)	จำากัด	ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่

สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2565	ในวันที่	30	เมษายน		2565	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานักงานของ

บริษัท	เลขที่144/42	ถนนกาญจนาภิเษก	เขตบางแค	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	10160	

   

ระเบียบวาระ	 	 	 	 	 	

								วาระที่		1.		รับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่	1/2564	 								

								วาระที่		2.		พิจารณารับรองรายงานประจำาปี	2565          

								วาระที่		3.		พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน	ประจำาปี	2565         

								วาระที่		4.		เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	 	 	 	

   

								ดังนั้น	จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้	โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุม

แทนจักขอบคุณยิ่ง	 	 	

   

      

	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	 							ลงชื่อ..........................................กรรมการ	

					 	 										(นางสาวอัยย์ญดา			ทองเงิน)	

บริษัท วอนเดอร์เฮาส์ ผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำากัด

    วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง  เชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ครั้งที่ 1/2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

          

      ด้วยคณะกรรมการของบริษัท วอนเดอร์เฮาส์ ผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำากัด 

ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น(สามัญ) ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 

ณ สำานักงานของบริษัท เลขท่ี  98 ม.17 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำาไรขาดทุนประจำาปี 2564

       วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

       วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

       วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

       วาระที่ 5 กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

       ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ 

ดังกล่าวข้างต้น หากไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

   ขอแสดงความนับถือ

 

         กรรมการ

บริษัท วิคตอรี่ยิปซั่มบอร์ด จำ�กัด

    วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง  เชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ครั้งที่  1/2565

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

         

       ด้วยคณะกรรมการของบริษัท วิคตอรี่ยิปซั่มบอร์ด จำากัด ได้ลงมติให้เรียก

ประชุมผู้ถือหุ้น(สามัญ) ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ สำานักงาน

ของบริษัท เลขที่ 967/36 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

12130 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำาไรขาดทุนประจำาปี 2564

       วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

        วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

       วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

       วาระที่ 5 กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

       ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ 

ดังกล่าวข้างต้น หากไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

              ขอแสดงความนับถือ

       กรรมการ

 บริษัท แอดฮับ จำ�กัด

	 	 	 วันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2565

                    

เรื่อง			เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2565	 	 	

เรียน			ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	แอดฮับ	จำากัด   

   

						ด้วยคณะกรรมการบริษัท	แอดฮับ	จำากัด	ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่	1/2565	ในวันที่	30	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานักงานของบริษัท	เลขที่	

144/42	ถนนกาญจนาภิเษก	เขตบางแค	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	10160	

   

ระเบียบวาระ	 	 	 	 	 	

								วาระที่		1.		รับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่	1/2564	 								

								วาระที่		2.		พิจารณารับรองรายงานประจำาปี	2565          

								วาระที่		3.		พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน	ประจำาปี	2565         

								วาระที่		4.		เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)	 	 	 	

    

							ดังนั้น		จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน	เวลา		และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้	 โปรดทำาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทน	

จักขอบคุณยิ่ง	 	 	 	 	 	

     

      

	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	 								ลงชื่อ..........................................กรรมการ	

																																														(นายพีรพล				ปักประจำา)
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

โลกเปลี่ยนหลังโควิดระบาดหนัก องคกร

จะเดินหนาอยางไร? สสส.เปดเวที “Happy 

Workplace Forum 2022” จับมือภาคีเครือ

ขายสรางสังคมสุขภาวะยั่งยืน ชูนวัตกรรม

แนวคิด “Happy Workplace” ชวยคนทํางาน

มีความสุข-ตอบแทนผลกําไร 7 เทา ยกระดับ

สูตนแบบองคกรสุขภาวะ 10,000 แหงทั่ว

ประเทศ 

“องคกร 4.0 ในยุคเม� อโลกเปลี่ยน ปจจัย

ที่ ใหความสําคัญเปนพิเศษกระทบตอความ

สุขของคนในองคกร เราจะเดินหนากันได

อยางไร?” เปนประเด็นคําถามที่นายพงษศักดิ์ 

ธงรัตนะ ผอ.สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 

(สํานัก8) สสส.หยิบยกขึ้นมาใหวิทยากรไขคํา

ตอบบนเวที “Happy Workplace Forum 

2022” ทั้งนี้เพราะสุขภาวะและการทํางานใน

อนาคต พัฒนาความสุขและสุขภาพเพ� อความ

สําเร็จในองคกร กอนเกิดโควิดเปนยุค Digital 

Disruption การบริหารองคกรคนเปนเร� องสําคัญ เกิดความเหล� อม

ล้ําในสังคม เม� อเกิดโควิดมีการลาออกครั้งใหญ ความเหล� อมล้ํา

รุนแรงมากยิ่งขึ้น เปนการทํางานแบบ Hybrid Workplace 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)                  

จัดงาน Happy Workplace Forum 2022 : The Future of workplace 

well-being สานพลังภาคีเครือขายขับเคล� อนงานสรางเสริมสุขภาวะ

ในองคกร พัฒนานวัตกรรมใหม สําหรับการบริหารองคกรและการ

ดูแลบุคลากรใหมีความสุขในสถานที่ทํางานไปสูสังคมสุขภาวะ โดย

มีผูแทนจากตนแบบองคกรสุขภาวะทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคม เขารวมงานทั้งออนไลนและออฟไลนกวา 500 

คน เม� อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผูจัดการกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา จากขอมูลภาวะการทํางานของ

ประชากร ป 2564 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประเทศไทยมี

ประชากรวัยทํางานอายุ 15-59 ป กวา 37.7 ลานคนใชชีวิตทํางาน

มากกวา 1 ใน 3 ของชีวิตประจําวัน สถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 สงผลใหวัยแรงงานที่อาจตองเปนหลักของครอบครัว

ในการเตรียมตัววางแผนรับมือกับสภาวะวิกฤต เกิดความวิตก

กังวล รูสึกไมมั่นคงตอการทํางาน ทําใหไมมีความสุข หลายองคกร

จึงจําเปนตองหาวิธีรักษาแรงงาน เพ� อเพิ่มความพรอมใหองคกร

สามารถดํารงอยูได สสส.มุงสนับสนุนและบูรณาการเพ� อสราง

ความสุขใหเกิดขึ้นในที่ทํางานอยางตอเน� อง ภายใตแนวคิดสุขภาวะ

องคกร (Happy Workplace) ซึ่งมีแนวทางสงเสริมสุขภาวะ 8 มิติ 

(Happy 8) กลุมเปาหมายหลักคือ “คนทํางาน ในองคกร” ที่ถือเปน

บุคคลสําคัญและเปนกําลังหลักในการสรางเสริมองคกร ครอบครัว 

ชุมชน และสังคมสุขภาวะ

“สสส.พัฒนาแนวคิด Happy Workplace ตั้งแตป 2558 รวม

กับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาไทย ผลักดัน

สูการเปนนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการสรางเสริมคุณภาพชีวิต

ของคนในองคกรอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน สงผลใหมีองคกรที่

ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาวะในองคกร กวา 

10,000 แหง ซึ่งจากการวิเคราะหผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 

ลงทุน 1 บาท ใหผลตอบแทนทางสังคม 7 บาท สะทอนแรงงานไทย

มีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้ในป 2565 สสส.มุงเนนการสรางความรวม

มือกับภาคีเครือขายพัฒนานวัตกรรมเคร� องมือ องคความรู แกนนํา 

เพ� อเพิ่มขีดความสามารถสูการผลักดันนโยบาย

สาธารณะในการดูแลคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน” 

ดร.ประกาศิตกลาว

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ผูอํานวยการสถาบัน

สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อดีต

เลขาธิการ กพ. กลาววา เปนความภาคภูมิใจของ

ราชการในภารกิจการเรงสรางคนรุนใหมในระบบ

ราชการ เพ� อตอบโจทยสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

และมุงหวังใหทุกฝายใหความสําคัญและมีสวน

เกี่ยวของดวย “ดวยบริบทการเปลี่ยนแปลง ภาค

รัฐตองปรับโครงสรางการทํางานจะทํางานแบบ

เดิมๆ ไมได เคร� องมือแบบเดิมๆใชไมไดท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางหน�วยงานกพ.

SCB Academy PMAP TRUE สรางเครือขายความรวมมือเพ� อจะ 

Move On ประเทศตอบคําถามไมตองมองไกล ใหมองความเปนไป

ไดวาอะไรจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปขางหนา เตรียมความพรอมในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดทํา White Paper เผยแพรเปนความ

รวมมือภาคสวนตางๆ ผมทํา Quick Survey กับคนรุนใหม เขาจะ

เติบโตเปนผูบริหารระดับสูง เปนอนาคตขาราชการไทย สิ่งที่เกิด

ขึ้นคือความขัดแยงทางความคิด ชองวางของผูคนในสังคม ชอง

วางความคิดระหวางวัย ดังนั้นจะตองพัฒนาเทคโนโลยี เปลี่ยนรูป

Happy Workplace สสส.
นวัตกรรมยกระดับสูตนแบบองคกรสุขภาวะ 10,000 แหงทั่วประเทศ

แบบการทํางานทุกภาคสวน”   

ความเส� อมถอยจากการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและ

การจางงาน สังคม คานิยม วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมถึงสุขภาพ

และสิ่งแวดลอม สงผลตอรูปแบบวิถีชีวิตและการทํางาน ความ

สุขจากการทํางานและความสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของวัย

แรงงาน กลายเปนเร� องที่แยกกันไมได และไมสามารถวางขอบเขต

เสนแบงทางนโยบายขององคกรได ขอกังวลจากความ

เส� อมถอย ความไมเช� อมั่นในภาครัฐ การบริหารจัดการ

ของภาครัฐที่ไมสามารถรับมือกับปญหาไดตามลําพัง ดัง

นั้นทุกภาคสวนตองรวมมือกันอยางจริงจัง 

ดวยแนวคิด Happy Workplace ของ สสส. ถือ

เปนการออกแบบนโยบายสําหรับการทํางานและการ

ใชชีวิตที่ผสมผสานกันเชิงบูรณาการแบบไรรอยตอ 

(Work–Life Integration) ตามความหมายของแตละกลุม

คน (Customization) หรือรายบุคคล (Personalization) 

ดวยความเขาใจ ยืดหยุน ตามนิยามใหม The Future of 

workplace well-being ที่สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ตางๆ ตอบโจทยในการพัฒนาองคกรใหอยูรอด ควบคูไป

กับการสรางความสุขของพนักงานไปพรอมกัน

“เม� อยอนเวลา 5 ป เรานิยามความหมายของความสุขเปน

แบบเดิมที่เรานิยามหรือไม เปนขอคิดที่ทาทาย ภายใตสถานการณ

ที่เราเผชิญอยู เราพบวาพื้นที่ปลอดภัยกลายเปนพื้นที่เสี่ยงภัย การ

หยุดนิ่งกับที่เปนการถอยหลัง เราไมสามารถใชรูปแบบเดิมๆ ไดใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอีกตอไป มีการเปลี่ยนแปลง New Normal 

ทางการบริหาร ตองกาวขามการสรางปจจัยผลผลิต เพิ่มกําลังคน 

แตเปนการลงทุนทางเทคโนโลยีในการสรางสมรรถนะ หยุดการ

รวมศูนยอํานาจการบริหาร เราตองสรางคุณคาประชาธิปไตย มอบ

อํานาจประชาธิปไตยไปสูคนใหมากที่สุด” 

ในยุค New Normal การบริหารภาครัฐ เอกชน ตั้งโจทย

บริการประชาชนสมดุลกับคุณภาพชีวิตที่ตองเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

จากเดิมเริ่มงาน 08.30 น.-16.30 น. ในสถานที่ราชการเปลี่ยน

เปนการยืดหยุนเวลาทํางานที่ ไหนก็ได ยืดหยุนพื้นที่ทํางาน ใช

นโยบายทรัพยากรบุคคล คาตอบแทนการใหสิทธิประโยชนใช

ไมบรรทัดเดียวแบบเดิมๆ มาวัดผลงานไมไดแลว “ผมเปนคนชอบ

อานหนังสือ ในขณะที่เพ� อนผมเดินทางทองเที่ยวตลอด ไมเคยอยู

ติดบาน เขาอยากไดประสบการณใหมๆ ในชีวิต เรียกวาใชสิทธิ                   

วันลาจนเต็ม สวนผมไมเคยใชวันลา 30 วัน ผม Work from Home 

ที่บานในขณะที่เพ� อนผมไปเที่ยวตลอด กลไกการบริหารบุคคลภาค

รัฐ นิยามความหมายของความสุขที่ดีจะใชไมบรรทัดเดียวกันมาวัด

เปนสิ่งที่ทําไมไดแลว”

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ม.ล.พัชรภากร เทวกุล

พงษศักดิ์ ธงรัตนะ

องยอมรับวาที่ผานมาสถานการณ

บานเมืองและเศรษฐกิจผันผวนอยาง

มากจากหลายปจจัย โดยเฉพาะราคา

พลังงานที่รับอานิสงสทั้งทางตรงและทางออม

จากสถานการณ โควิด-19 รวมไปถึงสถานการณ

ความขัดแยงของรัสเซียและยูเครน จึงสราง

ผลกระทบไปยังตนทุนของภาคอุตสาหกรรม 

และตนทุนการใชชีวิตของมนุษยในสังคมสวนใหญ 

ทั้งภาคการผลิต ภาคขนสง และการบริการ 

คาครองชีพในชวงท่ีผานมาเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน� อง 

แมวาจะมีการปรับตัวของวิถีชีวิตรูปแบบใหม

แลวก็ตามแตก็ยังตองใชพลังงานเขามามีสวน

เกี่ยวของอยู 

ขณะที่รัฐบาลเองก็ไดติดตามสถานการณ

อยางใกลชิดและเขาใจถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น 

จนไดมีการสั่งการใหหน�วยงานที่ เกี่ยวของ

หามาตรการชวยเหลือประชาชนในประเทศ

อยางครอบคลุม โดยจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

(ครม.) เม� อวันที่ 22 มีนาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ไดออกมากลาววา ครม. ไดเห็นชอบมาตรการ

เพิ่มเติมจากมาตรการตางๆ ที่รัฐไดออกไปแลว

และยังใชอยูในขณะนี้ อยางนอย 10 มาตรการ

ในการชวยเหลือบรรเทาภาระคาครองชีพ

จากปญหาราคาพลังงานใหกับประชาชน ซ่ึงคาดวา

จะเริ่มตนไดตั้งแตเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2565

อาทิ สวนลดซ้ือกาซหุงตม เดือนละ 100 บาท 

สําหรับผูคาหาบเรแผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ จํานวนประมาณ 5,500 คน ชวยเหลือ

คาน้ํามันใหกับผูขับขี่มอเตอร ไซครับจางที่

ขึ ้นทะเบียนไวกับกรมการขนสงทางบก จํานวน 

157,000 คน โดยชวยลดคาใชจายนํ้ามันแกสโซฮอล 

250 บาทตอเดือน และขอใหกรมการขนสงทางบก

กํากับราคาการใหบริการเพ� อใหพี่นองประชาชน

ที่ตองใชบริการมอเตอร ไซครับจางมีคาใชจาย

ในการเดินทางเทาเดิม และคงราคาขายปลีกผูท่ีใช

กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (เอ็นจีวี) ไวที่ 

15.59 บาทตอกิโลกรัม รวมถึงผูขับขี่แทกซี่มิเตอร

ภายใต โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถซ้ือกาซ

ไดในราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม

นอกจากน้ียังชวยลดภาระคาไฟฟาท่ีจะเพ่ิมข้ึน

สําหรับผูที ่ใชไฟฟาไมเกิน 300 หน�วยตอเดือน 

โดยลดคาไฟฟาผันแปร (เอฟที) ลง 22 สตางค

ตอหน�วยในชวงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ตรึงราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลที่ 30 บาทตอลิตร 

ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 หลังจากนั้น 

รัฐบาลจะเขาไปชวยเหลือสวนที่ราคาน้ํามันดีเซล

ปรับเพ่ิมข้ึนคร่ึงหน่ึง และกํากับดูแลการปรับราคา

กาซหุงตมในชวงตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 

โดยใชกองทุนน้ํามันเขาไปชวยลดผลกระทบจาก

การปรับราคาใหไมขึ้นสูงเกินไป รวมถึงลดอัตรา

เงินสมทบของนายจางและลูกจางที่อยูในระบบ

ประกันสังคม มาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% 

เพ� อใหลูกจางและนายจางสามารถมีกําลังในการ

ใชจายและผูประกอบการสามารถมีสภาพคลอง

เพิ่มขึ้น

อยางไรก็ตามจากมาตรการท้ังหมดของ ครม. 

ซ่ึงสวนใหญเก่ียวของกับการลดภาระของประชาชน

จากราคาพลังงานในกลุมตางๆ ซึ่งสวนหนึ่งไดรับ

การดูแลและชวยเหลือจาก บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) (ปตท.) โดยที่ผานมาไดเขามาแบกรับ

ตนทุนเพ� อดูแลคาครองชีพของประชาชน แมวา

ตนทุนราคาพลังงานจะผันผวนและสูงเพิ่มขึ้นไป

เพียงใดก็ตาม แต ปตท. ก็ยังดําเนินงานเพ� อรวม

ลดภาระคาใชจายดวยการตรึงราคาดานพลังงาน

มาอยางตอเน� อง

ซ่ึงปจจุบัน จากท่ีภาครัฐไดขอให ปตท. สนับสนุน

นโยบายของกระทรวงพลังงานน้ัน ปตท. ไดเล็งเห็น

ถึงประโยชน ในการบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนจากสถานการณราคาพลังงานที่

ผันผวนในตลาดโลกตามสถานการณที่เกิดขึ้น 

และการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดเห็นชอบ

ใหขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกเอ็นจีวีที่ 

15.59 บาท/กิโลกรัม 

และราคาขายปลีกเอ็นจีวี ตามมาตรการ 

“เอ็นจีวีเพ� อลมหายใจเดียวกัน” สําหรับผูประกอบอาชีพ

ขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่ เคยได้รับสิทธิ์ผ่านมาตรการเอ็นจีวีเพื่อลม

หายใจเดียวกัน ที่ 13.62 บาทตอกิโลกรัม ตอไป

อีกเปนระยะเวลา 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 

15 มีนาคม 2565 เปนวันที่ 15 มิถุนายน 2565 

คิดเปนมูลคาท่ีสนับสนุนท้ังส้ินกวา 3,322 ลานบาท 

(มาตรการดังกลาวมีการเริ่มชวยเหลือตั้งแตเม� อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

ขณะเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการ

จัดการ ปตท. ก็ไดมีมติการอนุมัตินโยบายเพิ่มเติม 

เพ� อขยายระยะเวลาชวยเหลือสวนลดคาซื้อกาซ

หุงตม (แอลพีจี) แกผูมีรายไดนอย กลุมรานคา 

หาบเร แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

จํานวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ตอไปอีก 3 เดือน 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 

สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ เพ� อลดภาระคาครองชีพ

ของประชาชน และบรรเทาผลกระทบจาก

การปรับแอลพีจี โดย ปตท. ไดสนับสนุนสวนลด

คาซื้อกาซหุงตม แกผูมีรายไดนอย กลุมรานคา 

หาบเร แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

มาต้ังแตเดือนตุลาคม 2562 เปนตนมา เปนงบประมาณ

รวมกวา 15.6 ลานบาท

ซึ่งเช� อวาการย� นมือเขามาชวยเหลืออยาง

ตอเน� องนี้จะสามารถเปนกําลังใจและเปนสวนหนึ่ง

ในการสนับสนุนการทํางานของทุกภาคสวน เพ� อให

คนไทยฝาวิกฤตนี้ ไปดวยกันได โดยเร็ว

แบกรับตนทุนพลังงาน หวังสรางกําลังใจ

ฟนเศรษฐกิจไทยจากวิกฤต

ต


